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นายกฯไปนอกถกเวทีCOP26

             
|

ศบค.จอปรับโซนคุมโควิด

กรุงเทพฯ • แกนนํา พปชร.ถกเครียดมูลนิธิ

ปารอยตอฯ สุดทาย “บิ๊กปอม” ทุบโตะขอ

อุม “ธรรมนัส” นั่งเลขาฯ พรรคตอ วงหารือ

เดือด! กวนไลผูกองจี้ตองเปลี่ยน กก.บห. 

หวั่นบิ๊กตูชิ่งตั้งพรรคใหม “ประวิตร” ควัน

ออกหู สวนเดือดถาอยางนั้น “ก็เลิกเลน

การเมือง” วงแทบแตกขู “ไมเลิกทะเลาะกู

ออก” บีบหนักใหกรอกแบบสอบถาม จะเอา

ใคร-ไมเอาใคร สรุป หน.-เลขาฯ ยังคูเดิม 

“เฮง-ชัยวุฒิ” เกาอี้รอน ลูกพรรคบนกลาง

วง สวน พท. “ชลน�าน” จอนั่ง หน.พรรค

คนใหม ถีบสมพงษเขากรุคนแก

ในวันที่ 28 ต.ค.นี้ สองพรรคการเมือง

ใหญจากปกพรรครัฐบาลและพรรคฝายคาน 

คือพรรคพลังประชารัฐและพรรคเพ� อไทย 

ตกอยูในความสนใจของแวดวงการเมือง

กับกระแสขาวการจัดทัพใหม เปลี่ยนแปลง

กรรมการบริหารพรรค เพ� อรีเซตอํานาจของ

บางกลุมการเมืองในสองพรรคดังกลาว 

เร่ิมท่ีพรรคพลังประชารัฐ โดยม� อวัน

ที่ 27 ต.ค. มีความเคล� อนไหวคือ พล.อ. 

ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 

ในฐานะหัวหนาพรรคพลังประชารัฐ

ไทยโพสต • ยอดติดเชื้อรายใหมเพิ่ม  

8,452 ราย เสียชีวิต 57 ราย “กทม.” ต่ําพัน

ติดตอกัน 6 วัน “ศบค.” กังวลบุคลากรการ

ศึกษาพื้นที่แดงเขม-แดงไมไดฉีดวัคซีน 1.3 

แสนคน ชี้เปดสอนที่โรงเรียนไดครูตองฉีด 

2 เข็มอยางนอย 85% จับตา “บิ๊กตู” ประชุม 

“ศบค.ชุดใหญ” 29 ต.ค. ถกแผนรองรับเปด                                                           

ประเทศ พรอมปรับระดับโซนสีใหม “อนา 

มัยโพล” ระบุ 17 จว.นํารองทองเที่ยวกังวล

เปด ปท. 75.8% หวงโควิดระบาดใหม ขอ

เรงฉีดวัคซีน 2 เข็ม ครอบคลุมทุกจังหวัด 

70% ขึ้นไป

เม� อวันที่ 27 ต.ค. พญ.สุมนี วัชรสินธุ 

ผูชวยรองโฆษกศูนยบริหารสถานการณการ

แพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

หรือ ศบค. แถลงสถานการณ โควิด-19 วา

มีผูติดเชื้อรายใหม 8,452 ราย เปนการติด

เชื้อในประเทศ 8,285 ราย ระบบเฝาระวัง

และระบบบริการ 7,654 ราย คนหาเชิง

รุกในชุมชน 631 ราย เรือนจําและที่ตอง

ขัง 160 ราย และผูเดินทางมาจากตาง

ประเทศ 7 ราย ทําใหมียอดผูติดเชื้อสะสม 

1,875,315 ราย ผูรักษาหายปวยเพิ่ม 8,449 

ราย ยอดรวมหายปวยสะสม 1,758,297 

ราย อยูระหวางการรักษา 98,096 ราย 

อาการหนัก 2,355 ราย ใสเคร� องชวยหายใจ 

534 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 57 ราย เปนชาย 28 

ราย หญิง 29 ราย เปนผูที่มีอายุ 60 ปขึ้น

ไป 46 ราย มีโรคเรื้อรัง 8 ราย มากที่สุด 

กทม. 9 ราย ทําใหมียอดผูเสียชีวิตสะสม 

18,922 ราย ขณะที่การฉีดวัคซีนวันที่ 26 

ต.ค. 812,009 โดส ฉีดสะสมตั้งแตวันที่ 28 

ก.พ. 72,049,529 โดส

ทําเนียบฯ • “บิ๊กตู” บินลัดฟาครั้งแรก หลัง

ไทยปดประเทศสู โควิด 2 ป รวมขบวนเวที

ผูนําโลกประชุม COP26 ที่สกอตแลนด 31 

ต.ค. เปดสายประชุมทางไกลสานสัมพันธ

ช� นม� นหุนสวนมิตรแท “ญี่ปุน-ออสเตรเลีย” 

นายกฯ ประกาศกองพาไทย-อาเซียนเขาสู

ยุค NEXT NORMAL พลิกฟนเศรษฐกิจ 

เม� อวันพุธ พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม มี

กําหนดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่                                                          

38 และ 39 และการประชุมสุดยอดท่ีเก่ียว 

ของ เปนวันที่สอง ผานระบบประชุมทาง

ไกล ท่ีตึกภักดีบดินทร ทําเนียบรัฐบาล ตลอด                                                                 

ทั้งวัน โดยเวลา 09.30 น. กอนนายกรัฐ 

มนตรีเขารวมการประชุมสุดยอดอาเซียน-

ญี่ปุน ครั้งที่ 24 

มีรายงานขาวจากทําเนียบรัฐบาลวา 

ระหวางวันที่ 31 ต.ค.-12 พ.ย.นี้ บรรดา

ผูนําโลกมากกวา 120 ประเทศ ตลอดจน

ผูแทนและเจาหนาท่ีระดับสูงจากท่ัวโลก

รวมกวา 25,000 คน จะเดินทางเขารวม

การประชุมสุดยอดดานการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติ ครั้งที่ 

26 (26th United Nations Climate Change 

Conference) หรือ COP26 ที่เมืองกลาส

โกว สกอตแลนด

ในเบื้องตน พล.อ.ประยุทธ

ปญหาความมั่นคง

ในสถานการณลิงแกแห

MPI พุง

รับโควิดคลี่คลาย

บช.น.บุกจับ

ผับดังยานทองหลอ

พระราม 6 • “ขุนคลัง” ปกหมุดจีดีพีไทย

ปนี้โตไมต่ํา 1% หวังอานิสงสเปดประเทศ 

บูมทองเที่ยวคึกคัก พวงสงออก-ราคาพืชผล

เกษตรดีตอเน� อง อัดงบประมาณป 65  ลุย

โครงการลงทุนขนาดเล็กเต็มสูบ แทงกั๊กฟน

ชอปดีมีคืน ปดดีล “คนละครึ่ง” 28 ลาน

สิทธิ์ไมขยายเพิ่ม 

เม� อวันที่ 27 ตุลาคม นายอาคม เติม

พิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ

คลัง เปดเผยวา คาดการณวาเศรษฐกิจไทย

ในป 2564 จะสามารถเติบโตไดไมต่ํากวา 

1% จากที่คลังคาดการณวาปนี้เศรษฐกิจจะ 

เติบโตได 1.3% สวนหน่ึงเปนผลมาจากมาตร 

การเปดประเทศ ในวันที่ 1 พ.ย.นี้ ที่จะชวย

กระตุนใหภาคการทองเที่ยวกลับมาฟนตัว

ไดดีขึ้น โดยประเมินวาในปนี้จํานวนนักทอง

เที่ยวตางชาติจะฟนตัวอยางคอยเปนคอยไป 

ขณะที่ป 2565 คาดวาจะมีนักทองเที่ยวตาง

ชาติเดินทางเขาไทย 6 ลานคน 

“ภาคการทองเที่ยวที่มีแนวโนมฟน

ตัวไดดีขึ้น สวนหนึ่งมาจากมาตรการเปด

เมืองที่จะชวยใหนักทองเที่ยวตางชาติเขามา

มากขึ้น แตอีกสวนก็ตองขึ้นอยูกับการเดิน

ทางทองเที่ยวในประเทศของคนไทยดวย ที่

เช� อวาเม� อมีการเปดเมือง การเดินทางจะ

สะดวกสบายมากขึ้น ก็จะเปนปจจัยสําคัญที่

ชวยสนับสนุนการฟนตัวไดดีขึ้น” นายอาคม

ระบุ

รัฐสภา • “ทะลุฟา-ครช.บุกสภา รอง กมธ.

กฎหมายฯ ยกเลิก ม.112 “โรม” ยอมรับ

ผลักดันยาก เพราะกาวไกลเคยย� นแลวแต                  

สภาไมบรรจุวาระประชุม สอดรับคณะ

ราษฎรนัดชุมนุมใหญกดดันคูที่แยกราชประ 

สงค 31 ต.ค.นี้ พรอมอุบบิ๊กเซอรไพรส 

ขณะที่ ตร.เตรียม คฝ.รับมือเต็มที่ 

ที่รัฐสภา เม� อวันที่ 27 ต.ค. เวลา 

11.30 น. คณะรณรงคเพ� อรัฐธรรมนูญฉบับ                                                    

ประชาชน (ครช.) และกลุมทะลุฟา นํา

โดยนายธีรัตม พณิชอุดมพัชร ย� นหนังสือ

ตอคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การกฎหมาย 

การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผูแทน                                                            

ราษฎร ที่มีนายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.นคร 

พนม พรรคเพ� อไทย ในฐานะรองประธาน 

กมธ. และนายรังสิมันต โรม ส.ส.บัญชีราย

ช� อ พรรคกาวไกล ในฐานะโฆษก กมธ. เปน

ตัวแทนในการรับหนังสือดังกลาว  

โดยนายธีรัตมกลาววา วันนี้เปนการ

ย� นหนังสือเพ� อขอใหคณะ กมธ.ตรวจสอบ

การใชบังคับโดยเจาหนาที่รัฐ และพิจารณา

ปญหาที่เกิดขึ้นตอประชาชน เพ� อนําไปสู                                                          

การแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกประมวลกฎ 

หมายอาญา มาตรา 112 สืบเน� องจากที่

ผานมามีประชาชนถูกดําเนินคดีในมาตรานี้

เพิ่มขึ้นอยางมาก และขอให กมธ.ผลักดัน

ไปสูการเสนอญัตติในที่ประชุมของรัฐสภา 

ใหแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกมาตรา 112 ตอ

ไป 

นายรังสิมันตกลาววา การเสนอให

ยกเลิกมาตรา 112 ครั้งนี้ ไมใชครั้งแรกที่

มีการเรียกรอง เพราะที่ผานมาพรรคกาว

ไกลเห็นปญหาการบังคับใชมาตรา 112 ที่มี

ลักษณะบังคับใชอยางกวางขวาง

อานตอหนา 16

อานตอหนา 3

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันพฤหัสบดีที่  28  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  แรม  7  ค่ํา  เดือน  11  ปฉลู

อานตอหนา 14อานตอหนา 14

อานตอหนา 3

ปที่ 26 ฉบับที่ 9116

อิสรภาพแหงความคิด

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิรวมกับหน�วยงานที่เกี่ยวของ จัดใหมีการฝกซอมการใหบริการผู โดยสารขาเขาระหวางประเทศ ภาย

ใตมาตรการการปองกันโรคโควิด-19 เพ� อเตรียมความพรอมการเปดประเทศ วันที่ 1 พ.ย.นี้ โดยมีวิธีการสแกน QR Code 

ของระบบ Thailand Pass ซึ่งเปนแพลตฟอรมใหม เพ� ออํานวยความสะดวกใหกับผูที่เดินทางเขาประเทศไทยดวย

เปดประเทศดัน

จีดีพีโตเกิน1%

กั๊กชอปดีมีคืน

โวชุมนุมใหญ

มีเซอร ไพรส

จัดคฝ.รับมือ
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อุมธรรมนัสนั่งเลขาฯตอ

ชลน�านดี๊ดาหน.เพ� อไทย

บิ๊กปอมขู‘กูลาออก’
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3บทความ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

วงเกิดเหตุ “อดีตผู้กำ�กับโจ้” ใช้ถุงดำ�คลุมหัวผู้ต้องห�

คดียาเสพติดจนเสียชีวิต สังคมถามถึงความคืบหน้า

การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการ

ทรมานและการกระทำาให้บุคคลสูญหาย เพราะถ้ากฎหมาย

ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ เจ้าหน้าที่ตำารวจจะยับยั้งชั่งใจกว่าเดิม 

ไม่กล้ากระทำาการเย้ยกฎหมายเช่นนี้  

ฉะนั้น ถ้าประกาศใช้เร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีประโยชน์ 

และคาดว่าเหตุการณ์น่าสลดใจลักษณะนี้จะลดน้อยลง              

ล่าสุด ศิริภ� อินทวิเชียร รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์  

ในฐานะกรรมาธิการพิจารณากฎหมายซ้อมทรมาน-อุ้ม

หาย ก็พูดถึงเหตุการณ์หนึ่งที่ฝ่ายรัฐเป็นผู้กระทำาต่อชีวิต

ประชาชน

วันที่ 25 ตุลาคมที่ผ่านมา ครบรอบ 17 ปีเหตุ

ความรุนแรงที่ อ.ตากใบ 

จ.นราธิวาส เธอบอกว่า ด้วย

สาเหตุจากความไม่ไว้วางใจ

ของรัฐที่มีต่อประชาชน นำา

ไปสู่ความสูญเสียที่ยากจะลืม 

ผ่านการบังคับใช้กฎหมาย

ภายใต้อำ านาจอันขัดกับ

หลักสิทธิมนุษยชนสากลที่

ควรจะเป็น มีผู้เสียชีวิตจาก

เหตุการณ์ที่ตากใบ ทั้งจาก

การปราบปรามโดยเจ้าหน้าที่

ของรัฐ และถูกกดทับอย่าง

รุนแรงในระหว่างถูกจับกุมรวม 85 คน  นี่ยังไม่นับความสูญ

เสียจาก “เหตุการณ์กรือเซะ” ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้น

ฉะนั้น การปรับปรุงด้านกฎหมายให้ตรงกับหลักสิทธิ

มนุษยชนสากล เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรง

ในลักษณะดังกล่าวข้ึนมาอีก จึงควรต้องเร่งพิจารณาอย่าง

รอบคอบ รัดกุม และกล้าที่จะสร้างหลักประกันด้านความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ต่อการปฏิบัติ

หน้าที่ของรัฐอย่างเป็นธรรม เพื่อนำาความไว้วางใจของ

ประชาชนที่มีต่อรัฐกลับคืนมา

แนน ศิริภ� บอกอีกว่า พรรคประชาธิปัตย์ให้ความ

สำาคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก และตระหนักถึงคุณภาพ

ชีวิตที่ดีของพ่ีน้องประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน

ภาคใต้  รวมไปถึงในทุกๆ พื้นที่ของประเทศไทย ที่ควร

ต้องดำาเนินชีวิตอยู่ภายใต้กฎหมายท่ีมีความเท่าเทียม เป็น

ธรรม และอยู่ในหลักสิทธิมนุษยชนสากล ดังนั้นการแก้ไข

ปรับปรุงกฎหมายอันมีความเกี่ยวเนื่องกับการป้องกันและ

ปราบปรามการทรมานและการกระทำาให้บุคคลสูญหาย จะ

เป็นหนทางสำาคัญในการสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนต่อ

การทำางานของเจ้าหน้าที่รัฐ

และเป็นอีกหน่ึงจุดเริ่มต้นของความปลอดภัย และ

สันติสุขในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ อย่างที่พวกเรา

ตั้งใจ และพยายามจัดการปัญหานี้อย่างต่อเนื่องเสมอมา.

มินน่ีเมาธ์

17 ปี ต�กใบ

ช่

ออ์อ์อ์...ก็ยังไม่ถึงกับแจ่มแจ้ง ชัดเจน ว่�สุดท้�ย...จะเอ�

ไง ไปไง มาไง!!! สำาหรับพรรคแกนนำารัฐบาล อย่างพรรค 

พอ.ปอ.ชอ.รอ พลังประชารัฐ แต่โดยข่าวคราวประเภท 

ข่�วล่�-ม�เรือ ท้ังหลาย ดูจะหนักไปทางชุลมุน ชุลเก 

พอๆ กับหนวดแขกพันกับฝอยขัดหม้อ อะไรประมาณน้ัน คือไม่

ได้ก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวในเชิงรังสรรค์ เอาเลยแม้แต่น้อย...


 คือถ้าหากต้องมีการเปลี่ยนตำาแหน่งต่างๆ ภายในพรรค  

กรรมการบริหารลาออก เกิดการสลับสับเปล่ียนตำาแหน่ง

เลขาธิการพรรค เหรัญญิกพรรค แบบชนิดหมดสภาพ แป้งมัน

ตร�ปล�มังกร อย่างที่เป็นไปตามข่าวล่า ข่าวลือ ทั้งหลาย สิ่ง

ที่คงต้องทยอยเป็นผลกระทบตามมา ก็คือการตั้งคำาถาม ตั้งข้อ

กังขา ว่า คนนอก อย่างท่านนายกฯ บิ๊กตู่ ท่านเข้าไปมีบทบาท 

ชี้แนะ ชี้นำา แทรกแซงกิจการภายในของพรรคดังกล่าวหรือไม่? 

อย่างไร? มากหรือน้อยขนาดไหน??? แบบเดียวกับที่คุณพี่ โท

นี่-โทน�ฟ คิดจะส่งมอบการสืบทอดสันตติวงศ์ ให้กับเจ๊ โน่น เจ๊

นี่ ไปจนถึงราชบุตรเขย เอาเลยหรือเปล่า???  


 โดยถ้าหากพฤติกรรมและบทบาท ของคุณพี่ โทนี่-โท

น�ฟ แทบไม่ได้แตกต่างอะไรไปจาก บิ๊กตู่ เอาเลยแม้แต่น้อย 

ถ้าหากมีอันต้อง ยุบพรรคเผ�ไทย ขึ้นมาเมื่อไหร่ แล้วดันไม่

คิดจะ ยุบพรรคพลังประช�รัฐ ให้เจ๊ง ให้พังพินาศ ตามไป

ด้วย ย่อมหนีไม่พ้นต้องถูกหาว่า สองม�ตรฐ�น อย่างเห็นได้

โดยชัดเจน ลุกลาม ลามปาม ไปถึงกระบวนการสถิตยุติธรรม

ที่กำาลังถูกเขย่าแล้ว เขย่าอีก ให้ต้องระเนนระนาดตามไป

ด้วยอย่างมิอาจปฏิเสธและหลีกเลี่ยงได้ นี่...แค่ความพยายาม

ประคองตัวรอด ความพยายามประคับประคองสถานะตัวเอง 

ของบุคคลหนึ่ง บุคคลใด เอาเข้าจริงๆ แล้ว...ย่อมสามารถส่ง

ผลแผ่กว้าง แผ่กระจาย ออกไปกระทบโน่น กระทบนี่ ชิ่งโน่น 

ชิ่งนี่ จนอาจนำามาซึ่งความสลับซับซ้อน แบบยิ่งแก้ยิ่งยุ่ง หรือ

ยิ่งแก้ยิ่งกลายเป็นลิงแก้แห ยิ่งขึ้นไปเท่านั้น...


 ด้วยเหตุน้ีน่ีเอง...สัปปุรุษและวิญญูชนท้ังหลาย จึงมักต้อง

หันมา ช่ังน้ำ�หนัก ระหว่างสถานะของตัวเอง กับความเป็นไป

ต่างๆ ในสังคม อย่างชนิดมิอาจแยกออกจากกันได้โดยเด็ดขาด 

อะไรเสีย-อะไรได้ อะไรมาก-อะไรน้อย ก่อนท่ีจะตัดสินใจ เดิน

หน้� หรือตัดสินใจ ผม...พอแล้ว เพราะถ้าหากเอาแต่ทะลุ่ม

ถลุย ดันทุรัง โดยไม่ได้มองสภาพแวดล้อมในแต่ละด้านเป็นองค์

ประกอบไว้ด้วย สุดท้าย...ไม่ใช่แค่นำาไปสู่การเสียหมา เสียสุนัข 

หรือเสียรังวัด สำาหรับตัวของตัวเองแต่เพียงเท่าน้ัน แต่ยังอาจนำา

ไปสู่การเสียชาติ เสียบ้าน เสียเมือง เสียสังคม เอาเลยก็ยังมี...


 คือคงต้องยอมรับนั่นแหละว่า...โดยสภาพแวดล้อมของ

ฉากสถานการณ์ในวันข้างหน้า ออกจะเป็นอะไรที่น่าเกลียด น่า

กลัว มิใช่น้อย และไม่ใช่แต่เฉพาะเรื่องของ คว�มมั่นคง แต่

เพียงเท่านั้น แต่ยังมีเรื่องเศรษฐกิจ เรื่องสุขภาพ ไปจนถึงเรื่อง

สภาวะอากาศ ที่ยังไงๆ คงไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ฯลฯ  ไปจนถึง

เรื่องปาหัวหมา ด่าแม่เจ๊ก ที่แต่ละรัฐบาลต้องเจอ ต้องเผชิญ

อย่างมิอาจปฏิเสธได้ บรรดาส่ิงท้ังหลาย ท้ังปวง เหล่าน้ีน่ีเอง 

ที่ทำาให้ความหมายของสิ่งที่เรียกว่า คว�มมั่นคง ได้แปรสภาพ 

เปลี่ยนสภาพ ไปจากเดิมๆ จากเท่าที่เคยเป็นมา มากมายพอ

สมควร...


 พูดง่ายๆ ว่า...จะเอาแต่ขีดความสามารถในการ ถือปืน-

แบกปูน-ไปโบกตึก เพียงล้วนๆ เท่าน้ัน มันไม่น่าจะพออีกต่อไป

แล้ว ยังต้องอาศัยองค์ประกอบอื่นๆ อีกเยอะแยะมากมาย  ไม่

ว่าในแง่ของ ตัวบุคคล หรือ ระบบ ก็ตามที และถ้าหากไม่เสริม 

ปัญห�คว�มมั่นคงในสถ�นก�รณ์ลิงแก้แห

ศิริภา อินทวิเชียร

ฮื่

ไม่เพ่ิม ไม่ปรับสภาพ แปรสภาพ แต่ละส่ิงแต่ละอย่างให้เหมาะ

สม สอดคล้อง และให้ทันท่วงที ผลกระทบต่อ คว�มม่ันคง ภาย

ใต้ฉากสถานการณ์เช่นน้ี ย่อมมีโอกาสลุกลาม บานปลาย ซับ

ซ้อน ซ่อนเงื่อน เกินกว่าท่ีเจ้าหน้าท่ีความม่ันคงโดยตรง อย่าง

ประเภทตะหานหาญท้ังหลาย จะสามารถ เอ�อยู่ กันได้ในทุก

เรื่อง ทุกราว ทุกกรณี...


 แม้ว่า ดวงเมือง ของบ้านเรา หรือของประเทศไทย

แลนด์ แดนสยาม จะเชื่อๆ กันว่าเป็น ดวงทห�ร ก็เถอะ!!!  

แต่ถ้าหากเจอกับมฤตยูกุมอังคาร เสาร์ทับลัคน์ พฤหัสฯ จำา

ต้องย้ายราศีเพราะถูกราหูรังควานมิหยุดหย่อน ฯลฯ อะไร

ต่อมิอะไรเหล่านี้ก็อาจส่งผลถึงขั้น ล่มสล�ย เอาเลยก็เป็นได้  

การมอง คว�มมั่นคง ให้ลึกๆ มองให้รอบด้าน มองพร้อมๆ 

กับสภาพแวดล้อมที่กำาลังเปลี่ยนแปลงไป ฯลฯ ย่อมสามารถ

นำาไปสู่ความ เข้�ถึง-เข้�ใจ และนำาไปสู่การ พัฒน� ได้อย่าง

เป็นจริง-เป็นจัง และอันนั้นนั่นเอง ที่จะเป็นตัวชี้ว่า...ใคร??? 

และ...อะไร??? ที่เหมาะสม สอดคล้อง กับอนาคตชาติบ้าน

เมืองในวันข้างหน้า


 ปิดท้ายด้วยวาทะวันนี้...จาก Alston Chase...“When  

the search for truth is confused with political ad-

vocacy,  the pursuit of knowledge is reduced to 

the quest for power. - เมื่อเกิดความเข้าใจผิด...ว่าการ

แสวงหาความจริง ก็คือการให้ความสนับสนุนทางการเมือง 

สิ่งที่ตามมาก็คือความเข้าใจน้ันๆ จะถูกลดค่าลงเหลือแค่

เพียงการแสวงหาอำานาจเท่านั้นเอง...”



39.2%, ตลาด 37.4 %, ห้างสรรพ

สินค้า 34.1%, ร้านอาหาร 28.8%, 

โรงแรมรีสอร์ต 24%, ร้านสะดวกซื้อ 

17.9%, ศาสนสถาน 16.4% อย่างไร

ก็ตาม มีเพียง 5.5% ที่ไม่กังวลว่าจะมี

คลัสเตอร์ใหม่เกิดขึ้น

 “มาตรการที่ประชาชนเห็น

ว่าควรที่จะเพิ่มเพื่อทำาให้เชื่อมั่นจะ

ปลอดภัย คือเร่งฉีดวัคซีนให้ทุกคน

ทั่วประเทศครบ 2 เข็มครอบคลุมทุก

จังหวัด 70% ขึ้นไป 72.53 % คุม

เข้มการลักลอบเข้าประเทศอย่างผิด

กฎหมายตามแนวชายแดน 60.58% 

กำากับติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันโรคของสถานประกอบการ

และประชาชนอย่างเคร่งครัด 55.10% 

เร่งฉีดวัคซีนให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่

ท่องเที่ยวครบ 2 เข็ม ครอบคลุม 70% 

ขึ้นไป 52.72% และสนับสนุนชุดตรวจ 

ATK ให้ทุกคนในพื้นที่ท่องเที่ยวเพื่อ

เฝ้าระวังการติดเชื้อ 49.41%” อธิบดี

กรมอนามัยระบุ 

 จ.นราธิวาส นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร 

นายอำาเภอสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 

ในฐานะผู้อำานวยการ ศบค.อำาเภอ

สุไหงโก-ลก มีมติออกมาตรการให้ผู้ท่ี

เดินทางเข้ามาในพ้ืนท่ี อ.สุไหงโก-ลก 

ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกัน

โควิด-19 มาอย่างน้อย 1 เข็ม จาก

แอปพลิเคชันหมอพร้อม หรือไลน์หมอ

พร้อม มาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีประจำา

จุดตรวจ ยกเว้นกรณีเร่งด่วนด้านการ

แพทย์ หรือมีเหตุจำาเป็นอย่างหลีกเล่ียง

ไม่ได้ และหากตรวจสอบพบว่ายังไม่ได้

ฉีดวัคซีนจะไม่อนุญาตให้เข้ามาในพ้ืนท่ี

เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกอย่างเด็ด

ขาด โดยเร่ิมมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 27 

ต.ค.64 เป็นต้นไป.

โวชุมนุมใหญ่

ทั้งน้ี ในส่วน กมธ.คงจะคุยกันว่าจะ

ดำาเนินการอย่างไร   

“พรรคก้าวไกลเสนอแก้ ไข

มาตรา 112 ผ่านกระบวนทางสภา

แล้ว แต่ต้องยอมรับว่ากระบวนการ

ไม่ง่ายที่จะผลักดัน และเรื่องนี้เป็น

เรื่องใหม่ในสภา ซึ่งสภายังไม่บรรจุ

เข้าสู่ระเบียบวาระ ซึ่งเขาอ้างว่าขัด

รัฐธรรมนูญมาตรา 6 ทั้งที่จริงไม่ได้

ขัดแต่อย่างใด เพราะการเสนอแก้ไข

ดังกล่าวเราเพียงแค่ให้มีการกำาหนด

อัตราโทษลดลง และย้ายหมวดเพื่อ

ให้ประกันตัวมาต่อสู้คดีได้” นายรังสิ

มันต์กล่าว 

 ขณะที่นายสมยศ พฤกษาเกษม

สุข กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย 

เปิดเผยว่า เชิญชวนวันที่ 31 ต.ค. 

ตั้งแต่เวลา 16.00-22.00 น. ท่ีแยก

ราชประสงค์ จะมีการชุมนุมครั้งใหญ่

ของคณะราษฎรเพื่อจะบอกว่าเรา

ไม่ปรารถนาให้มีมาตรา 112 อีกต่อ

ไป จะมีกิจกรรมสำาคัญที่เรียกว่าบิ๊ก

เซอร์ไพรส์ก็ได้ ห้ามพลาดเด็ดขาด 

และกิจกรรมนี้จะได้รับการบันทึกไป

ทั่วโลก ไปกันให้มืดฟ้ามัวดิน และ

ชัยชนะจะเป็นของเรา

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนการ

ยื่นหนังสือผู้ชุมนุมได้จัดกิจกรรมเชิง

สัญลักษณ์ เพื่อขอให้ยกเลิกมาตรา 

112 โดยใช้สีแดงสาดลงบนร่างกาย 

และได้คลานไปตามถนนด้านหน้า

ประตูทางเข้า-ออกอาคารรัฐสภา 

ทำาให้พื้นผิวถนนบริเวณนั้นเต็มไปด้วย

สีแดง นอกจากนี้ยังได้ โปรยกระดาษที่

ระบุข้อความว่า “ยกเลิกมาตรา 112”, 

“หยุดใช้กฎหมายปิดปากประชาชน” 

และ “ประยุทธ์ออกไป” 

 ท่ีกองบัญชาการตำารวจนครบาล 

(บช.น.) พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก 

รอง ผบช.น. ในฐานะโฆษก บช.น. 

แถลงถึงกรณีนัดชุมนุมใหญ่ในวัน

ท่ี 31 ต.ค. ท่ีแยกราชประสงค์ว่า อยู่

ระหว่างจัดทำาแผนการปฏิบัติและการ

จัดกำาลังพลในการดูแลความปลอดภัย

แก่ประชาชนท่ัวไป และไม่ให้กระทบ

กับการจราจร เบ้ืองต้นจัดกำาลังตำารวจ

ควบคุมฝูงชน (คฝ.) ในพ้ืนท่ีและกำาลัง

สนับสนุนเตรียมพร้อมไว้ส่วนหน่ึง ตาม

ความเหมาะสมของสถานการณ์การ

ข่าว ถ้ามีเหตุอันตรายจะเข้าระงับเหตุ

ทันที แต่ถ้าเหตุการณ์ปกติจะพิสูจน์

ทราบ รวบรวมพยานหลักฐานดำาเนิน

คดีในภายหลังโดยเคร่งครัด.

มวลชนกลุ่มทะลุฟ้า จัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เพื่อขอให้ยกเลิกมาตรา 112 โดยใช้สีแดงสาดลงบนร่างกายและคลาน

ไปตามถนนด้านหน้าประตูทางเข้าออกอาคารรัฐสภา พร้อมโปรยกระดาษที่เขียนข้อความว่า “ยกเลิกมาตรา 112”, “หยุด

ใช้กฎหมายปิดปากประชาชน” และ “ประยุทธ์ออกไป” 

ศบค.

สำาหรับผู้ติดเชื้อมากที่สุด 

10 จังหวัด ได้แก่ กทม. 859 ราย, 

สงขลา 551 ราย, ปัตตานี 532 

ราย, ยะลา 475 ราย,  จันทบุรี 

358 ราย, นครศรีธรรมราช 

345 ราย, นราธิวาส 331 ราย, 

สมุทรปราการ 306 ราย, ชลบุรี 

297 ราย และเชียงใหม่ 270 

ราย 

 “กทม.มีผู้ติดเชื้อต่ำากว่า

พันรายแล้วเป็นวันที่ 6 แต่

ยังคงพบคลัสเตอร์ต่างๆ ใน

จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูง เช่น 

คลัสเตอร์แคมป์คนงานใน 

จ.จันทบุรี คลัสเตอร์งานศพ

ใน จ.นครศรีธรรมราช ขณะ

ที่เชียงใหม่ยังพบคลัสเตอร์ใน

ตลาดชุมชน แคมป์คนงาน 

และโรงงาน จึงขอให้ทุกคน

เฝ้าระวังและเข้มข้นมาตรการส่วน

บุคคล” พญ.สุมนีกล่าว

 ผู้ช่วยรองโฆษก ศบค.กล่าว

ว่า ในส่วนการฉีดวัคซีนเด็กนักเรียน

ตั้งแต่วันที่ 4 ต.ค.เป็นต้นมา ตอนนี้

ฉีดไปแล้ว 1.9 ล้านคน จากที่มีการ

แสดงความประสงค์ 4.5 ล้านคน จึง

ต้องระดมการฉีดวัคซีนต่อเนื่อง รวม

ถึงต้องระดมฉีดให้กับครูและบุคลากร

ทางการศึกษาด้วย โดยในพื้นที่ควบคุม

สูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุม

สูงสุด ต้องมีการฉีดวัคซีนให้กับครู

และบุคลากรทางการศึกษาให้ครบ 2 

โดส อย่างน้อย 85% ถึงจะให้เปิดการ

เรียนการสอนที่ โรงเรียนได้ ซึ่งจาก

การสำารวจพบบุคลากรทางการศึกษา

ที่ต้องมาฉีดเพิ่มอีก 131,238 คน 

 พญ.สุมนีระบุด้วยว่า ในที่

ประชุม ศปก.ศบค.มีการรายงานความ

ก้าวหน้าสถานการณ์ติดเชื้อโควิด-

19 ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ง

ขณะนี้มีทิศทางแนวโน้มของผู้ติดเชื้อ

เร่ิมทรงตัว และมีแนวโน้มค่อยๆ ลด

ลง รวมทั้งที่ประชุมมีการเร่งรัดเรื่อง

สำาคัญ 2 เรื่อง คือ 1.เร่งรัดให้มีความ 

ครอบคลุมในการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นท้ัง

ในกลุ่มประชาชนทั่วไป กลุ่มเส่ียง 

กลุ่มนักเรียน นักศึกษา และแรงงาน

ในพื้นที่ โดยมีการประชาสัมพันธ์และ

สร้างความเข้าใจในเรื่องวัคซีนเป็น

ภาษาพื้นถิ่นผ่านช่องทางต่างๆ 2.ต้อง 

มีการจำากัดวงไม่ให้มีการแพร่ระบาด

เป็นวงกว้าง 

 ทั้งนี้ ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ มี

จังหวัดที่ครอบคลุมวัคซีนเข็มที่ 1 เกิน 

50% ได้แก่ สงขลาและยะลา ขณะที่

นราธิวาส 43.9% และปัตตานี 45.7% 

ส่วนความครอบคลุมในกลุ่มผู้สูงอายุ

และมีโรคประจำาตัวในพื้นที่ 4 จังหวัด

ภาคใต้ ค่าเฉลี่ย 4 จังหวัดในผู้สูงอายุ 

59.4% ในผู้มีโรคประจำาตัว 57.9% 

ทั้งนี้ หากใครไม่สามารถมาฉีดได้ ให้

แจ้งผู้นำาชุมชนเพื่อให้หน่วยบริการมา

ฉีดได้ที่บ้าน 

 “ศบค.มีความเป็นห่วงผู้เสียชีวิต

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ส่วนใหญ่

จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปี 

กลุ่มผู้มีโรคประจำาตัว 7 กลุ่มโรค ซึ่งใน

จำานวนนี้รวมถึงเด็กและหญิงตั้งครรภ์ 

และกว่า 90% ของกลุ่มผู้เสียชีวิต 

เป็นกลุ่มที่ ไม่ได้รับวัคซีน ดังนั้นเป้า

หมายหลักในการดำาเนินการในพื้นท่ี

จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือการระดม

เร่งฉีดวัคซีนในกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวให้

ได้มากที่สุด” พญ.สุมนีกล่าว

 ผู้ช่วยรองโฆษก ศบค.กล่าวว่า 

ในวันศุกร์ที่ 29 ต.ค. เวลา 09.30 น.                                                             

จะมีการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ที่มี 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ในฐานะ

ผู้อำานวยการ ศบค.เป็นประธาน 

 มีรายงานว่า ในการประชุม 

ศบค.ชุดใหญ่ครั้งนี้ ทางศูนย์ปฏิบัติการ

ฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข

กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 และทาง

สาธารณสุข (สธ.) เตรียมเสนอ

แผนการให้บริการวัคซีนโควิด-19, 

การปรับระดับพ้ืนท่ีสถานการณ์ย่อย

ในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร, การปรับ

มาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-

19 แบบบูรณาการ, ความก้าวหน้า

แผนรองรับการเปิดประเทศและการ

ระบาดโควิด-19 ของปี 2565

 นอกจากนั้น จะมีการรับรอง

ประกาศออกข้อกำาหนดตามความใน

มาตรา 9 แห่งพระราชกำาหนดการ

บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

พ.ศ.2548 ฉบับที่ 35และฉบับท่ี 

36 และยังมีคำาสั่ง ศบค. เรื่องพื้นที่

สถานการณ์ที่กำาหนดเป็นพื้นที่ควบคุม

สูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด 

และพื้นที่ควบคุม ตามข้อกำาหนด

ฉบับที่ 15, พื้นที่นำาร่องด้านการท่อง

เที่ยว ที่ออกตามข้อกำาหนดฉบับที่ 18, 

แนวทางปฏิบัติตามข้อกำาหนดออก

ตามความในมาตรา 9 พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 

ฉบับที่ 16 และฉบับที่ 17

 ท่ีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 

นพ.สุวรรณชัย วัฒนาย่ิงเจริญชัย 

อธิบดีกรมอนามัย แถลงข่าวมาตรการ 

UP เปิดบ้าน เปิดเมือง เปิดประเทศ 

ว่า  กรมอนามัยได้สำารวจความคิด

ที่รัฐสภ� • นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ 

ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร 

กล่าวถึงกรณีที่ น.ส.วรรณวรี ตะล่อม

สิน ส.ส.กทม.พรรคก้าวไกล โพสต์เฟซ 

บุ๊กเชิญชวนประชาชนให้มารับการ

ฉีดวัคซีนที่สภาในวันที่ 28 ต.ค.ว่า 

ที่มาของการฉีดวัคซีนที่สภาคือ เมื่อ

รัฐบาลประกาศให้มีการฉีดวัคซีนเข็ม

ที่ 3 ให้ประชาชนที่ฉีดซิโนแวค 2 

เข็ม ซ่ึงหลังบุคลากรทางการแพทย์

ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว และ

ไม่มีปัญหาเรื่องจำานวนวัคซีนในหมู่

ประชาชน  นายชวน หลีกภัย ประธาน

สภาผู้แทนราษฎร จึงได้ประสานไปยัง

กรมควบคุมโรคเพื่อขอนำาวัคซีนมาฉีด

ให้กับบุคลากรรัฐสภา รวมทั้ง ส.ส.และ

สื่อมวลชน เพื่อแบ่งเบาภาระของกรม

ควบคุมโรค และเพื่อรองรับการเปิด

ประชุมสมัยสามัญที่จะเริ่มต้นขึ้นใน

วันท่ี 1 พ.ย. โดยได้รับวัคซีนมาจาก

กรมควบคุมโรค 5,000 โดสเท่านั้น

ส่วนกรณีของประชาชนท่ัวไป 

สภาไม่ได้ละเลยเรื่องน้ี เคยประสาน

เป็นการภายในไปยังกระทรวงสาธารณ 

สุข (สธ.) ว่า หากจะให้สภาเป็นจุดฉีด

วัคซีนจุดหน่ึงเราพร้อมในขณะท่ียังปิด

สมัยประชุมอยู่ แต่ สธ.แจ้งว่ามีจุดฉีด

วัคซีนเพียงพออยู่แล้ว ดังน้ันการโพสต์

ของ ส.ส.ก้าวไกลเป็นความจริง และ

รองเลขาธิการพรรคก้าวไกลยอมรับ

กับผู้อำานวยการสำานักบริการทางการ

แพทย์ประจำารัฐสภาแล้วว่าเป็นการ

สื่อสารท่ีผิดพลาดภายในพรรค อย่างไร

ก็ตาม เมื่อเกิดเรื่องข้ึนแล้ว พรรคก้าว

ไกลคงต้องรับผิดชอบเรื่องน้ี

ด้านนายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. 

พรรคพลังประชารัฐ แถลงว่า เป็นการ

แอบอ้างให้ประชาชนมาฉีดวัคซีนใน

โควตาของพรรคก้าวไกล ถือเป็นการ

ตีกินทางการเมือง ซึ่งจะดำาเนินคดี

กับ น.ส.วรรณวรี ตาม พ.ร.บ.การ 

กระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

เนื่องจากนำาเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ และ

จะให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณาว่าการ

กระทำาดังกล่าวผิดจริยธรรมและ

รัฐธรรมนูญหรือไม่ ทั้งนี้ ความผิด

สำาเร็จไปแล้ว ไม่ว่าจะลบโพสต์หรือ

ไม่ เพราะมีประชาชนหลงเชื่อมาที่

รัฐสภาแล้ว

ขณะที่นายชัยธวัช ตุลาธน 

เลขาธิการพรรคก้าวไกล กล่าวว่า 

ขณะนี้ น.ส.วรรณวรีได้ลบโพสต์ ไป

แล้ว จึงต้องขอโทษประชาชนและ

รัฐสภาที่ทำาให้เกิดความเข้าใจผิด.

แจ้งจับส.ส.ก้�วไกลลวงฉีดวัคซีนสภ�

เห็นประชาชน หรืออนามัยโพล เรื่อง 

“ความกังวลกับการเปิดเมืองเปิด

ประเทศ เร่ิม 1 พ.ย.2564” ระหว่าง

วันท่ี 14-25 ต.ค.2564 ในพ้ืนท่ีนำาร่อง

ท่องเท่ียวใน 17 จังหวัด พบว่า มีความ

กังวล 92.4% เรื่องท่ีกังวลมากท่ีสุด 

ได้แก่ เกิดการระบาดระลอกใหม่ 75.8% 

รองลงมา ประชาชนการ์ดตกและไม่

ป้องกันตนเอง 49.7%,  สถานประกอบ

การ สถานท่ีท่องเท่ียวไม่ปฏิบัติตาม

มาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด 

45.10%, กลัวตนเองและครอบครัวติด

เช้ือ 41%, มาตรการการคัดกรองนัก

ท่องเท่ียวท่ีมาจากต่างประเทศอาจไม่

ดีพอ 39.6%, กังวลว่าจะเกิดการล็อก

ดาวน์อีกคร้ัง 37.1%, จำานวนเตียงไม่พอ

เพียง 31.7% และอื่นๆ เช่น เศรษฐกิจ 

ประสิทธิภาพวัคซีน 2.1%

 ส่วนสถานประกอบการกิจการ

ใดที่กังวลว่าจะเป็นคลัสเตอร์ ใหม่ 

ส่วนใหญ่ระบุสถานบันเทิง ผับ บาร์ 

89.2%, ขนส่งสาธารณะ 43.1%, สถาน

ที่ท่องเที่ยว  39.8%, สถานศึกษา 



2.ประเด็นท่ีเก่ียวของกับการปรับท่ีมา-อํานาจ-การตรวจสอบ 

ศาลรัฐธรรมนูญและองคกรอิสระ

2.1 สมควรยกเลิกบทบัญญัติในหมวด 11 ศาลรัฐธรรมนูญ

และเพ่ิมบทบัญญัติใหมในหมวด 11 ศาลรัฐธรรมนูญ เพ� อ

เปล่ียนแปลงองคประกอบ คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม และการได

มาซ่ึงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พรอมกับจํากัดขอบเขตหนาท่ีและ

อํานาจของศาลรัฐธรรมนูญใหชัดเจนเครงครัดมากข้ึน ตลอดจนสราง

ระบบตรวจสอบถวงดุลกับศาลรัฐธรรมนูญ หรือไม

2.2 สมควรยกเลิกบทบัญญัติในหมวด 12 องคกรอิสระและ

เพ่ิมบทบัญญัติใหมในหมวด 12 องคกรอิสระ เพ� อเปล่ียนแปลงองค

ประกอบ คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม และการไดมาซ่ึงองคกรอิสระ 

พรอมกับจํากัดขอบเขตหนาท่ีและอํานาจขององคกรอิสระใหชัดเจน

เครงครัดมากข้ึน ตลอดจนสรางระบบตรวจสอบถวงดุลกับองคกร

อิสระ หรือไม

2.3 สมควรกําหนดใหมีคณะผูตรวจการศาล ศาลและศาล

รัฐธรรมนูญ ประกอบดวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรฝายรัฐบาล

เสียงขางมากและฝายคานเสียงขางนอยฝายละหาคน มีหนาท่ี

และอํานาจตรวจสอบการใชจายงบประมาณของสํานักงานศาล

รัฐธรรมนูญ สํานักงานศาลยุติธรรม สํานักงานศาลปกครอง ให

ความเห็นตอประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลฎีกา ประธาน

ศาลปกครองสูงสุด เก่ียวกับแนวทางการบริหารของศาลรัฐธรรมนูญ 

คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม และคณะกรรมการบริหารศาล

ปกครอง ศึกษาวิเคราะหประเมินคุณภาพและผลกระทบของคํา

วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คําพิพากษาของศาลยุติธรรมและศาล

ปกครอง หรือไม

2.4 สมควรกําหนดใหมีคณะผูตรวจการองคกรอิสระ ประกอบ

ดวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรฝายรัฐบาลเสียงขางมาก และฝาย

คานเสียงขางนอยฝายละหาคน มีหนาท่ีและอํานาจตรวจสอบการใช

จายงบประมาณของสํานักงานขององคกรอิสระตางๆ ใหความเห็น

ตอประธานองคกรอิสระท้ังหลาย เก่ียวกับแนวทางการบริหารของ

องคกรอิสระ ศึกษาวิเคราะหประเมินคุณภาพและผลกระทบของคํา

วินิจฉัย คําส่ัง หรือการใชอํานาจขององคกรอิสระในประเด็นตางๆ 

หรือไม

2.5 สมควรกําหนดใหมีการถอดถอนประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
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4 บทความ

องเรียกวา “รอนฉา” เสียจริงๆ สําหรับการบานการเมือง

ชวงน้ี ไมวาจะเปน พรรคแกนนํารัฐบาลอยาง “พลังประชา

รัฐ” ภายใตบังเหียนของ “พ่ีปอม” พล.อ.ประวิตร วงษ

สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เพราะดูเหมือนต้ังแตนองตู-

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี ใชอํานาจปลดออก “ร.อ. 

ธรรมนัส พรหมเผา” จากรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณไปแลว แทนท่ีเร� องจะบรรเทาเบาบางลง ท่ีไหนได ขยับจาก

การเขยารัฐบาลและคณะรัฐมนตรีหัน

ไปกระเพ� อมภายในพรรคเอง จน ลาสุด

ถึงข้ัน “สามมิตร” ตองลุกข้ึนมาขับ

เคล� อน หวังปรับโครงสรางพรรคเพ� อ

เข่ีย “บ๊ิกนัส” ใหพนทาง เพราะไมเชน

น้ันอาจถึงคราวพรรคแตกฉานซานเซ็น

เหมือนในอดีตก็เปนได ...• งานน้ีไมรู

วา “พ่ีปอม” จัดตัดสินใจทางไหน เพราะ 

“นองธรรมนัส” ก็เปนเด็กในโอวาทท่ีฟง

คําส่ังเสมอ แบบถาใหไปซาย ก็ไมมีทาง

ไปขวาแน�ๆ  ท่ีสําคัญยังเปนเจาของไร

กลวยเสียดวย ในขณะท่ี “นองตู” ก็เปน

นองรักท่ีฟูมฟกมากับมือในการปนเปน “นายกรัฐมนตรี” งานน้ี “พ่ี

ปอม” ตองบอกวาหยิกเล็บเจ็บเน้ือกันทีเดียว แลวท่ีสําคัญจะเลือก “จับ

ปลาสองมือ” บรรดาเสือ สิงห กระทิง แรด ในพรรคก็ไมยอมเสียดวย 

เพราะกลัวปญหาคล� นใตนํ้าท่ีไมรูวาจะโผลมาอีกเม� อใด อยากใหตัดไฟ

แตตนลมเสียมากกวา ...• สวนอีกฟากฝงหน่ึงอยางพรรคเพ� อไทยเอง 

ก็ถึง คราวตองเปล่ียนหัวโขนหัวหนาพรรคเสียแลว เพราะ “สมพงษ 

อมรวิวัฒน” น้ันไมเขาตานายใหญอยาง “โทน่ี วูดซัม” เทาใดนัก แม

จะเปนคนเชียงใหมเหมือนกันก็ตามที แตบทบาทของหัวหนาและผูนํา

ฝายคานในสภาน้ันตองบอกวาชาวบาน

รานถ่ินยังจําหนาไมไดดวยซํ้าไป ...• 

งานน้ีเลยมีการเคาะช� อ “นพ.ชลน�าน ศรี

แกว” ส.ส.น�านข้ึนมา ซ่ึงดูเหมือนเจาตัว

ก็พรอมจะเปนหัวหนาและทําหนาท่ีผูนํา

ฝายคานในสภาอยูแลว เพราะ ตางก็รูดี

วา “หัวโขน” ในตําแหน�งน้ีอยางไรก็ไม

ไดเปนนายกรัฐมนตรีอยูวันยังคํ่า  แม

อาจมีการสงช� อตามโควตาท่ีกําหนดใน

รัฐธรรมนูญก็ตามที ก็เรียกวาสงไปให

ครบๆ 3 ช� อ โดยอยูอันดับสุดทายน่ัน

แล แลวอยางน้ีบรรดาล่ิวลอและลูกหาบท้ังหลายยังจะปฏิเสธเร� อง

การครอบงําพรรคกันอยูอีกเหรอ เพราะหากไมถูก “สัมภเวสีแมว” 

ครอบงําจริง ตามธรรมเนียมปฏิบัติของพรรคการเมืองท่ีจะหวังเปน 

“สถาบัน” ก็ตองสงช� อหัวหนาพรรคเปนเบอรหน่ึงในการชิงเกาอ้ี

นายกรัฐมนตรีนะจะ ไมใชให “คนนอก” เหาะมาควาพุงปลาไปกิน 

...• ก็ไมใชเร� องแปลกอีกเชนกัน ดูอยาง “กลุมแคร” ตอนเปดตัวใหญ

โตก็บอกวาไมเก่ียวกับพรรคเพ� อไทยและนายใหญแลว แตสุดทายก็

มาอีหรอบเดิมน่ันแล เพราะ เปดตัวไปแลวเปร้ียงปรางแคไมก่ีเดือน

ก็กลายเปนกลุมโลกลืม งานน้ี “แคร” 

เลยตองกลับมาซุกอกเพ� อไทย เหมือน

เดิม โดยเฉพาะ “หมอเล้ียบ” นพ.สุรพงษ 

สืบวงศลี น้ัน ก็จะเขามาน่ังเกาอ้ีผูอํานวย

การพรรคเลย แหม! ก็เรียกไดวาปดฝุน 

“ไทยรักไทย” เสียก็หมดเร� อง แตงานน้ี

คงไมมี “คุณหญิงสุดารัตน เกยุราพันธุ” 

ประธานพรรคไทยสรางไทยนะตัวเอง 

เพราะเจาตัวบอกวาเปนคนเจ็บแลวจํา

จา ...• ดูไปดูมาแม “เพ� อไทย” จะมี

การอาบนํ้าแตงตัวอยางไร สุดทายก็ยัง

เปนของตระกูลชินวัตรอยูวันยังคํ่า ดูไดจากสีและทีมโลโกใหม ซ่ึงนาย

เหนือเปนผูคิดและเขียนสงมาใหก็รูแลว ฉะน้ัน เร� องจะเชิดฉ่ิงใครใหไป

อยูตรงไหนจึงไมมีแรงกระเพ� อมแตอยางใด ตางจากพรรคพลังประชา

รัฐท่ีประกอบไปดวยกลุมกวนทางการเมืองจํานวนมาก ในขณะท่ี 

“พรรคประชาธิปตย” ภายใตการคุมทัพของ “จุรินทร ลักษณวิศิษฏ” 

รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย แมจะมีราศีจับในเร� องผลงานท่ีเห็น

เปนรูปธรรม แตการเลือกเฉพาะคนของตัวเองและคนใกลชิดแบบไม

เอาพวกใคร ก็อาจทําใหอาการเลือดไหลออกของ ปชป.กลับมาอีกคร้ัง

ก็เปนได แม “นายหัวชวน” จะลงทุนลงแรงมาหยาศึก ดังกลาว แต

ก็เช� อวาไมสะเด็ดนํ้าแน�นอน ...• หันมา

เร� องเปดประเทศกันบาง แมตัวเลขผูติด

โควิดไทยจะอยูระดับตํ่ากวาหม� นมา 9 

วัน และเสียชีวิตตํ่า 100 มากวา 12 วัน

แลวก็ตามที แตก็ถือเปนตัวเลขท่ีมากโข

อยูในหวงปจจุบันเม� อเทียบกับเพ� อนบาน 

และอาจเพ่ิมข้ึนอีกก็เปนไดในอนาคต ท่ี

สําคัญ การเปดประเทศ 1 พ.ย.น้ัน ก็ดู

เหมือนจะลักล่ันกับความเปนจริงอยาง

มาก เพราะดันหามจําหน�ายเคร� องด� ม

แอลกอฮอล  งานน้ีจึงอาจไดเห็นวาวัน

ท่ี 1 พ.ย. ฝร่ังมังคาอาจเขามาไมมากนัก หากไมใชหนามา แตวันท่ี 1 

ธ.ค. หากยังยึดตามกําหนดเดิม ตัวเลขตางชาติอาจพุงข้ึนเทาตัวก็เปน

ได ...• พูดถึงเปดประเทศไมพูดถึงเร� องเยียวยาก็ไมได โดยเฉพาะกรณี  

5,000 บาทใน 9 กิจการน้ัน ดูเหมือนการทบทวนสิทธิไมชัดแจงเสีย

เทาใดนัก เพราะขนาด นสพ.เล็กๆ อยางไทยโพสตยังไมไดรับการ

เหลียวแลเลย ในขณะท่ีเพ� อนนํ้าหมึกระดับบ๊ิกไดกันไปหมดแลว งาน

น้ีเลยตองฝาก “สุชาติ ชมกล่ิน” วาท่ีเลขาธิการพรรค พปชร.เขามา

ตรวจสอบหน�อยวาปญหามันเกิดข้ึนท่ีไหน อยางไรกันแน� ...•

นพ.ชลน�าน ศรีแกว

พล.อ.ประวิตร

วงษสุวรรณ

พล.อ.ประยุทธ

จันทร โอชา

หมายเหตุ : สวนสําคัญของรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี..) พุทธศักราช... ท่ีนายพริษฐ วัชรสินธุ กับ

ประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังจํานวน 135,247 คน เปนผูเสนอ และ

ทางสภาเปดโอกาสใหประชาชนเขามาแสดงความคิดเห็น ต้ังแตวัน

ท่ี 24 สิงหาคม ถึงวันท่ี 5 ตุลาคม 2564 ซ่ึงเปนไปตามรัฐธรรมนูญ
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ดยท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มีบทบัญญัติหลาย

มาตราท่ีไมสอดคลองกับหลักการประชาธิปไตย หลักการแบง

แยกอํานาจใหไดดุลยภาพ ไมทันสมัย ไมสอดคลองกับหลัก

การสากลท่ีนานาอารยประเทศใหการยอมรับ เปนกลไกใน

การสืบทอดอํานาจของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ประชาชนไม

ยอมรับนับถือ จนอาจกอใหเกิดปญหาวิกฤตทางรัฐธรรมนูญ และ

กระทบตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข ระบบรัฐสภา ตลอดจนปญหาปากทอง เศรษฐกิจ 

ชีวิตประจําวันของประชาชน รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ..) พุทธศักราช .... ฉบับน้ีเสนอเพ่ิมปรับ

ระบบรัฐสภาจากสภาคูใหเปนสภาเด่ียว โดยใหมีเพียงสภาผูแทน

ราษฎรเพียงสภาเดียว กําหนดใหมีระบบการตรวจสอบการใชอํานาจ

ของศาลรัฐธรรมนูญ องคกรอิสระ และกองทัพ ยกเลิกการกําหนด

ยุทธศาสตรชาติและแผนปฏิรูปประเทศ สรางมาตรการปองกันและ

ตอตานการรัฐประหาร รวมถึงยกเลิกการลบลางความผิดและผลพวง

จากการรัฐประหารท่ีผานมา

ผูท่ีเก่ียวของ 1.สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม                                                   

แหงชาติ 2.สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 3.สํานักงานเลขาธิการสภา                                                                       

ผูแทนราษฎร 4.สํานักงานเลขานุการกองทัพบก 5.สํานักงานเลขา   

นุการกองทัพเรือ 6.สํานักงานเลขานุการกองทัพอากาศ 7.สํานักงาน                                                                             

เลขานุการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 8.สํานักงานศาลรัฐธรรม 

นูญ 9.สํานักงานศาลยุติธรรม 10.สํานักงานศาลปกครอง 11.สํานัก 

งานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 12.สํานักงานผูตรวจการแผนดิน 

13.สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหง

ชาติ 14.สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 15.สํานักงานคณะกรรม

การสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 16.สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

17.ประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ัง 18.ประชาชนท่ัวไป

ประเด็นเพ� อรับฟงความคิดเห็น

1.ประเด็นท่ีเก่ียวของกับการปรับระบบรัฐสภาเปนสภาเด่ียว

1.1 สมควรยกเลิกหมวด 7 รัฐสภา และเปล่ียนเปนหมวด 7 

สภาผูแทนราษฎร โดยใหคงเหลือสภาผูแทนราษฎรเพียงสภาเดียว

พรอมกับเพ่ิมบทบาทและกลไกใหกับสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก

สภาผูแทนราษฎรฝายคานในการตรวจสอบควบคุมการบริหาร

ราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรีหรือไม

1.2 สมควรยกเลิกมาตรา 269 ถึงมาตรา 272 เพ� อยกเลิก

อํานาจของวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแหงราช

อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หรือไม

1.3 สมควรแกไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑและวิธีการแกไขเพ่ิมเติม

รัฐธรรมนูญในมาตรา 256 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560 โดยกําหนดใหตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบในการ

แกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิก

ท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของสภาผูแทนราษฎร และในกรณีเปนการแกไข

เพ่ิมเติมหมวด 1 บทท่ัวไป หมวด 2 พระมหากษัตริย หรือหมวด 

15 การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ หรือในกรณีเปนการแกไขเพ่ิม

เติมรางรัฐธรรมนูญใหมท้ังฉบับ ตองจัดใหมีการออกเสียงประชามติ

ตามกฎหมายวาดวยการออกเสียงประชามติ กอนนําข้ึนทูลเกลาทูล

กระหมอมถวาย หรือไม

ประธานศาลฎีกา ประธาน

ศาลปกครองสูงสุด ตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญ ผูพิพากษา

ศาลฎีกา ตุลาการศาล

ปกครองสูงสุด ออกจาก

ตําแหน�งได หรือไม

2.6 สมควรกําหนดใหมี

การถอดถอนผูดํารงตําแหน�ง

ในองคกรอิสระ ออกจาก

ตําแหน�งได หรือไม

3.ประเด็นท่ีเก่ียวของ 

กับการตรวจสอบกองทัพ

สมควรกําหนดให

มีคณะผูตรวจการกองทัพ 

ประกอบดวยสมาชิกสภาผู

แทนราษฎรฝายรัฐบาลเสียง

ขางมากและฝายคานเสียงขางนอยฝายละหาคน มีหนาท่ีและอํานาจ

ตรวจสอบการใชจายงบประมาณ รายไดและโครงการจัดซ้ือจัดจาง                                                                            

กองทัพ ประกันหลักการรัฐบาลพลเรือนมีอํานาจเหนือกองทัพ 

พิจารณาเร� องรองเรียนของขาราชการทหารตามกฎหมายจากการถูก

ปฏิบัติอยางไมเปนธรรมหรือละเมิดสิทธิมนุษยชนจากผูบังคับบัญชา 

จัดทํารายงานและขอเสนอแนะเก่ียวกับการปรับปรุงหรือปฏิรูป

กองทัพใหทันสมัยและสอดคลองกับหลักการประชาธิปไตยและหลัก

การรัฐบาลพลเรือนมีอํานาจเหนือกองทัพ เพ� อเสนอตอสภาผูแทน

ราษฎร หรือไม

4.ประเด็นท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตรชาติและแผนปฏิรูป 

ประเทศ

 สมควรยกเลิกมาตรา 65 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2560 เร� องการใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติ 

และยกเลิกหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ ต้ังแตมาตรา 257 ถึง

มาตรา 261 หรือไม

5.ประเด็นท่ีเก่ียวของกับการลบลางผลพวงรัฐประหาร และ

การปองกันและตอตานรัฐประหาร

5.1 สมควรเพ่ิมหมวด 16 การลบลางผลพวงรัฐประหารเม� อวัน

ท่ี 22 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 และการปองกันและการตอตาน

รัฐประหาร และใหเพ่ิมขอความในมาตรา 257 ถึงมาตรา 261 หรือไม

5.2 สมควรยกเลิกมาตรา 279 ท่ีรับรองความชอบดวย

รัฐธรรมนูญของประกาศ คําส่ัง และการกระทําของคณะรักษาความ

สงบแหงชาติหรือของหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ีใชบังคับ

อยูกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยหรือท่ีออกใช

บังคับตอมา ตลอดจนการปฏิบัติตามประกาศ คําส่ัง การกระทําน้ัน 

รวมท้ังรับรองวาบรรดาการใดๆ ท่ีไดรับรองวาชอบดวยรัฐธรรมนูญ 

(ฉบับช่ัวคราว) และท่ีแกไขเพ่ิมเติมแลว เปนอันชอบดวยกฎหมาย 

เพ� อเปดโอกาสใหมีการโตแยงวาประกาศ คําส่ัง และการกระทําน้ัน

ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยได หรือไม

6.ประเด็นท่ีเก่ียวของกับคุณสมบัตินายกรัฐมนตรี

สมควรแกไขเพ่ิมเติมมาตรา 159 วรรคแรก ของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยกําหนดใหบุคคล

ซ่ึงสมควรไดรับแตงต้ังเปนนายกรัฐมนตรีตองมาจากบุคคลซ่ึงเปน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือไม.

ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์

ต

ราง รธน.ฉบับประชาชน

โ

สงตอวิธีคิดแบบไหนใหเด็ก!
เม� อราวๆ 5-6 ปที่แลว ไดมี โอกาสไปเยือนพิพิธภัณฑ

ระเบิดปรมาณูนางาซากิ (NAGASAKI ATOMIC BOMB     

MUSEUM) ที่ประเทศญี่ปุน ไดรับรูถึงประวัติศาสตรในมุมมอง

ของประเทศญี่ปุนเม� อครั้งสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่รวบรวมเร� อง

ราวเกี่ยวกับเหตุการณที่เมืองนางาซากิถูกระเบิดปรมาณูถลม

เม� อวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.1945 ทําใหคราชีวิตผูคนไปมากมาย

พิพิธภัณฑแหงนี้บอกเลาเร� องราวรายละเอียดเหตุการณ 

โดยรวบรวมและถายทอดในรูปแบบของภาพถาย โมเดลจําลอง 

และเศษซากของวัตถุจริงที่ถูกระเบิดและยังคงเหลือใหเห็น รวม

ไปถึงขอมูลการระเบิดและเหย� อผูเคราะหรายกวา 150,000 คน 

ที่ตองเสียชีวิตลงจนญี่ปุนตองประกาศยอมแพสงคราม

ทั้งหมดนี้ถูกรวบรวมไวเพ� อเปนอนุสรณเตือนใจคนรุนหลัง

ใหคํานึงถึงความรุนแรงของสงครามวาไดสรางความเสียหาย 

และทําลายชีวิตผูคนไปมากมายขนาดไหน

และสถานที่ที่ไมไกลกันอีกแหงหนึ่งคือสวนสันติภาพนางา

ซากิ (NAGASAKI PEACE PARK) ซึ่งถูกสรางขึ้นเพ� อรําลึกถึง

เหย� อที่เสียชีวิตจากการถูกระเบิดปรมาณูถลม บริเวณดานหนา

สวนมีน้ําพุแหงสันติภาพ (Fountain of Peace) เปนสัญลักษณ

ถึงชาวเมืองนางาซากิที่ถูกความรอนและสารเคมีจากระเบิดเผา

ไหม มีอาการกระหายน้ําจนเสียชีวิตจากเหตุการณครั้งนั้น โดย

น้ําพุถูกออกแบบเปนรูปปกนกพิราบ สัญลักษณแหงสันติภาพ

แตที่ดิฉันประทับใจสุดก็เน� องมาจากไดพบหนังสือนิทาน

สําหรับเด็กเลมหนึ่งภายในพิพิธภัณฑที่ทําใหทึ่งและหัวใจพองโต

หนังสือนิทานเลมนั้นช� อวา “On That Summer Day” 

เปนหนังสือนิทานสําหรับเด็กที่มีภาพสวยงามมาก และใช 2 

ภาษา คือ ญี่ปุนกับอังกฤษ

ที่สุดยอดมากคือ เนื้อหาที่มีการนําเสนอเร� องราวเกี่ยวกับ

ความโหดรายของระเบิดปรมาณู ในรูปแบบที่ไมโหดรายไดอยาง

น�าช� นชม ไมใสความเกลียดชัง ไมมีความรุนแรงใหเห็นแมแต

ภาพหรือตัวอักษรแมแตนอย

เขาใหความสําคัญกับการถายทอดเนื้อหาใหกับเด็กของ

เขาอยางประณีตและน�าทึ่ง ภาพสวยงามมาก เนื้อหาลึกซึ้งกิน

ใจ และแฝงแงคิดมากมาย ใหความสําคัญและปลูกฝงคนในชาติ

จากการนําเสนอเนื้อหาที่เนนจากจิตใจดานใน

สะทอนถึงวิธีคิดของคนในชาติที่ตระหนักถึงความสําคัญ

ของคนรุนตอไป เขาผานประสบการณความโหดรายและความ

รุนแรงดวยฝมือมนุษยดวยกัน แตเขาไมสงตอความโหดรายและ

ความรุนแรงตอไปใหเด็กและเยาวชน 

หรือแมแตการจัดแสดงในพิพิธภัณฑปรมาณูนางาซากิเอง

ก็ไมมีภาพสยดสยอง หรือความโหดรายแบบโจงแจง แตจะเลือก

นําเสนอภาพที่สะเทือนใจ หรือความสูญเสียของแมลูก ซึ่งมัน

บีบคั้นหัวใจผูคนมาก แตมันเปนการแสดงใหเห็นถึงความโหดราย

ของสงครามที่ทําใหผูคนตองสูญเสียบุคคลอันเปนที่รัก

พูดงายๆ คือ แมเขาจะสงตอความทรงจําและประวัติศาสตร

แหงความเจ็บปวดใหกับคนรุนตอไป แตเขาชาญฉลาดและมีศิลปะ

ที่จะไมสงตอวิธีคิดแบบรุนแรงใหกับคนรุนตอไป โดยสารที่คนรุน

ตอไปจะไดรับเปนรากฐานคือหลีกเลี่ยงไมใหเกิดเหตุการณแบบ

ในอดีต แตจะดวยวิธีไหน อยางไร คงเปนเร� องที่คนรุนตอไปจะ

แสวงหาคําตอบไดเองในอนาคตเม� อเติบโตขึ้นไปตามวัย

และหนึ่งในวิธีที่เขาเลือกคือนําเสนอผานหนังสือนิทานที่

ทําใหเด็กไดเรียนรูถึงประวัติศาสตรและความโหดรายของสงคราม

ได โดยไมใสความโหดราย รุนแรง และเกลียดชัง 

หันมาดูบานเราบาง…เรามักจะไดยินไดฟงเสมอวานิทาน

สําหรับเด็กมีความสําคัญมาก

รูไหมวา ทุกครั้งที่ผูใหญอานหรือเลาหนังสือนิทานใหเด็กฟง 

สมองสวนการเรียนรูของเด็กไดเริ่มทํางานแลว

เริ่มตั้งแตน้ําเสียงที่ไดยิน ภาพที่ไดเห็น จะชวยใหเด็กสนใจ

ฟง ขณะเดียวกันสมองก็จะสรางภาพตามเร� องที่ผูใหญเลา จึง

เปนการสงเสริมจินตนาการ สงผลใหเซลลสมองของเด็กทํางาน

สมบูรณขึ้น ที่สําคัญสมองของเด็กไมไดจดจอเฉพาะการฟงและ

สิ่งที่เห็น แตมองรูปราง ทาทาง น้ําเสียง สายตา ความรูสึกรวม

ไปดวย การที่พอแมอานนิทานใหลูกฟง จึงเปนการสรางพื้นฐาน

ภาษาทางกายและใจที่ดีใหกับลูก

ชวงเวลาที่เด็กจดจอตั้งใจฟงนิทาน เด็กจะผอนคลายและ

เกิดสมาธิ ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญในการสรางความฉลาด

ทางปญญาใหกับเด็ก และการฟงนิทานจะทําใหสมองของเด็ก

สรางเครือขายเสนใยประสาทใหเพิ่มและทํางานมากขึ้น เม� อเด็ก

โตขึ้นจะชวยใหเขาใจ คิดสิ่งตางๆ อยางเปนระบบ และเขาใจ

ไดรวดเร็ว

ประโยชนของหนังสือนิทานมีมากมายยากจะบรรยาย

หมด แตก็ตองขึ้นอยูกับศิลปะในการถายทอดเร� องราวไปสูเด็ก

ดวย

ที่ผานมาคนทําหนังสือสําหรับเด็ก และนักเขียนนิทาน

คุณภาพสําหรับเด็กในบานเราก็มีไมมากนัก เพราะกวาจะผลิต

หนังสือแตละเลมตองผานกระบวนการคิด จินตนาการ แตง

เนื้อหา วาดรูปภาพประกอบ ตองรังสรรคคําแตละคําเปนเนื้อ

เร� อง การสอดแทรกองคประกอบศิลปเพ� อใหเหมาะสําหรับเด็ก

ในแตละวัย ตองใชความประณีต ซึ่งยังไมนับรวมตนทุนการ

ผลิตที่สูงอีกตางหาก แตกระนั้นก็รูวาหนังสือนิทานสามารถปลูก

ฝง สงเสริม และพัฒนาสมองของเด็กไดมากมาย โดยเฉพาะ

อยางยิ่งชวงเด็กปฐมวัย

ชวงเดือนที่ผานมา มีการถกประเด็นเร� องนิทานชุด “วาด

หวัง” ที่มีเนื้อหาหลายประการทําใหเกิดการถกเถียงวาเหมาะสม

กับเด็กหรือไม โดยเฉพาะประเด็นรูปแบบในการสงตอความคิด

ไปสูคนรุนตอไป จนกระทั่งกระทรวงศึกษาธิการตองออกมาหาม

ปรามเนื้อหาบางเลมที่พิจารณาแลววาไมเหมาะสม ซึ่งก็เหมือน

กันแทบทุกเร� องที่เกิดขึ้นในทามกลางสภาพความขัดแยง

เพียงแตครั้งนี้เปนส� อสําหรับเด็ก เปนเร� องการเรียนรูของ

เด็ก และการสงตอวิธีคิดใหกับเด็ก!

ประเด็นจึงตองขึ้นอยูกับความตั้งใจและเจตนาที่แทจริง

ของผูผลิตนิทานสําหรับเด็กวาเหมาะสําหรับเด็กหรือไม วัยไหน 

เหมาะกับพัฒนาการตามวัยหรือไม และเปนการสงตอวิธีคิดของ

ผูผลิตนิทานซึ่งเปนคนรุนปจจุบันใหกับคนรุนตอไปกระนั้นหรือ

ท่ีสําคัญคือมีเปาหมายเพ� ออะไร เพ� อตัวเองหรือเพ� อตัวเด็ก!

เพ� อรับใชสถานการณปจจุบัน หรือเพ� อรับใชอนาคต

เพราะผลลัพธของการถูกถายทอดและเรียนรูของเด็กผูรับ

สารจะตางกันโดยสิ้นเชิง...

เร� อง/ภาพ : ดร.สรวงมณฑ สิทธิสมาน

FB:Sruangmon Sidhisamarn

จุรินทร ลักษณวิศิษฏ

สารตองหาม (prohibited substance) ในวงการกีฬาหมาย

ถึง สารหรือยาท่ีถูกหามใชในการกีฬา ไมวาจะเปนการใชในชวงการ

แขงขัน หรือการฝกซอมก็ตาม สารพวกน้ีจะมีฤทธ์ิทําใหสมรรถภาพ

ในการแขงขันของนักกีฬาดีข้ึน โดยกลไกการออกฤทธ์ิของสารพวก

น้ีอาจมีผลตอทางรางกายหรือตอจิตใจของนักกีฬาก็ได ปจจุบันการ

แขงขันกีฬาระดับชาติตองมีการตรวจสอบสารตองหามเสมอ ซ่ึงสาร

ตองหามน้ีมีประมาณ 200 ชนิด การตรวจสารตองหามน้ีจะรวมไปถึง

กรรมวิธีในการทําใหเกิดสมรรถภาพท่ีดีเปนพิเศษอีกดวย.

สารตองหาม



มื่อวันที่ 26 ต.ค.64 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ 

ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เลื่อนลำาดับ นางบุญญา

พร นาตะธนภัทร เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลัง

ชาติไทย แทน  พลตรีทรงกลด ทิพย์รัตน์

ทั้งนี้ พลตรีทรงกลด ทิพย์รัตน์ ได้มีหนังสือขอลา

ออกจากตำาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ 25  

ตุลาคม 2564 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของพลตรีทรงกลด

สิ้นสุดลง จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำาดับถัดไปในบัญชีรายชื่อ

ของพรรคพลังชาติไทย ลำาดับที่ 2 คือ นางบุญญาพร นา

ตะธนภัทร ได้รับเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

สำาหรับ นางบุญญาพร เป็นภรรยาของ พลตรีทรง 

กลด  นั่นเอง 

ก่อนหน้านั้น นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค ส.ส. 

บัญชีรายชื่อ พรรคไทรักธรรม                                                  

เปิดเผยว่า ได้รับทราบเรื่อง

จากภรรยาพลตรีทรงกลดว่า                                      

ท่านได้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง

ปอด เมื่อช่วงเที่ยงคืนของวัน

ที่ 24 ตุลาคม 2564 

ขณะที่นางบุญญาพร 

และครอบครัวออกมาแจ้งว่า 

“กราบเรียน กัลยาณมิตร พล

ตรี ทรงกลด ทิพย์รัตน์ ทุก

ท่าน…บัดนี้ ท่านทรงกลดฯ 

ได้เสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรค

มะเร็ง ซึ่งท่านพยายามต่อสู้

มาระยะหนึ่ง ก่อนวาระสุดท้าย  ท่านได้จัดการภาระงานใน

บทบาทหน้าที่ทางการเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้สั่ง

กำาชับครอบครัวและทุกคนที่เกี่ยวข้องว่าท่านอยากจากไป

อย่างเรียบง่าย ไม่ต้องบอกกล่าวใครจนกว่าจะจัดงานศพ

เรียบร้อย...”

สำาหรับ พล.ต.ทรงกลด ทิพย์รัตน์ เกิดเมื่อวันที่ 24                                                                        

มกราคม 2498 จบปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์ ม.ราม 

คำาแหง และปริญญาโทจากคณะรัฐศาสตร์ ม.รามคำาแหง  

สมรสกับบุญญาพร นาตะธนภัทร เคยรับราชการเป็นนาย

ทหารพระธรรมนูญ กองพลทหารราบที่ 9 และหัวหน้า

เตรียมการโรงเรียนนายทหารพระธรรมนูญ เคยทำางานใน

คณะทำางานด้านการปฏิรูปประเทศเป็นเวลา 4 ปี ได้รับเลือก

ให้เป็นหัวหน้าพรรคพลังชาติไทย และได้รับเลือกตั้งเป็น 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในการเลือกตั้งเมื่อ 24 มี.ค.62

พล.ต.ทรงกลด ทำางานเป็นลูกน้องใกล้ชิดกับ พล.ต. 

บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ หรือ เสธ.อ้าย อดีตรองประธาน

ราชตฤณมัยสมาคม หรือสนามม้านางเลิ้ง และประธาน

องค์การพิทักษ์สยาม (อพส.) ซึ่งส่งผลให้ พล.ต.ทรงกลด 

กลายเป็นผู้กว้างขวางคนหนึ่งของสนามม้าไปโดยปริยาย

หลังเกษียณอายุราชการในปี 2559 พล.ต.ทรงกลด 

ทำากิจกรรมตามจังหวัดต่างๆ เป็นมือไม้ให้ คสช. ก่อนตั้ง                                                                      

พรรคพลังชาติไทยในปี 2561 ซึ่งถูกวิจารณ์ว่าเป็นพรรค                      

ทหาร มีนโยบายที่น่าสนใจ เช่น ขุดคลองไทย ทำาศูนย์กลาง

กำาเนิดของโลก โดยดินที่ขุดจากคลองไทยไปถมที่อ่าวไทย

ได้ใหญ่กว่าเกาะภูเก็ต 1 เกาะ เปิดบ่อนการพนันสถานบัน 

เทิง นำาหวยใต้ดินมาไว้บนดิน เป็นต้น.

สิ้นธันวาคมแล้ว เดี๋ยวจะสงสัยกันว่าผมดองจดหมายหรือเปล่า?  

เปล่าครับ เพราะแฟนๆ คอลัมน์หลายท่านเขียนจดหมายแล้ว

ส่งมาพร้อมๆ กันทีเดียวหลายฉบับ ซึ่งก็ไม่ผิดกติกาแต่อย่างใด ว่า

กันตามสะดวกครับ เพราะคอลัมน์ถูกทุกข้อไม่ใช่รายการสด ไม่ต้อง

เร่งรีบ เราเอาชัวร์ครับ ฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นประเด็นในกระแสนอก

กระแส เขียนมาคุยกันได้ตลอดเวลาครับ

วันนี้ตื่นเช้าปลายเดือนตุลา อากาศในกรุงเทพฯ เริ่มหนาวให้

พอสัมผัสได้ปะแล่มๆ ก็หวังว่าปีนี้ฝนเยอะอากาศน่าจะหนาวนาน 

กระตุ้นการท่องเที่ยวกันหน่อย คิดว่าธรรมชาติจะไม่ใจร้ายเกินไป

นะครับ 

ส่วนที่เด็กรุ่นใหม่บางกลุ่มนิยมเลี้ยงเห้ ก็จนปัญญาที่จะห้าม

ปรามครับ ปล่อยให้เขาโตไปกับสังคมเห้ๆ ของเขาเถอะครับ.

เรียน สมาชิกคอลัมน์ ‘ถูกทุกข้อ’

ผ่าน บรรณาธิการอัตถ์ อัตนัย ที่รัก

วัฒนธรรมไทยมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพสังคมใน

แต่ละยุคสมัย ท่านหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งคือ 

จอมพล ป. พิบูลสงคราม มีผลต่อสังคมไทยในปัจจุบัน แต่ก็ได้รับ

การต่อต้านอย่างขนานใหญ่จากผู้มีบารมีท่านหนึ่งและอาภัพ ไม่มี

คนกล่าวถึงในเรื่องนี้เพราะทำาเกินหน้า ดังนี้เช่น เล่ม ๕๖ หน้า ๘๑๐ 

ราชกิจจานุเบกษา วันที่  ๒๔ มิถุนายน ๒๔๘๒

ประกาศสำานักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยรัฐนิยมใช้ชื่อประเทศ, ประชาชน และสัญชาติ

   ******************

โดยใช้ชื่อของประเทศนี้ มีเรียกกันเป็นสองอย่าง คือ  “ไทย” 

และ “สยาม” แต่ประชาชนนิยมเรียกว่า “ไทย” รัฐบาลเห็นสมควร

ถือเป็นรัฐนิยม ใช้ชื่อประเทศให้ต้องตามชื่อเชื้อชาติและความนิยม

ของประชาชนชาวไทย ดั่งต่อไปนี้

ก.ในภาษาไทย

ชื่อประเทศ, ประชาชน และสัญชาติ ให้ใช้ว่า “ไทย”

ข.ในภาษาอังกฤษ

๑.ชื่อประเทศ ให้ใช้ว่า “Thailand”

๒.ชื่อประชาชน และสัญชาติ ให้ใช้ว่า “Thai”

แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบถึงกรณีที่มีบทกฎหมายบัญญัติคำาว่า  

“สยาม” ไว้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๒ เป็นต้นไป

ประกาศมา ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๒

    ป.พิบูลสงคราม

     นายกรัฐมนตรี  

ป.ล. ให้สังเกต บริษัท ห้าง ร้านขนาดใหญ่ ตลอดถึงสัญญา

5บทความ

นพรรคพลังประชารัฐเขากำาลังทำาอะไรกัน? 

เห็นข่าวเซ็นใบลาออกกันอีกแล้ว 

แต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไร 

ถ้านับตั้งแต่ตั้งพรรคมา หาเข่งมาใส่ใบลาออก

ไม่พอแน่ เพราะมักจะแก้ปัญหาด้วยการลาออก บีบให้ออกกัน

บ่อยครั้งเหลือเกิน

เป็นของหมักดองค้างเก่า มาตั้งแต่เปลี่ยนโครงสร้าง

พรรคคราวที่แล้วโน้น และที่แล้วโน้น

ถ้าเอาทฤษฎีเคออส (chaos theory) มาจับ ก็น่าจะแปล

ความกันได้สนุกครื้นเครงดี 

อธิบายเป็นวิชาการก็ตามนี้ครับ

“เคออส” หรือระบบพลวัตที่มีการเปลี่ยนแปลง 

ระบบท่ีเรียกว่าเคออสน้ี จะมีลักษณะท่ีป่ันป่วนจนดูคล้าย

ว่า การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นแบบสุ่มหรือไร้ระเบียบ 

แต่จริงๆ แล้ว ระบบเคออสนี้เป็นระบบแบบไม่สุ่ม หรือ

ระบบที่มีระเบียบ  

ในทางคณิตศาสตร์และฟิสิกส์คำาจำากัดความของระบบ

เคออสคือ ระบบไม่เชิงเส้น (nonlinear system) ระบบที่มีความ

ไวต่อสภาวะเริ่มต้น 

กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ระบบ ๒ ระบบที่มีสภาวะการเริ่ม

ต้นเหมือนกันหรือมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย เมื่อระบบ

ได้มีการเปลี่ยนไปสักระยะหนึ่ง สภาวะของระบบทั้งสองที่เรา

สังเกตได้เมื่อเวลาผ่านไปจะแตกต่างกันอย่างสังเกตเห็นได้ชัด 

บางคนเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า “เด็ดดอกไม้สะเทือนถึง

ดวงดาว” หรือ “ผีเสื้อขยับปีกทำาให้เกิดพายุ” (butterfly  effect)

ยกตัวอย่างเช่น การเกิดและตายของคนเรา 

การเกิด มีความน่าจะเป็น ๒ ทางคือ คลอดตาม

ธรรมชาติ และไม่ธรรมชาติ คือผ่าคลอด

การตาย มี ฆ่าตัวตาย ถูกฆ่า หรือตายตามธรรมชาติ แก่

ตาย ป่วยตาย 

ทีนี้...ความน่าจะเป็นทั้งสองจะมีทางแยกออกไปในแต่ 

ละส่วนของตัวเอง

ฆ่าตัวตายเองและหรือถูกผู้อื่นฆ่า และคลอดตามธรรม 

ชาติ และหรือโดยไม่ธรรมชาติ จากความน่าจะเป็นสู่ความเป็น

ไปได้ที่มีมากมาย หรือในความหมายหนึ่งคือ จากความเป็น

กลยุทธ์ ‘๓ ป.’

สองมิติ สู่ความเป็นสามมิติ ฯลฯ

ครับ...อธิบายไปงงไป สรุปคือ ดูเหมือนจะยุ่งเหยิงแต่มีระบบ

ระเบียบ

พรรคพลังประชารัฐยุ่งเหยิงมานานแล้ว สาเหตุก็บ้านๆ ไม่

ซับซ้อน ที่มาของพรรคเป็นการรวมกลุ่มนักการเมืองจากหลายมุ้ง 

หลายกลุ่ม ไม่มีอะไรพิสดารในแง่การเมืองไทย 

ผมพยายามวิแคะเกาะเกา ก็พบพัฒนาการบางอย่างของ  

“๓ ป.” 

มาว่ากันตามข่าวที่ปรากฏก่อน 

ขณะนี้มีคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ เซ็นใบ 

ลาออกจากตำาแหน่งเรียบร้อยแล้ว ๙ ราย จากทั้งหมด ๒๒  ราย 

เหตุผล...บีบให้มีการปรับโครงสร้างพรรค 

๙ คนที่ว่านี้มีใครบ้าง

๑.นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม 

๒.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม 

๓.นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำาสำานักนายกฯ  

๔.นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม 

๕.นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน 

๖.นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม 

๗.นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.การคลัง 

๘.นายสรวุฒิ เนื่องจำานงค์ ส.ส.ชลบุรี 

๙.นายรงค์ บุญสวยขวัญ ส.ส.นครศรีธรรมราช

ทั้งหมดนี้ถือเป็นบิ๊กเนมในพรรคพลังประชารัฐ 

แต่ถ้าสังเกตดีๆ หัวแถวคือระดับแกนของ “กลุ่มสามมิตร” 

ย้อนกลับไปปีที่แล้ว กลุ่ม ๔ กุมาร ในพลังประชารัฐ มี 

อุตตม สาวนายน, สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์, สุวิทย์ เมษินทรีย์ และ 

กอบศักดิ์ ภูตระกูล ถูกบีบจากกลุ่มสามมิตร สภาพไม่ต่างจากลูกไก่ 

นำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพรรค 

“ลุงป้อม” มานั่งยิ้มแป้นเป็นหัวหน้าพรรคแทน “อุตตม   

สาวนายน” 

นายอนุชา นาคาศัย ตัวแทนกลุ่มสามมิตร นั่งเลขาธิการ

พรรคแทน นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์

ครั้งนั้น สามมิตรร่วมมือกับ “ธรรมนัส พรหมเผ่า” 

ผ่านไปร่วมปี เกิดความเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง เดือนมิถุนายน 

ท่ีผ่านมา โครงสร้างพรรคพลังประชารัฐถูกปรับเปล่ียนอีกคร้ัง ท่าม 

กลางกระแสข่าวรอยร้าวระหว่าง “ธรรมนัส พรหมเผ่า” กับ สาม

มิตร 

“อนุชา นาคาศัย” ถูกเขี่ยออก “ธรรมนัส พรหมเผ่า” เป็น

เลขาธิการพรรคแทน 

เส้นทางการเมืองของ “ธรรมนัส พรหมเผ่า” เหมือนจะโรย

ด้วยกลีบกุหลาบ แต่ลึกๆ กลุ่มสามมิตร ฝังแค้น และรอเวลาเอา

คืน 

นี่คือดีเทลเกาเหลาพลังประชารัฐ 

เมื่อครั้งที่ “สามมิตร” ไล่ถลุง “๔ กุมาร” ในวันนั้น “ลุง

ตู่”  กลืนเลือด เพราะทีม “๔ กุมาร” คือหัวเรี่ยวหัวแรงของทีม

นโยบาย และเข็นออกมาเป็นรูปธรรม ให้รัฐบาลเก็บเกี่ยวเป็นผล

งานจนถึงทุกวันนี้

หนึ่งในพัฒนาการของพลังประชารัฐที่คนพูดถึงกันมากที่สุด

คือ “๓ ป.” ยังรักกันเป็นพี่น้องเหมือนเดิม หรือแตกคอกันแล้ว 

ครับ...สังคมทั่วไป มองว่า แตกคอกันแน่ๆ ฝั่งหนึ่งมี “ป.ประ 

ยุทธ์” กับ “ป.ป๊อก” อีกฝั่งคือ “ป.ป้อม” มี “ธ.ธรรมนัส” เป็น

มือขวา 

ต้องยอมรับความจริงว่า เรื่อง “๓ ป.” แตกคอ เป็นหนึ่งใน

ไม่กี่เรื่องของการเมืองไทย ที่วิเคราะห์ยากที่สุด ว่า จริงๆ แล้ว “๓ 

ป.” แตกกันแล้วใช่หรือไม่ หรือยังเป็นกลุ่มก้อนกันอยู่ 

ฝั่งที่เชื่อและไม่เชื่อต่างก็มีเหตุผลรองรับ และน่ารับฟัง

ด้วยกันทั้งนั้น 

การจะอธิบายเรื่องนี้นอกจากมองอดีต และปัจจุบัน ยัง

ต้องมองถึงอนาคตด้วย 

แล้วจะรู้ว่า “ลุงป้อม” ไม่เอา “ลุงตู่” น้ันเป็นเรื่องจริงหรือ

และอย่ามองข้าม โดยคิดว่า ทหารโง่ เล่นการเมืองไม่เป็น

เด็ดขาด เพราะจะทำาให้การประเมิน ๓ ป.ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

๓ ป. ไม่ใช่ ป.๓ ฉะนั้น ในแง่การวางกลยุทธ์ ยุทธวิธี 

ตำาราพิชัยสงคราม ไม่ด้อยไปกว่านักการเมืองมืออาชีพ 

เมื่อ “สามมิตร” รุมยำา “๔ กุมาร” ๓ ป.ใช้กลยุทธ์หนึ่ง

มาวันนี้ “สามมิตร” เอาคืน “ธรรมนัส พรหมเผ่า” ๓ ป. 

ก็งัดอีกกลยุทธ์หนึ่ง 

วันนี้ที่เราเห็น “สามมิตร” แทบจะเป็นเนื้อเดียวกับ “ลุง

ตู่” นี่ไม่ใช่เหตุบังเอิญ 

แต่เป็นกลยุทธ์ 

ทุกอย่างที่เห็นดูเหมือนจะวุ่นวาย 

แต่นี่คือการจัดระเบียบใหม่ภายในพรรคพลังประชารัฐ 

หลากมุ้ง หลายแก๊ง แม้จะมีข้อเสียสำาหรับความเป็นพรรค 

การเมือง แต่ก็มีข้อดีในการปกครอง หากใช้กลยุทธ์เป็น 

๓ ป.คือศูนย์กลาง มุ้งในพลังประชารัฐคือองค์ประกอบ  

จะชอบหรือไม่ชอบ แต่นี่คือการบริหารจัดการนักการเมืองให้

อยู่ร่วมกันได้ 

ไม่ต้องสนิทแนบแน่น แต่ควบคุมได้ 

และกรณี “ธรรมนัส พรหมเผ่า” คิดการใหญ่คือบท

ทดสอบที่ ๓ ป.แก้สมการได้ 

จากนี้จึงเป็นการจัดระเบียบใหม่ 

และคุมกำาเนิด “ธรรมนัส พรหมเผ่า” โดยที่เจ้าตัว แทบ

ไม่มีเวลาแก้เกม 

ยุทธวิธีหลังจากนี้คือสลายกลุ่มธรรมนัส

ปรับ ครม.คือชอยซ์หนึ่งที่ต้องทำา  

ยุบสภา ว่าตามสถานการณ์ แต่ไม่ใช่ระยะเวลาอันใกล้นี้  

ยิ่งทอดเวลา กลุ่มการเมืองที่ไร้บทบาทจะรอวันตาย 

ครับ...แต่นี่ก็อาจไม่ใช่ครั้งสุดท้าย หาก ๓ ป.ยังต้องการ

อยู่รอดในดงนักการเมืองเสือสิงห์กระทิงแรด 

จนกว่าจะได้ยินคำาว่า...ผมพอแล้ว.

เปลี่ยนโลกที่เรา

ลืมถอดปลั๊กบ้างหรือเปล่า

จงถามตัวเรา-บ่อยเสมอ

ล้างภาชนะทันทีทุกท่านเธอ

หลังใช้ไม่เผลอผัดผ่อนเวลา

เถอะเก็บของเข้าที่ยินดีแท้

วางเกะกะต้องแก้ด้วยความกล้า

พากเพียรเปลี่ยนตนพ้นอัตตา

เพิ่มปัญญาลดขยะชนะตน

อุปสรรค

เรียน คุณอัตถ์ คุณเปลว ๒ บ.ก.ที่รักนับถือยิ่ง

ตื่นข้ึนมารับอากาศยามเช้า รู้สึกว่าเป็นเช้าของวันเร่ิมต้นสัปดาห์

ท่ี ๒ ของเดือนกันยายน ท้องฟ้าซีกตะวันตกโปร่งใสเพราะเมื่อคืนไม่มี

สายฝนกระหน่ำาช่วงเท่ียงคืนติดต่อกัน แต่เมื่อมองท้องฟ้าซีกตะวันออก

ยังมีกลุ่มเมฆสีเทาลอยเคว้งคว้างตามกระแสลมเช้าอยู่บ้าง เมฆสีเทาท่ี

ล่องลอยมีนัยบอกว่าทุกข์ของมวลชนไทยกำาลังจะจาก..ซาลงเปล่ียนเป็น

ความสุขคร้ังแรกของประเทศไทยท่ีได้รับบรรยากาศในเดือนตุลาคมหน้า

น้ีแน่นอน? (อย่าสงสัยว่าผมเขียนเครื่องหมายปรัศนีน้ีไว้ทำาไม ขอตอบ

แบบลักไก่-สแลงศัพท์รุ่น ๙๐-ว่าส่ิงท่ีว่าจริงมันมีท่ีจริงและไม่จริงซ่อนอยู่

เสมอด้วย เหตุท่ีเรียกว่า  “อุปสรรค” หรือข้อขัดข้องท่ีแอบซ่อนอยู่)

“ผู้ ไม่ประมาทย่อมซ่อนความสมหวังและผิดหวังไว้ด้วยกัน

เสมอ” (เพื่อรับท้ังความชื่นใจและเสียใจ) เคยอ่านข้อความผ่านสายตา

ในเอกสารเชิงวิชาการด้านสุขภาพ เป็นเอกสารวิจัยความเป็น “คนสูง

อายุ” ท่ัวไปว่า เมื่ออายุผ่าน ๖๐ ปีจะกลายเป็นคนท่ีมีอารมณ์ผันผวน 

ท่ีเรียกกันท่ัวไปในหมอจิตวิทยาท้ังหลายว่า เป็นพวกท่ีมีอารมณ์เก็บกด 

หรือพูดง่าย ๆ ว่ากลายเป็นคนแก่เก็บกด และมีเด็กรุ่นใหม่ประเภทวัย

รุ่นสมัยใหม่พูดย้อนคำา “ด่า” จากผู้ท่ีชอบ “ผรุสวาท” ว่าเป็น “ไอ้-อีแก่

เก็บกด” ผมอ่านแล้วก็รู้สึกเฉยๆ ท้ังๆ ท่ีตัวเองชอบ “ผรุสวาท” คำา

หยาบบ่อยๆ เมื่อไปเห็นพวกเด็กหัวฝนเหล่าน้ัน  ท่ีชอบผรุสวาทย่ิงกว่า

พวกเรา และนึกในใจว่า “ท่ีกู” พูดหยาบ ๆ  ใส่พวก “มึง” ก็เพราะเรื่อง

ท่ี “พวกมึงโคตรหยาบย่ิงกว่ากูเสียอีก”

จึงจำาเป็นต้องย้อนถามไอ้พวกนิสิตชมรมธรรมศาสตร์ของ

พวกมึง ที่พิมพ์เอกสารด่าตำารวจว่า “ไอ้พวกเห้” โดยที่พวกมึงเข้า

แถวออกประกาศตามพวกมึงไปด้วยเข้าใจผิดๆ ว่า  “พวกตำารวจใช้

กำาลังรุนแรงทุบตีเด็ก” ที่มึงเข้าใจว่าเด็กแต่พวกมันไม่ใช่เด็ก ผสม

พันธุ์กันเมื่อไหร่ก็ “ท้อง” เมื่อนั้น และที่สำาคัญมันใช้อาวุธระเบิด

ที่สามารถฆ่าตำารวจได้มาปะทะอย่างจงใจต่อหน้า แล้วขอถามถ้า

พวกมึงด่าตำารวจว่า “ไอ้เห้” แล้วกูจะด่าพวกมึงมันพวก “นิสิต

ธรรมศาสตร์เห้ๆ” เหมือนกันจะได้ไหม? กูอาจจะเป็นคนแก่เก็บกด

ในสายตาเลวๆ ของพวกมึง แต่ธรรมศาสตร์รุ่นปู่รุ่นพ่ออย่างพวก

กูที่เคยแต่สร้างความดีให้กับมหาวิทยาลัยมากมายหลายรุ่น ที่เขา

ยังประพฤติตัวเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคมเยอะแยะ รู้ไหมเขาอับอาย

สังคมแทนพวกมึงจนแทบจะต้องเอาปี๊บคลุมหัวเดินอยู่แล้ว จึงจำา

ต้องฝากด่าไปถึงพ่อแม่พวกมึงด้วยว่า “เลี้ยงดูลูกภาษาอะไรถึงต้อง

ให้มันกลายเป็นเหี้ยไปได้อย่างนั้น ทั้งพ่อ-แม่ก็เป็นคน”

และฝากไปถึง คณบดีมหาวิทยาลัย ที่ใช้คำาว่าธรรมศาสตร์

ทั้ง ๒ แห่งด้วยว่า ศิษย์เก่าธรรมศาสตร์รุ่นปู่คนนี้ถามว่า นิสิตหัว

ฝนระดับอ้างอิงตนเองว่าเป็นธรรมศาสตร์ระดับคณะประชาชน 

(โดยไม่ต้องบอก) ถึงกับใช้คำาผรุสวาทด่าตำารวจว่า “ไอ้พวกเห้ รับใช้

ทรราช” ได้อย่างไร ขอให้เร่งสอบสวนว่าจริงเท็จขนาดไหน? ถ้าเท็จ

ก็จะต้องทำาให้รู้ว่าใครทำาให้คำาเท็จเอกสารเท็จปรากฏ และถ้าเป็น

จริงโทษของมันทั้งฝูงต้องถูกไล่ออกจากสถาบันสถานเดียว

ขอขอบคุณท่าน บ.ก.ทั้งสองอย่างสูง.

กำานัน ถึก

 

จดหมายของกำานัน ถึก เดินทางไกลพอควรครับ ไม่กี่วันจะ

‘บุญญาพร’ เป็น ส.ส.แทน ‘ทรงกลด’

ธุรกรรมต่างๆ จัดใช้คำาว่า “สยาม” ทำาให้ด้อยค่าโดยปริยายจนถึง

ประเทศ มีกวีหลายท่าน ได้ฝากบทกวีส่งฝากถึงหนังสือพิมพ์ “ไทย

โพสต์” 

สมบัติ  ตั้งก่อเกียรติ

นายกสมาคมการอ่านแห่งประเทศไทย กทม.

 

 * สักวา “อุดมกล้วย” รวยอู้ฟู่

ส.ส.ผู้ทรงเกียรติน่าเหยียดหยาม

ทั้งสองฝ่ายไม้หลักปักเลนทราม

ยกมือกันยุ่มย่ามงามหน้าแท้

กล้วยไข่เป็นกล้วยหอมป้อมเบ้อเริ่ม

แจกเพิ่มเติมคนดีนำาตีแผ่

ใครที่ด้อยกินกล้วยไข่คือฝ่ายแพ้

ใครที่แส่กินกล้วยหอม “คือมอม” เอย.

ชูเกียรติ วรรณศูทร/เขตลาดพร้าว กทม.

 * สักวา “ส.ส.จู๋” ผ่องงูเห่า

นิทานเล่าล้ำาค่าอุทาหรณ์

ชอบขายตัวชั่วชาติตัดวงจร

อาศัยบ่อนมิจฉาชีพซุกกีบโค

คนเช่นไรคบเห็นคนเช่นนั้น

แค่สามัญสำานึกรู้สึกโก้

มิคำานึงถึงศักดิ์ศรีที่ใหญ่โต

เป็นกะโหร่กะหรี่ “ดีแล้ว” เอย.

สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ/เขตบางเขน กทม.

 * สักวา “เสียงมวลชน” ทุกหนแห่ง

จักแข็งแกร่งแข็งกู่สู่แข็งกร้าว

สะท้านฟ้าสะเทือนดินหมิ่นดวงดาว

คงจะต้องถึงคราวแตกร้าวนั้น

เป็นอะไรเป็นกันมั่นศักดิ์ศรี

มิยอมให้กดขี่บี้สะบั้น

สู้คือสู้อยู่ยงคงกระพัน

ดังสนั่นลั่นกลองรบ “นับศพ” เอย.

  นิตย์สุรีย์ เชื้อเจ็ดตน/อ.เมืองเชียงราย

  นิตสุรีย์ กาญจนินทุ/อ.เมืองนนทบุรี

 * สักวา “อย่าโกรธโทษมวลชน”

ทั้งที่ตนบริหารงานบกพร่อง

คนติดเชื้อโควิดติดครรลอง 

ขาดวัคซีนปกป้องจึงต้องตาย

เมื่ออ่อนด้อยพล่อยมากปากเป็นพิษ

ทุจริตหรือเปล่า?เล่าขยาย

ทำาความจริงให้ปรากฏโจทย์กระจาย

จักได้หายข้องจิต “คิดทวน” เอย.

 วันทนีย์ บุญศรีสมบัติ/อ.ภาชี พระนครศรีอยุธา

 ชีวัน สุวรรณารักษ์/อ.บ้านหมี่ ลพบุรี

บุญญาพร นาตะธนภัทร

ใ
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6 ภมูภิาค-อาชญากรรม

ขาว
ทล.เร่งซ่อมถนนเส้นขอนแก่น-พระยืน

ขอนแก่น • เมื่อวันที่ 27 ต.ค.64 เจ้าหน้าที่จากแขวงทางหลวงชนบทขอนแก่นเร่ง

นำาหินขนาดใหญ่เทในจุดสะพานข้ามลำาห้วยหนองโพธิ์ ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น 

กับ ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น หลังถูกมวลน้ำาที่ไหลมาตามลำาน้ำาชีกัดเซาะ

จนสะพานขาด ชาวบ้าน 2 หมู่บ้านไม่สามารถสัญจรเข้าออกได้ ท่ามกลางชาวบ้าน

ที่มุงดูด้วยความสนใจ ซึ่งขณะนี้น้ำาลดระดับลงไปมากแต่ยังมีปริมาณสูงอยู่ หลัง

น้ำาลดยังเห็นร่องรอยความเสียหายของถนนและสะพานตลอดเส้นทาง โดยนายชิน

กร แก่นคง นายอำาเภอพระยืน กล่าวว่า จุดที่ได้รับความเสียหายขณะนี้น้ำาลดลง

แล้ว เจ้าหน้าที่จึงเร่งซ่อมแซมเบื้องต้นโดยนำาถุงบิ๊กแบ็กมากั้นทางน้ำา จากนั้นใช้หิน

ขนาดใหญ่ถมตรงจุดที่สะพานขาดเพื่อให้รถขนาดเล็กสามารถสัญจรไปได้ประมาณ

กว่า 100 คัน และต้องใช้เวลาประมาณ 3-5 วันจึงแล้วเสร็จ ด้านนายวิฑูรย์ อา

สาเค อายุ 59 ปี กล่าวว่า ตนอาศัยอยู่บ้านหนองโพธิ์ต้องใช้เส้นทางนี้เข้าออก เมื่อ

วันที่ 5 ต.ค.ที่ผ่านมา มีมวลน้ำาไหลมาจากจังหวัดชัยภูมิมาตามลำาน้ำาชีโดยไม่ทันตั้ง

ตัวและท่วมพื้นที่อย่างรวดเร็ว ด้วยมวลน้ำาจำานวนมากและไหลแรงทำาให้กัดเซาะจน

คอสะพานขาด ถนนเสียหายหลายแห่ง

หนุ่มไอร์แลนด์ดิ่งชั้น 14 นาจอมเทียนดับ

สัตหีบ • เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 27 ต.ค.64 ร.ต.อ.สุพรรณ  โสภี รองสารวัตร

สอบสวน สภ.นาจอมเทียน รับแจ้งเหตุมีชาวต่างชาติพลัดตกตึกชั้น 14 ระเบียง

ห้องพักเลขที่ 1403/41  ของคอนโดมิเนียมหรูแห่งหนึ่งใน ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ 

จ.ชลบุรี จึงประสานกองพิสูจน์หลักฐานและแพทย์ โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 ร่วม

ตรวจสอบ ที่เกิดเหตุเป็นอาคารสูง 15 ชั้น  บนพื้นชั้นล่างฝั่งสระน้ำาติดทะเลพบ

ร่าง Mr.Qayleb Munn  อายุ 17 ปี สัญชาติไอร์แลนด์ สภาพนอนหงาย อวัยวะ

ภายในแหลกเหลว ชิ้นส่วนร่างกายกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณ โดยมีผู้เป็นแม่ร่ำาไห้

นั่งกอดศพ ก่อนจูบอำาลาลูกครั้งสุดท้าย เป็นภาพที่สุดสลดใจอย่างมาก ซึ่งตำารวจยัง

ไม่สามารถชี้ชัดว่า เป็นเหตุฆ่าตัวตายหรือพลัดตกตึก รวมถึงชนวนเหตุเพราะขณะ

เกิดเหตุไม่มีผู้เห็นเหตุการณ์ ต้องรอผลตรวจพิสูจน์หลักฐาน เบื้องต้นได้นำาศพส่งไป

ชันสูตรที่สถาบันนิติเวชหาสาเหตุการเสียชีวิต ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากเหตุการณ์ดัง

กล่าวทำาให้ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นเรื่องของอาถรรพ์ เนื่องจากห้องที่เกิดเหตุได้เคยมี

พ่อเฒ่าชาวเยอรมัน วัย 78 ปี กระโดดระเบียงฆ่าตัวตายเมื่อวันที่ 14 ก.พ.63 และ

ครั้งนี้ถือเป็นประวัติศาสตร์ซ้ำารอยที่ต้องมีผู้มาตายในลักษณะเดียวกัน นอกจากนี้

หมายเลขห้อง 1403/41 ได้ออกตรงกับเลขท้าย 3 ตัวของรางวัลที่ 1  หมายเลข 

781403 ในงวดประจำาวันที่ 16 ก.พ.63 ทำาให้มีเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยถูกหวยกันเป็น

จำานวนนับแสนบาทอีกด้วย

เมืองคอนโควิดพุ่ง 632 ราย วันเดียวตายสิบ

นครศรีธรรมราช • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 27 ต.ค.64 จังหวัดนครศรี     

ธรรมราชพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม 632 ราย (ในจังหวัด 609 ราย/ในเรือนจำา 20 

ราย/รับจาก กทม.และปริมณฑล 3 ราย) ยอดผู้ป่วยสะสม 29,207 ราย รักษาหาย

แล้วสะสม 19,083 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 10 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม 184 ราย โดยผู้

เสียชีวิต 10 รายประกอบด้วย รายที่ 1  เพศชาย 83 ปี อ.เมืองนครฯ โรคประจำา

ตัวเบาหวาน/ความดัน/หลอดเลือดสมอง รายที่ 2 เพศหญิง 36 ปี อ.เมืองนครฯ  

โรคประจำาตัวเบาหวาน/ความดัน/ไทรอยด์ รายที่ 3 เพศชาย  27 ปี อ.หัวไทร โรค

ประจำาตัวความดัน/ไตเรื้อรัง รายที่ 4 เพศหญิง 86 ปี อ.หัวไทร รายที่ 5 เพศหญิง 

63 ปี อ.หัวไทร รายที่ 6 เพศหญิง 70 ปี อ.ปากพนัง โรคประจำาตัวเบาหวาน/หัวใจ/

อ้วน รายที่ 7 เพศหญิง 90 ปี อ.เมืองนครฯ รายที่ 8  เพศชาย (เมียนมา) 36 

ปี อ.เมืองนครฯ รายที่ 9 เพศหญิง 50  ปี อ.บางขัน โรคประจำาตัวหัวใจล้มเหลว/                                                    

ไขมันในเลือดสูง/ความดัน และรายที่ 10 เพศหญิง 60 ปี อ.เมืองนครฯ โรคประจำาตัว                                                                                                 

เบาหวาน/ความดัน/ไขมันในเลือดสูง/ไตวาย ส่วนยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ ประกอบ

ด้วย เรือนจำากลางนครศรีธรรมราช 20, อ.เมืองนครฯ 143, ท่าศาลา 48, ทุ่งใหญ่ 

43, ทุ่งสง 38, ร่อนพิบูลย์ 32, สิชล 31, หัวไทร 43, บางขัน 59, เชียรใหญ่ 20, 

จุฬาภรณ์ 51, ขนอม 22, ชะอวด 8, ลานสกา  14, ฉวาง 1, พระพรหม 17, พรหม      

คีรี 8, ช้างกลาง 6, ปากพนัง 7, นบพิตำา 2, เฉลิมพระเกียรติ 2, พิปูน 1, ถ้ำา                                                                                              

พรรณรา  1 โดยในวันนี้ 23 อำาเภอ มีผู้ติดเชื้อ 22 อำาเภอ ยกเว้น อ.นาบอนเพียง

อำาเภอเดียว.

มุกดาหาร • ต่างด้าวยังแห่เข้าไทยทุก

ทางหลังรัฐประกาศเปิดประเทศ 1 พ.ย.นี้ 

ล่าสุด ตร.จับรถตู้ขนแรงงานชาวลาว  16 

คน ขณะที่เชียงใหม่ทหารดักจับแรงงาน

เมียนมาที่แอบเข้าทางชายแดนฝางกว่า

ครึ่งร้อย

เมื่อวันที่ 26 ต.ค.64 เวลา 18.30 น. 

หน่วยบริการตำารวจทางหลวงนิคมคำาสร้อย 

ตามสั่งการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช 

ผบช.ก., พล.ต.ต.เอกราช ลิ้มสังกาศ ผบก.

ทล. ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำารวจทางหลวง

ออกตรวจสอบบริเวณแนวชายแดน เนื่อง                                            

จากสืบทราบว่ามีแรงงานต่างด้าวลักลอบ

เข้าประเทศเพื่อเข้ามาทำางานช่วงวันที่ 1                                                

พฤศจิกายนนี้ ซึ่งรัฐบาลจะเปิดประเทศ จึง

ได้สั่งการให้ พ.ต.ท.พิทยา คงเจริญ  สว.ส.                                                       

ทล.5 กก.6บก.ทล. พร้อมผู้ใต้บังคับบัญชา                                                   

ออกตรวจพื้นที่ ป้องกันปราบปรามอาชญา 

กรรมและการกระทำาความผิดอาญาบน

ทางหลวง และป้องกันปราบปรามการลัก 

ลอบขนแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิด

กฎหมาย

พ.ต.ท.พิทยาเปิดเผยว่า เมื่อวันที่                                  

23 ต.ค.64 เวลาประมาณ 19.20 น. ที่

หน่วยบริการตำารวจทางหลวงนิคมคำาสร้อย 

อ.นิคมคำาสร้อย จ.มุกดาหาร ได้จับกุมคน

ขับรถตู้ขนแรงงานต่างด้าวได้ 2 คัน ซึ่งมี

คนขับรถเป็นคนไทย 2 คน คือ  นายพงศกร 

พินไธสง อายุ 54 ปี ที่อยู่ 11 ม.3 ต.ถาวร

วัฒนา อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำาแพงเพชร 

แรงงานต่างด้าวยังแห่เข้าไทยทุกทาง

บุกจับผับดังย่านทองหล่อ

เข้าอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับ

อนุญาต พร้อมกับนำาตัวส่งพนักงานสอบ 

สวน สภ.นิคมคำาสร้อยดำาเนินการต่อไป

ส่วนที่ จ.เชียงใหม่ พ.อ.วีระชัย ผอง

แก้ว ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

ม้าที่ 4 กองกำาลังผาเมือง เปิดเผยว่า จาก

ภารกิจลาดตระเวนตามแนวชายแดน

เพื่อสกัดกั้นการลักลอบค้ายาเสพติด การ

ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในพื้นที่รับ

ผิดชอบ ของกองร้อยทหารม้าที่ 3 หน่วย

เฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 (ร้อย.ม.3 ฉก.ม.

4) กองกำาลังผาเมือง  พบว่าเมื่อ 26 ต.ค.64 

เวลา 22.30 น.ได้จัดกำาลัง 1 ชุดปฏิบัติการ

ลาดตระเวนเฝ้าตรวจบริเวณเส้นทางกรม

อุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่ บ.นอแล ต.ม่อน

ปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ และตรวจพบกลุ่ม

คนเดินเท้าเข้ามาฝั่งไทยจากแนวชายแดน 

เจ้าหน้าท่ีจึงได้แสดงตัวเพื่อขอทำาการตรวจ 

สอบ

พบเป็นผู้ลักลอบหนีเข้าเมืองโดยผิด

กฎหมาย สัญชาติเมียนมา จำานวน 52 คน 

เป็นชาย 19 คน หญิง 33 คน หน่วยจึงได้

ทำาการควบคุมตัวไว้ที่หน้าฐานฯ บ้านหลวง 

ต.แม่งอน อ.ฝาง เพื่อให้ จนท.รพ.สต.อ่าง

ขางทำาการตรวจคัดกรอง ตามมาตรการ

ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 และดำาเนินการทางกฎหมายต่อไป  

ทั้งนี้ ในเดือนตุลาคมหน่วยเฉพาะ

กิจกรมทหารม้าที่ 4 สามารถจับกุมแรง 

งานต่างด้าวหลบหนี เข้าเมืองในพื้นที่

หมู่บ้านหลวงมาแล้ว 4 ครั้ง สกัดกั้น

แรงงานต่างด้าวได้ร่วม 200  คน ขณะ

เดียวกันยังคงเพิ่มการสกัดกั้นตามแนว

ชายแดนอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมการ

แพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ โดยเฉพาะ 

5 อำาเภอชายแดนของเชียงใหม่ ที่เป็นจุด

เสี่ยงจุดล่อแหลมสำาคัญ ทั้งการหนีเข้าเมือง

และยาเสพติด.

กรุงเทพฯ • บช.น.ร่วมกับ สน.ทองหล่อ 

เข้าทลายผับดังย่านทองหล่อ หลังฝ่าฝืน                                                                     

เคอร์ฟิวเปิดบริการม่ัวสุมดื่มกิน จับนักเท่ียว 

ชายหญิง 61 ราย ขณะที่ตำารวจ PCT 

รวบม้าถอนเงินแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เสียหาย

กว่า 13 ล้าน

เมื่อวันที่ 27 ต.ค. มีรายงานข่าวแจ้ง

ว่า พล.ต.ท.สำาราญ นวลมา ผบช.น. พร้อม

ด้วย พล.ต.ต.สำาเริง สวนทอง รอง  ผบช.น., 

พล.ต.ต.โสภณ สารพัฒน์ ผบก.น.5 ได้สั่ง

การให้  พ.ต.อ.ดวงโชติ สุวรรณจรัส ผกก.

สน.ทองหล่อ พร้อมด้วยกำาลังฝ่ายป้องกัน

ปราบปรามและฝ่ายสืบสวนทำาการจับกุม

ร้าน CRAZY HOUSE ซอยสุขุมวิท 23 แขวง

คลองเตยเหนือ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ จับ

นักเที่ยวได้ 61 ราย เป็นชาย 26 ราย หญิง 

35 ราย แจ้งข้อหาร่วมกันมั่วสุมในลักษณะ

ที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคในสถานที่แออัด ใน

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด อันเป็นการ

ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548, ประกาศ

กรุงเทพมหานคร ฉบับท่ี 44 ลงวันท่ี 15 ต.ค.

64 และฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามความในมาตรา 

52 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากวันที่ 24 ต.ค.ที่

ผ่านมา เจ้าหน้าท่ีตำารวจชุดจับกุมได้รับแจ้ง                         

มีการดื่มสุราส่งเสียงดังบริเวณชั้น 2 ร้าน 

CRAZY HOUSE จึงนำากำาลังเข้าจับกุม พบ

แก้วใส่ขวดเบียร์และแก้วบรรจุเครื่องดื่มแอล                                            

กอฮอล์อยู่ตามโต๊ะของผู้มาใช้บริการ ตรวจ

สอบบิลพบรายการอาหารระบุชื่อเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ ซึ่งการกระทำาดังกล่าวไม่เป็น

ไปตามข้อกำาหนดออกตามความในมาตรา 

9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 2548 และประกาศ 

กทม.เรื่องห้ามบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มี                   

แอลกอฮอล์ในร้าน จากนั้นชุดจับกุมจึงได้                                                  

นำาตัวผู้ถูกจับมายัง สน.ทองหล่อ เพื่อส่ง

พนักงานสอบสวนดำาเนินการตามกฎหมาย

ต่อไป

อีกคดีเมื่อวันที่ 27 ต.ค.64 ที่สำานัก 

งานตำารวจแห่งชาติ พล.ต.อ.ดำารงศักดิ์ กิต                                                           

ติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. ในฐานะผู้อำานวย

ตร.PCTรวบแก๊งคอลเซ็นเตอร์
การศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ สำานักงานตำารวจแห่ง                     

ชาติ (ศปอส.ตร.) หรือ PCT พร้อมด้วย 

พล.ต.ท.ชยพล ฉัตรชัยเดช ผช.ผบ.ตร./

รอง ผอ.ฯ, พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร ผู้

ช่วย ผบ.ตร./รอง ผอ.ฯ, พล.ต.ต.พันธนะ 

นุชนารถ ผบก.สส.สตม. และ พ.ต.อ.สถิตย์  

พรมอุทัย รอง ผบก.สส.สตม. ร่วมกันแถลง

ผลการจับกุมผู้ต้องหาเครือข่ายแก๊งคอล

เซ็นเตอร์ 5 ราย มูลค่าความเสียหายกว่า 

13 ล้านบาท 

พล.ต.อ.ดำารงศักด์ิเปิดเผยว่า ตามท่ี

ปรากฏเป็นข่าวว่ามีผู้เสียหายจำานวนมากถูก

คนร้ายโทรศัพท์เข้ามาหลอกว่า ผู้เสียหายมี

ส่วนร่วมกับคดีค้ายาเสพติดและฟอกเงิน ถ้า

ไม่อยากถูกดำาเนินคดีให้ โอนเงินมายังบัญชี

ธนาคารของคนร้าย  ซ่ึงมีผู้เสียหายหลงเชื่อ

โอนเงินไปมูลค่าความเสียหายท้ังส้ินกว่า 13 

ล้านบาท จึงได้ส่ังการให้ชุดปฏิบัติการเทคนิค

และสืบสวนท่ี 1 PCT สืบสวนสอบสวนจนพบ                                                                

ว่า เครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์แบ่งหน้าท่ีกัน

เป็น 5 กลุ่ม 1.คนร้ายระดับส่ังการ จำานวน 

2 ราย

2.คนร้ายทำาหน้าที่เป็นม้าถอนเงินจำา

นวน 2 ราย 3.คนร้ายทำาหน้าที่จัดการทาง 

การเงิน หรือโพยก๊วน จำานวน 1 ราย  4.คน

ร้ายทำาหน้าที่จัดหาบัญชีและเปิดบัญชีธนา 

คารจำานวน 4  ราย 5.คนร้ายที่ติดต่อหลอก

ลวงผู้เสียหาย อยู่ระหว่างสืบสวน ซึ่งน่าเชื่อ

ว่าตั้งอยู่ต่างประเทศ

จากน้ันจึงได้รวบรวมพยานหลักฐาน

ส่งให้ สน.พญาไท ซ่ึงเป็นท้องท่ีเกิดเหตุรับคำา

ร้องทุกข์ ดำาเนินการขออนุมัติศาลออกหมาย

จับคนร้ายมาดำาเนินคดี ซ่ึงศาลอาญาได้อนุมัติ

หมายจับคนร้ายจำานวน 8 ราย จับกุมได้

แล้ว 5 ราย ส่วนท่ีเหลือจะเร่งติดตามตัวมา

ดำาเนินคดีโดยเร็ว จากการตรวจค้นพบบัตร

อิเล็กทรอนิกส์จำานวน 32 ใบ, เครื่องบันทึก

ข้อมูลชิปการ์ดจำานวน 1 เครื่อง, คอมพิวเตอร์

จำานวน 1 เครื่อง โดยผู้ต้องหาแต่ละคนรับว่า

ตนเองมีหน้าท่ีตามคำาส่ังของหัวหน้า  เช่นให้

ไปถอนเงินจากบัญชี, ให้จัดหาบัญชี, ให้ฝาก

เงินไปยังบัญชีอื่นๆ ต่อ โดยผู้ต้องหาจะได้รับ

ส่วนแบ่งจากเงินท่ีถอนออกมา 2-3% แล้ว

แต่หน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีชุดเทคนิคและสืบสวน

ท่ี 1 จึงได้นำาตัวผู้ต้องหาท้ัง 5 ราย พร้อม

ของกลางส่งพนักงานสอบสวน สน.พญาไท

ดำาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.

และนายนิรุต เสือดอนกลอย อายุ 37 ปี 

ที่อยู่ 36 ม.5 ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว 

จ.นครสวรรค์ ส่วนแรงงานที่ขนมาเป็นชาว

ลาวทั้งหมด 16 คน ซึ่งต้องจ่ายเงินให้คน

ขับคนละ 2,000 บาทเมื่อถึงปลายทางคือ

กรุงเทพฯ

ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สืบทราบจะมี                                         

การลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำา                                         

งานในประเทศช่วงที่จะมีการเปิดประเทศ  

และขณะชุดจับกุมออกตรวจบริเวณทาง 

หลวงแผ่นดินหมายเลข 212 ระหว่าง กม.                                                         

ที่ 451-152 บ้านม่วงไข่ ต.โชคชัย อ.นิคม 

คำาสร้อย จ.มุกดาหาร พบรถตู้ยี่ห้อโตโย

ต้า สีขาว หมายเลขทะเบียน ฮก 9684 

กรุงเทพฯ และรถตู้ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลข

ทะเบียน 1 นข 4474 กรุงเทพฯ วิ่งตาม

กันมาจากอำาเภอเมืองมุกดาหาร มุ่งหน้า

ไปทาง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร มีชายไทย

วัยกลางคนเป็นผู้ขับขี่ด้วยความเร็วสูง

ลักษณะต้องสงสัย 

ตำารวจชุดจับกุมได้เรียกและแสดง

ตัวก่อนทำาการตรวจค้นรถตู้ทั้งสองคัน พบ                                             

คนต่างด้าวสัญชาติลาวคันละ 8 คน  รวม                                                   

2 คันทั้งหมด 16 คน โดยทั้งหมดไม่มี

หนังสือเดินทางพาสปอร์ตแต่อย่างใด พร้อม

รับสารภาพว่าหลบหนีเข้ามาในประเทศ

โดยเรือโดยสารขนาดเล็กจนมาถูกจับกุม

จึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง 18 ราย 

พร้อมแจ้งข้อกล่าวหาคนขับ 2 คน ในข้อหา                                                    

ร่วมกันซ่อนเร้นหรือช่วยด้วยประการใดๆ                                                    

ให้คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิด

กฎหมาย  นำาพาบุคคลต่างด้าวให้พ้นจาก

การจับกุม ส่วนชาวลาวทั้ง 16 คนถูกแจ้ง

ข้อกล่าวหา เป็นบุคคลคนต่างด้าวหลบหนี                                                  

ชาวประมงโอดปูม้าราคาตกแต่น้ำามันแพง 16อบต.บุรีรัมย์

นายกฯไร้คู่แข่ง

ต้องสู้กับตัวเอง

บุรีรัมย์ • ผู้สมัครนายก อบต.บุรีรัมย์ 16 

แห่ง และสมาชิก  อบต. 234 แห่งแข่งกับ            

ตัวเอง ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ                                                     

10 ของผู้มีสิทธ์ิ และมากกว่าโหวตโน ขณะ

การแข่งขันเข้ม  กกต.ป้องกันทุจริตเต็มท่ี

เมื่อวันท่ี 27 ต.ค.64 ผู้สื่อข่าว

รายงานว่า หลังจากผู้อำานวยการการเลือก

ต้ังประจำาองค์การบริหารส่วนตำาบล (ผอ.

กต.อบต.) แต่ละแห่งได้ตรวจสอบสิทธิ์

ผู้สมัครรับเลือกต้ังนายกองค์การบริหาร

ส่วนตำาบล (นายก อบต.) และสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนตำาบล (ส.อบต.) 145 

แห่ง ใน 23 อำาเภอของจังหวัดบุรีรัมย์ 

ปรากฏว่าหลังปิดรับสมัครมีผู้สมัครท้ัง

นายก อบต.และสมาชิก อบต.บุรีรัมย์รวม

ท้ังส้ิน 4,443 คน  แยกเป็นผู้สมัครนายก 

อบต.บุรีรัมย์ 346 คน และผู้สมัครสมาชิก

สภา อบต.บุรีรัมย์ 4,097 คน 

ซ่ึงมีองค์การบริหารส่วนตำาบลท่ีมี

ผู้สมัครนายก อบต. เพียง 1 คน จำานวน 

16 อบต. ได้แก่ อบต.บ้านปรือ อ.กระสัง,  

อบต.บ้านแพ อ.คูเมือง, อบต.ดงพลอง 

อ.แคนดง, อบต.ลำาไทรโยง อ.นางรอง, 

อบต.โนนขวาง อ.บ้านด่าน, อบต.หนอง

แวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์, อบต.แดงใหญ่                                                  

อ.บ้านใหม่ไชยพจน์, อบต.ละเว้ีย อ.ประ 

โคนชัย, อบต.บ้านจาน อ.พุทไธสง,  อบต.

บัวทอง อ.เมืองบุรีรัมย์, อบต.โคกล่าม อ.ลำา

ปลายมาศ, อบต.ทะเมนชัย อ.ลำาปลายมาศ, 

อบต.บุโพธ์ิ อ.ลำาปลายมาศ, อบต.เมืองแฝก                                                      

อ.ลำาปลายมาศ, อบต.หนองคู อ.ลำาปลาย 

มาศ และ อบต.ท่าม่วง อ.สตึก ขณะเดียว 

กันเขตเลือกต้ังท่ีมีผู้สมัครสมาชิก อบต.เพียง 

1 คน มีจำานวน 234 เขต ใน 23  อำาเภอ   

โดยองค์การบริหารส่วนตำาบลท่ีมีผู้

สมัครนายก อบต.คนเดียว และเขตเลือก

ต้ังท่ีมีผู้สมัครสมาชิก อบต.เพียงคนเดียว  

ต้องได้คะแนนเลือกต้ังไม่น้อยกว่าร้อยละ                                                  

10 ของจำานวนผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ังในเขตองค์ 

การบริหารส่วนตำาบลและเขตเลือกต้ัง

สมาชิก อบต.น้ัน นอกจากน้ีผู้สมัครนายก 

อบต.และสมาชิก  อบต.ยังต้องได้คะแนน

เสียงมากกว่าคะแนนผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน                                               

ให้ผู้สมัครคนใด หรือโหวตโน หากไม่เข้า

เงื่อนไขถือว่าสอบตกและ กกต.จะต้องจัด 

การเลือกต้ังใหม่ ซ่ึงผู้สมัครคนเดิมน้ีจะไม่มี

สิทธ์ิลงสมัครซ้ำาอีก.

สงขลา • ชาวประมงพื้นบ้านบ้านบ่อ

อิฐร้อง ได้รับผลกระทบช่วงวิกฤตโควิด-

19 เช่นเดียวกัน สัตว์น้ำาราคาตกต่ำาโดย

เฉพาะปูม้า เคยราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 

300-400 บาท วันนี้ปูขนาดใหญ่เหลือ

เพียงกิโลกรัมละ 250 บาทเท่านั้น อีกทั้ง

ราคาน้ำามันก็แพงขึ้นทุกวัน 

เมื่อวันที่ 27 ต.ค.64 บริเวณ

ชายหาดบ้านบ่ออิฐ ตำาบลเกาะแต้ว อำาเภอ

เมืองสงขลา นายสมาน หมันเจริญ หรือ

บังหมาน ชาวประมงพื้นบ้านอวนปู วัย 

36 ปี ที่ประกอบอาชีพอวนปูมานานกว่า

สิบปี กล่าวว่าขณะนี้ ได้รับผลกระทบจาก

วิกฤตโควิดเช่นเดียวกัน แต่ตนพร้อมลูก

น้องรวม 3 คนยังคงนำาเรือออกไปเก็บปู

ที่วางอวนทิ้งไว้เมื่อ 3 วันก่อนส่งขายให้

แม่ค้าแพปลา 

นายสมานหรือบังหมานกล่าวถึง

ผลกระทบในช่วงวิกฤตโควิดว่า ตนได้

รับผลกระทบเพราะสัตว์น้ำาที่จับได้แต่

ส่งออกไม่ได้ น้ำามันก็ขึ้นราคา จึงทำาให้

ราคาปูม้าตกต่ำา ปูใหญ่แม่ค้าซื้อจากชาว

ประมงกิโลกรัมละ 250 บาท ปูขนาด

กลาง ประมาณกิโลกรัมละ 140-150 

บาท ส่วนปูนิ่มราคากิโลกรัมละ  80-100 

บาท 

เมื่อก่อนที่ยังไม่มีโควิดราคาปูดีมาก                                                           

กิโลกรัมละ 300-400  บาท ราคาไม่คงที่ 

แต่เมื่อเจอโควิดราคาลดลงเลย สาเหตุ

เพราะส่งออกไม่ได้ ทำาให้ตอนนี้แม่ค้าที่                                        

เป็นเอเยนต์รับซ้ือก็ส่งขายอยู่ภายในจังหวัด

สงขลา ในเขตเทศบาลนครสงขลาตามร้าน

อาหารตามสั่งเท่านั้น. 



กรณี พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาทั้งที่ไม่เป็นไปตามข้อเท็จ

จริง

และเป็นไปตามคาด รังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

พรรคก้าวไกล ก็ออกมารับลูกการเคลื่อนไหวดังกล่าว ซึ่งก็ไม่ผิด

คาด เพราะในทางการเมืองก็รู้กันดีว่า พรรคก้าวไกลสนับสนุน

การแก้ไขมาตรา 112 มาตลอด เห็นได้จากพรรคก้าวไกลมีการ

เสนอญัตติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 

เข้าสภาฯ มาแล้ว แต่ก็ไม่ประสบความสำาเร็จ และเป็นไปได้

ว่าการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น พรรคก้าวไกลคงเสนอนโยบายเรื่องการ

แก้มาตรา 112 เป็นหนึ่งในนโยบายพรรคที่จะใช้หาเสียงกับกลุ่ม

ผู้สนับสนุนม็อบสามนิ้วแน่นอน 

หลังจากนี้ประเมินได้ว่า ในช่วงที่อายุของสภาฯ เริ่มสั้น

ลงเรื่อยๆ เหลืออีกแค่ 1 ปีกว่าก็จะหมดวาระ ขณะเดียวกัน

กระแสข่าวความเป็นไปได้ที่อาจมีการยุบสภาฯ เกิดขึ้นไม่เกิน

กลางปีหน้า ก็ยิ่งถูกประเมินว่าอาจมีความเป็นไปได้ โดยเฉพาะ

หากปัญหาการเมืองในพลังประชารัฐยังแก้ไม่ตก และแนวโน้ม   

บานปลายหากกลุ่มธรรมนัส พรหมเผ่า ถูกทลายนั่งร้านจนเสีย

อำานาจในพลังประชารัฐลงไปเรื่อยๆ ก็อาจถึงขั้นแตกหักวันใด 

วันหนึ่ง

ด้วยเหตุนี้ การที่กลุ่มม็อบจะมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้พล

เอกประยุทธ์ลาออก จึงไม่ใช่ประเด็นหลักของการกลับมาของ

ม็อบรอบใหม่นี้อีกแล้ว เพราะใครต่อใครก็มองออกว่าต่อให้เรียก

ร้องเคลื่อนไหวก่อม็อบยังไง บิ๊กตู่ก็ไม่ยอมลาออกเพราะม็อบ

แน่นอน 

ารเมืองทั้งในสภาฯ และนอกรัฐสภา กลับเข้าสู่ โหมด

คึกคักอีกครั้ง รับกับสถานการณ์ โควิดขาลง จนมีการ

เปิดประเทศ ยกเลิกเคอร์ฟิว โดยในส่วนของสภาฯ 

ที่จะเริ่มเปิดสมัยประชุม 1 พ.ย. สิ่งที่หลายคนสนใจตอนนี้คือ 

ความเคลื่อนไหวของ 2 พรรคการเมืองใหญ่ซีกรัฐบาลและฝ่าย

ค้าน คือ พลังประชารัฐและเพื่อไทย ที่กำาลังมีข่าวว่าอาจจะมี

การเปลี่ยนแปลงผ่าตัดใหญ่ในช่วง 28-29 ต.ค.นี้ 

ขณะท่ีการเมืองนอกรัฐสภา กับการเคลื่อนไหวของ ม็อบ

บนท้องถนน ก็เร่ิมเห็นสัญญาณการจะกลับมาเคลื่อนไหวอีกรอบ

ของแนวร่วมกลุ่มราษฎร 63 หรือม็อบสามน้ิว ท่ีตอนน้ีชูธงหลัก

ประเด็นเดียวในการเคลื่อนไหวคือเรื่อง การให้ยกเลิกมาตรา 112 

โดยจะมีการนัดชุมนุมใหญ่วันอาทิตย์ที่ 31 ต.ค.นี้ ที่สี่แยก

ราชประสงค์ ตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงค่ำา 16.00-21.00 น. 

เบื้องต้น สมยศ พฤกษาเกษมสุข พี่ใหญ่ม็อบสามนิ้ว 

อดีตนักโทษคดีมาตรา 112 ระบุว่า 

“ขอชวนพี่น้องประชาชนมารวมตัวกัน วันที่ 31 ต.ค.นี้ 

ตั้งแต่เวลา 16.00-22.00 น. ยังไม่สามารถเปิดเผยกิจกรรม

หลักในวันนี้ ได้ แต่ผู้เข้าร่วมได้รับการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์

ไทยอย่างแน่นอน”

สำาหรับการกลับมาเคลื่อนไหวการเมืองบนท้องถนนอีก

ครั้งของแนวร่วมคณะราษฎร 63 รอบนี้ ปัจจุบันใช้ชื่อกลุ่มใน

การเคลื่อนไหวว่า คณะราษฎรณรงค์ยกเลิก 112 หรือ ครย. 

ซึ่งเปิดตัวไปแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ที่บริเวณหน้าศาลฎีกา 

สนามหลวง โดยมีแนวร่วมหลักๆ เช่น สมยศ พฤกษาเกษมสุข, 

น.ส.ภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล หรือมายด์, น.ส.ปนัสยา สิทธิจิร

วัฒนกุล หรือรุ้ง แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม เป็นต้น 

วันดังกล่าวกลุ่ม ครย.บอกถึงการเคลื่อนไหวเพื่อยกเลิก

มาตรา 112 โดยมีเนื้อหาบางตอนระบุว่า นับตั้งแต่วันที่ 19 

พ.ย.63 ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีได้ประกาศ

จะมีการบังคับใช้ “กฎหมายทุกฉบับ-ทุกมาตรา” กับประชาชน

ที่มาชุมนุมหรือแสดงออกทางการเมือง ทำาให้ประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 112 ถูกนำามาใช้อีกครั้ง หลังไม่มีการบังคับใช้

มาตั้งแต่ปี 2561 ทางกลุ่มจึงเห็นว่าการนำาประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 112 กลับมาใช้ดังกล่าว จึงสะท้อนถึงความไม่

แยแสของรัฐ ต่อหลักสิทธิมนุษยชน ต่อหลักประชาธิปไตย และ

ต่อประชาคมโลก ที่ต่างวิพากษ์วิจารณ์ว่า กฎหมายมาตรานี้เป็น

กฎหมายที่คลุมเครือ และรุนแรงเกินสัดส่วนต่อการใช้เสรีภาพใน

การแสดงออก ขัดกับกติกาสากลระหว่างประเทศ 

ทั้งนี้ กลุ่มผู้เคลื่อนไหวสรุปปัญหาการที่ฝ่ายรัฐบาล-ตำารวจ

นำามาตรา  112 มาใช้ในช่วงที่ผ่านมา 10 ข้อ เช่น ใครแจ้ง

ความก็ได้ เนื่องจากมาตรา 112 อยู่ในหมวดความมั่นคงแห่ง

รัฐ ทำาให้บุคคลทั่วไปสามารถเป็นผู้กล่าวโทษในคดีได้ และนำาไป

สู่การฟ้องกลั่นแกล้งกัน, มาตรา 112 มีอัตราโทษสูง เนื่องจาก

มาตรา 112 กำาหนดอัตราโทษจำาคุกไว้ที่ 3 ถึง 15 ปี ซึ่งเป็น

อัตราโทษเดียวกับความผิดฐานฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา และมี

โทษสูงสุดสูงกว่าความผิดฐานหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดาหลาย

เท่า, มาตรา 112 ทำาให้เจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติ เนื่องจากมาตรา 

12 อยู่ในหมวดความมั่นคงแห่งรัฐ ทำาให้กระบวนการยุติธรรม

ไม่กล้าปกป้องสิทธิผู้ต้องหา เช่น การให้สิทธิในการให้ประกันตัว 

เป็นต้น 

ซึ่งก่อนที่จะถึงการนัดเคลื่อนไหววันอาทิตย์นี้ ทางแนว

ร่วมม็อบสามนิ้วก็มีการอุ่นเครื่องโหมโรงนำาร่องไว้ก่อน คล้ายกับ

พยายามสร้างกระแสเรื่องการยกเลิกมาตรา 112 ให้กลับมาอยู่

ในเทรนด์ความสนใจทางการเมืองอีกครั้ง 

อย่างเมื่อวันพุธที่ 27 ต.ค.ที่ผ่านมาที่รัฐสภา พบว่า กลุ่ม

ทะลุฟ้า ส่งตัวแทนไปยื่นหนังสือต่อคณะกรรมาธิการ การ

กฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร 

เพื่อขอให้ กมธ.ตรวจสอบการใช้บังคับโดยเจ้าหน้าที่รัฐ และ

พิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้นต่อประชาชน เพื่อนำาไปสู่การแก้ไขเพิ่ม

เติมหรือยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 โดยบอก

ว่าที่ผ่านมามีประชาชนถูกดำาเนินคดีในมาตรานี้เพิ่มขึ้นอย่างมาก 

ประกอบกับมีโทษจำาคุกเพียงสถานเดียว และมีอัตราโทษสูง ซึ่ง

ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้มาตรา 112 เป็นปัญหาเกี่ยวกับการ

บังคับใช้กฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ที่อาจเป็นไปโดยไม่สุจริตในหลาย
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7บทความ

ศรษฐกิจของจีนกำาลังชะงัก เพราะโควิดและปัญหาใน

วงการอสังหาริมทรัพย์หรือไม่?

มีนักวิเคราะห์บางสำานักบอกว่าจีนกำาลังเผชิญกับภาวะ 

“ฟองสบู่” ถึงขั้นเป็น “China’s Lehman Moment”

หมายถึงการที่จีนอาจกำาลังเจอกับภาวะวิกฤตในด้าน

สถาบันการเงินแบบเดียวกับที่เคยเกิดกับ Lehman Brothers ที่

สหรัฐฯ เมื่อปี 2008 หรือไม่

ท่านเอกอัครราชทูตจีนประจำาประเทศไทย “หาน จื้อ

เฉียง” ตอบคำาถามเหล่านี้ระหว่างการสัมมนาออนไลน์กับ

สื่อมวลชนไทยเมื่อเร็วๆ นี้ ได้อย่างน่าสนใจ

ตอนหนึ่งของการเสวนา ทูตหานบอกว่าการเติบโตทาง

เศรษฐกิจของจีนในปีที่ผ่านมามีอัตราต่ำาแล้วค่อยปรับสูงขึ้น 

และในปีนี้จากอัตราสูงลดต่ำาลงเป็น “สิ่งปกติ”

เป้าหมายที่รัฐบาลจีนคาดหวังสำาหรับการเติบโตทาง

เศรษฐกิจในปีนี้คือร้อยละ 6 และอัตราการเติบโตสำาหรับ 3 

ไตรมาสแรกของปีนี้อยู่ที่ร้อยละ 9.8 

ดังนั้นคนส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตที่แท้

จริงทั้งปีจะเกินร้อยละ 8 ดังนั้นการกล่าวว่าการเติบโตทาง

เศรษฐกิจของจีนหยุดชะงักและอาจเกิดวิกฤตเศรษฐกิจนี้ “อาจ

จะไร้เหตุผลเกินไป”

ท่านทูตหานยังตอบคำาถามของสื่อโดยกล่าวว่า อัตราการ

เติบโตของเมืองในปัจจุบันในประเทศจีนอยู่ที่ร้อยละ 63 ใน

ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้วโดยทั่วไปจะอยู่ที่ร้อยละ 70-75 

ซึ่งหมายความว่าจีนยังคงมีช่องว่างประมาณร้อยละ 10 ของ

การขยายตัวของความเป็นเมือง ซึ่งเทียบเท่ากับว่าประชากร

มากกว่า 100 ล้านคน มีความต้องการที่อยู่อาศัยในเมือง  

ดังนั้นการที่กล่าวว่าจีนมีที่อยู่อาศัยว่างเปล่าหลายล้าน

ชุดจะเป็นปัญหาใหญ่ไหม 

ท่านทูตยืนยันว่า ผลกระทบของบริษัทบางราย (คงหมาย

ถึง China Evergrande ที่เป็นข่าวอยู่ขณะนี้) ต่ออุตสาหกรรม

โดยรวมมีจำากัด ยืนยันว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ของจีนมี

เสถียรภาพและปลอดภัย 

และที่กล่าวว่า “ช่วงเวลาเลห์แมนของจีน” (China’s 

Lehman Moment) นั้นเป็นคำาพูดแบบ “กระต่ายตื่นตูม”

อีกคำาถามหนึ่งที่ร้อนๆ และเป็นข้อกล่าวหาต่อจีนมา

ยาวนานแล้วนั่นคือประเด็นเกี่ยวกับเรื่องแม่น้ำาโขง

ทูตหานบอกว่าที่มีคำากล่าวว่า “การกักน้ำาเพื่อผลิตไฟฟ้า

ในแม่น้ำาโขงตอนบนของจีนทำาให้เกิดน้ำาแล้งตอนล่าง” 

ท่านโต้ว่านี่คือข่าวปลอมจาก “ประเทศนอกภูมิภาค” 

เพื่อสร้างความปั่นป่วนแก่ความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำา

ระหว่างประเทศลุ่มน้ำาล้านช้าง-แม่โขง

ทูตหานอธิบายว่าปริมาณน้ำาของแม่น้ำาล้านช้างใน

ประเทศจีนมีสัดส่วนเพียง 13.5% ของน้ำาทั้งหมดในลุ่มน้ำาล้าน

ช้าง-แม่น้ำาโขง และปริมาณการใช้น้ำาในแม่น้ำาล้านช้างของจีน

มีสัดส่วนน้อยกว่า 1% ของปริมาณน้ำาทั้งหมดของแม่น้ำาล้าน

ช้าง-แม่น้ำาโขง

ดังนั้นข้อกล่าวหาที่ว่าจีนกักน้ำาเพื่อผลิตไฟฟ้าในแม่น้ำา

โขงตอนบนของจีน ทำาให้เกิดน้ำาแล้งตอนล่างนั้น เป็น “ข่าว

ปลอม” จากประเทศนอกภูมิภาค เพราะมีเจตนาจะสร้างความ

ปั่นป่วนแก่ความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำาระหว่างประเทศลุ่ม

น้ำาล้านช้าง-แม่โขง

ทูตหานบอกด้วยว่า นับตั้งแต่การก่อตั้งความร่วมมือ

ล้านช้าง-แม่โขงเมื่อ 5 ปีที่แล้ว การจับมือด้านทรัพยากรน้ำาได้

บรรลุผลสำาเร็จมากมาย 

“เราได้สร้างแพลตฟอร์มความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำา

แห่งแรกที่ทุกประเทศในลุ่มน้ำาได้มีส่วนร่วม และจัดการประชุม

ระดับรัฐมนตรีเรื่องความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำาครั้งแรก 

ตั้งแต่ปีที่แล้ว จีนได้แบ่งปันข้อมูลอุทกวิทยาของแม่น้ำาล้านช้าง

ตลอดทั้งปีและได้ช่วยเหลือประเทศปลายน้ำาอย่างแข็งขันเพื่อ

รับมือกับน้ำาท่วมและภัยแล้ง”

ทูตหานบอกว่าทางจีนต้องระมัดระวังและต่อต้าน

ความพยายามจากประเทศนอกภูมิภาคที่จะเข้ามาสร้างความ

แตกแยกในภูมิภาค 

ขณะเดียวกันต้องทำางานร่วมกันเพื่อความร่วมมือด้าน

การพัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 

และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ส่งเสริมมิตรภาพที่ดีและ

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

กาแฟดำ

น่าเชื่อว่าหากนักข่าวถามท่านทูตจีนเรื่องฮ่องกง, 

ไต้หวันและซินเจียงก็คงจะได้รับคำาตอบที่ตอกย้ำาว่านั่นเป็น

ฝีมือของประเทศ “นอกภูมิภาค” ที่จงใจจะละเมิดอธิปไตย

ของจีน ซึ่งถือว่าทั้งฮ่องกง, ไต้หวันและซินเจียงล้วนเป็นส่วน

หนึ่งของจีน

และจีนจะต่อต้านความพยายามใดๆ ที่จะ “แทรกแซง

กิจการภายใน” ของจีนทุกวิถีทางเช่นกัน

เห็นหรือยังว่าการทูตจีนวันนี้มาในรูปแบบ “ตาต่อตา ฟัน

ต่อฟันและคำาต่อคำา” อย่างไร.

ทูตจีนกับคำ�ถ�มว่�ด้วย

ฟองสบู่และแม่น้ำ�โขง
เ

เพราะขนาดตอนช่วง 2-3 เดือนก่อนหน้านี้ ที่กระแสบิ๊ก

ตู่ตกลงอย่างหนักจากวิกฤตโควิดที่คนติดเชื้อวันละสองหมื่นกว่า

คน รัฐนาวาบิ๊กตู่ก็ยังประคองตัวรอดมาได้ ฝ่ายค้านยังโค่นไม่

ลง ดังนั้นการที่ม็อบจะออกมากดดันให้บิ๊กตู่ลาออก จึงเป็นไปไม่

ได้แน่นอน 

ปัจจัยทั้งหมดบ่งชี้ในทางการเมืองให้เห็นว่า แนวทาง

เคลื่อนไหวของม็อบสามนิ้วหลังจากนี้จะเทน้ำาหนักไปที่เรื่อง

มาตรา 112 เป็นหลัก ประเด็นเดียวไปเลย เพียงแต่การ

เคลื่อนไหวที่จะมีขึ้นต่อจากนี้ บรรดาแกนนำา-แนวร่วมที่มีชนัก

ติดหลังเรื่องคดีความ และอยู่ระหว่างการที่ศาลให้ปล่อยตัว

ชั่วคราว ก็คงจะเคลื่อนไหวแบบดุดันเหมือนก่อนหน้านี้ ไม่ได้ 

เพราะคงไม่อยากเสี่ยงที่จะถูกยื่นถอนประกันตัว จึงทำาให้การ

เคลื่อนไหวของม็อบที่มีแกนนำาอาจไม่หวือหวา ดุดันเหมือนที่

ผ่านมา 

โดยก่อนหน้านี้มีข้อมูลที่ ศูนย์ทนายความ

เพื่อสิทธิมนุษยชน ที่ทนายความของศูนย์เป็น

ทนายความให้กับกลุ่มแนวร่วมผู้ชุมนุม มีการระบุ

ว่า นับตั้งแต่เริ่มมีการเอาผิดมาตรา 112 ตั้งแต่

ช่วง พ.ย.2563 มีผู้ถูกดำาเนินคดีจากการแสดงออก

และการชุมนุมทางการเมืองในข้อหาตามมาตรา 

112 แล้วทั้งสิ้นอย่างน้อย 153 คน ใน 157 คดี 

ข้อมูลดังกล่าวระบุว่า แกนนำาการชุมนุม

ถูกดำาเนินคดีเป็นจำานวนทั้งหมด เช่น พริษฐ์ ชิวา

รักษ์ หรือเพนกวิน 21 คดี, อานนท์ นำาภา 14 คดี, 

ภาณุพงศ์ จาดนอก 9 คดี, ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล 

8 คดี, เบนจา อะปัญ 6 คดี, ภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์

ผล 3 คดี เป็นต้น 

ส่วนการเคลื่อนไหวของม็อบสามนิ้วรอบใหม่

ที่คงจะมีการจัดกิจกรรมเรื่องยกเลิก 112 ออกมา

เรื่อยๆ หลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต้องติดตามกันต่อ

ไป แต่ดูแล้วคงเคลื่อนไหวกันยาว และในความ

เป็นจริงคงยากจะสำาเร็จ หากเสียง ส.ส.-ส.ว.ใน

รัฐสภาไม่เอาด้วย ซึ่งดูแล้วในยุคนี้ยังไงพรรคร่วม

รัฐบาลและ ส.ว.ชุดนี้ก็ไม่บ้าจี้ตามไปด้วย หากหวัง

จะทำาให้ได้จริง ก็คงต้องให้พรรคก้าวไกลชนะเลือก

ตั้ง มีเสียง ส.ส.ในสภาฯ จำานวนมากถึงจะผลักดัน

ได้สำาเร็จ เพราะดูแล้วแม้แต่พรรคเพื่อไทยก็ไม่

อยากยุ่งเรื่องมาตรา 112 อย่างเห็นได้ชัด  

ทว่า สิ่งที่น่าจับตามากกว่าก็คือ การเคลื่อนไหวเรื่อง

ยกเลิกมาตรา 112 ที่กลุ่มที่มีแนวคิดดังกล่าวก็จะเคลื่อนไหว

ไปพร้อมกับเรื่องการเคลื่อนไหวสร้างแนวคิดเรื่องการปฏิรูป

สถาบันพระมหากษัตริย์ โดยทำาทั้งบนท้องถนน-โซเชียลมีเดีย 

ซึ่งปฏิเสธความจริงไม่ได้ว่า อย่างน้อยก็คงทำาให้เกิดกระแสบาง

อย่างในสังคมแบบซึมลึกยาวนาน โดยเฉพาะกับคนรุ่นใหม่ กลุ่ม

นักศึกษา 

สิ่งนี้ต่างหากที่กลุ่มแนวร่วมเคลื่อนไหวเรียกร้องปฏิรูป

สถาบันพระมหากษัตริย์และยกเลิกมาตรา 112 ต้องการมาก

ที่สุด.

ก



ารก้าวสู่ยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

ทำ�ให้เทคโนโลยีเข้�ม�มีบทบ�ทสำ�คัญกับก�รดำ�เนิน

ธุรกิจ รัฐบ�ลจึงเดินหน้�ขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ

ด้�นต่�งๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศท�ง และพัฒน�

เศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีคว�มพร้อมรับมือกับโอก�ส

และภัยคุกค�มแบบใหม่ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงอย่�งรุนแรงในศตวรรษ

ที่ 21 ได้

ดังนั้นก�รก้�วเข้�สู่ยุคอุตส�หกรรม 4.0 (Industry 4.0) 

ที่เป็นก�รเพิ่มประสิทธิภ�พของเทคโนโลยีในอุตส�หกรรม 

จะช่วยให้ส�ม�รถรวบรวมและวิเคร�ะห์ข้อมูลของเครื่อง 

จักร ทำ�ให้อุตส�หกรรมก�รผลิตทำ�ง�นได้รวดเร็ว ยืดหยุ่น 

และส�ม�รถผลิตสินค้�ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พม�กขึ้น เช่น

เดียวกับด้�นก�รบริก�รที่มีก�รนำ�นวัตกรรมต่�งๆ เข้�ม�ใช้

เพื่อตอบรับผู้บริโภคในยุคดิจิทัล 

ซึ่งคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน หรือบอร์ดบีโอไอ 

ในฐ�นะหน่วยง�นที่ส่งเสริมก�รลงทุน ได้เดินหน้�ยกระดับ

อุตส�หกรรมไทย ต�มยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�อุตส�หกรรม

ไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ออกม�ตรก�รส่ง

เสริมก�รลงทุนสนับสนุนผู้ประกอบก�รลงทุน ปรับเปลี่ยน

เครื่องจักร ต�มเกณฑ์ที่กำ�หนดในด้�นต่�งๆ ไม่ว่�จะเป็น

ระบบอัตโนมัติและก�รเชื่อมต่อระหว่�งอุปกรณ์, ก�รวิเคร�ะห์ 

ข้อมูลและก�รปฏิบัติก�รที่ช�ญฉล�ด หรือก�รนำ�เทคโนโลยี

ดิจิทัลม�ใช้บริห�รจัดก�รในกระบวนก�รผลิตและก�ร

บริห�รองค์กร เป็นต้น

นอกจ�กนี้เพื่อสร้�งแรงจูงใจให้กับภ�คเอกชนก้�วสู่

อุตส�หกรรม 4.0 ยังได้เพิ่มม�ตรก�รย่อยโดยในกลุ่มของ

กิจก�รที่ดำ�เนินก�รอยู่เดิม จะได้รับสิทธิประโยชน์ อ�ทิ 

ยกเว้นภ�ษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวล� 3 ปี สัดส่วน 100% 

ของเงินลงทุนในก�รปรับปรุง เพื่อยกระดับไปสู่อุตส�หกรรม 

4.0 และยกเว้นอ�กรข�เข้�เครื่องจักร

ส่วนกลุ่มที่ลงทุนใหม่ ม�ตรก�รที่ให้จะได้รับสิทธิและ

ประโยชน์เพิ่มเติมสำ�หรับกิจก�รในกลุ่ม B (กลุ่มกิจก�รที่

ไม่ได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภ�ษีเงินได้นิติบุคคล) โดย

ได้รับสิทธิประโยชน์ เช่น ยกเว้นภ�ษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี 

เป็นสัดส่วน 100% ของเงินลงทุน โดยไม่รวมค่�ที่ดินและ

ทุนหมุนเวียนในก�รยกระดับไปสู่อุตส�หกรรม 4.0 และสิทธิ

ประโยชน์อื่นๆ

อย่�งไรก็ต�ม ทั้ง 2 กรณี บีโอไอให้ก�รส่งเสริม

ครอบคลุมทั้งภ�คก�รผลิตและภ�คบริก�ร โดยต้องมีเงิน

ลงทุนม�กกว่� 1 ล�้นบ�ท (ไม่รวมค่�ที่ดินและทุนหมุนเวียน) 

ห�กเป็น SMEs ผ่อนปรนก�รลงทุนไม่น้อยกว่� 500,000 

บ�ท และต้องเสนอแผนก�รลงทุนที่ได้รับคว�มเห็นชอบ

จ�กสำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ 

(สวทช.) โดยยื่นขอรับก�รส่งเสริมภ�ยในวันทำ�ก�รสุดท้�ย

ของปี 2565 และต้องดำ�เนินก�รให้แล้วเสร็จภ�ยใน 3 ปี นับ

จ�กวันที่ออกบัตรส่งเสริม

อย่�งไรก็ดี แม้ว่�ผู้ประกอบก�รที่อยู่ในอุตส�หกรรม 

4.0 ของประเทศไทยจะมีจำ�นวนน้อย แต่ในช่วงที่ผ่�นม�

อุตส�หกรรมไทยมีแนวโน้มที่จะใช้ระบบอัตโนมัติเพิ่มขึ้น

อย่�งเห็นได้ชัด โดยในช่วงปี 2562-กันย�ยน 2564 คำ�ขอรับ

ส่งเสริมก�รลงทุนต�มม�ตรก�รปรับปรุงประสิทธิภ�พด้�น

ก�รปรับเปลี่ยนเครื่องจักรมีจำ�นวน 130 โครงก�ร เงินลงทุน

รวม 22,598 ล้�นบ�ท 

ล่�สุด บริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล (Western Digital)    

ซึ่งได้รับก�รส่งเสริมจ�กบีโอไอ ก็ได้รับคัดเลือกจ�กสภ�

เศรษฐกิจโลก หรือ World Economic Forum ให้เป็นโรงง�น

อัจฉริยะ ได้รับร�งวัลระดับน�น�ช�ติด้�นก�รใช้เทคโนโลยี

ในกลุ่มของก�รปฏิวัติอุตส�หกรรมครั้งที่ 4 (4th Industrial 

Revolution)

ดังนั้น ก�รที่ประเทศไทยได้ว�งเป้�หม�ยยกระดับ

โรงง�นในพื้นที่เขตพัฒน�พิเศษภ�คตะวันออก หรืออีอีซี 

10,000 แห่ง ให้ส�ม�รถยกระดับเป็นอุตส�หกรรม 4.0 ในปี 

2567 ได้นั้น ม�ตรก�รส่งเสริมก�รลงทุนจึงเป็นอีกหนึ่งกลไก

สำ�คัญที่ช่วยผลักดันให้อุตส�หกรรมและบริก�รของไทยก้�ว

เข้�สู่เป้�หม�ยได้เพิ่มม�กขึ้น.

รบมือดังๆ ให้ “กรมสรรพากร” ที่ล่าสุดได้รับรางวัล                     

THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION AWARDS 

2021 ประเภทบริก�ร (ภ�ค

รัฐ) ร�งวัลที่ยกย่องในก�รนำ�

เทคโนโลยีดิจิทัลม�ใช้ในกระ                                            

บวนก�รดำ�เนินง�นขององค์กร                                                  

ได้อย่�งสำ�เร็จ ขับเคลื่อน

องค์กรก้�วข้�มผ่�นดิจิทัล 

ดิสรัปชัน พร้อมก้�วสู่เศรษฐกิจ 

ดิจิ ทัลต�มนโยบ�ยของรัฐ 

บ�ล

ง�นนี้ เอกนิติ นิติทัณฑ์

ประภาศ อธิบดีกรมสรรพ�กร 

ระบุว่� ปีนี้กรมสรรพ�กรได้                                             

รับร�งวัลม�กม�ย โดยเฉพ�ะ                                                                               

อย่�งย่ิงในด้�นก�รปรับเปล่ียนกระบวนก�รทำ�ง�นขององค์กร 

สู่ดิจิทัล เพื่อช่วยดูแลและให้บริก�รกับพี่น้องประช�ชนอย่�ง

ดีท่ีสุด รวมถึงยังเป็นเครื่องมือท่ีสำ�คัญในก�รสร้�งร�ยได้ พัฒน� 

ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เกิดคว�มยั่งยืน.
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ยกระดับอุตสาหกรรมสู่ 4.0

องค์กรดิจิทัล

เศรษฐกิจ

ป

ก

บุญช่วย ค้ายาดี  

เอกนิติ 

นิติทัณฑ์ประภาศ

MPIพุ่งรับโควิดคลี่คลาย
อุตฯจ่อขยับเป้�/จับต�ธุรกิจพืชเภสัชม�แรง!

พระราม 6 • “สุริยะ” ฟุ้งภาคผลิตฟื้นตัว อวดดัชนีเอ็มพีไอเดือน                                                                                       

ก.ย.โต 93.72 จ่อขับเป้าหลังประเมินเปิดประเทศหนุนเต็มสูบ “พาณชิย์” 

ฟุ้งโควิดคลี่คลายหนุนบริษัทตั้งใหม่พรึ่บ จับตาธุรกิจพืชทางเภสัชฯ 

มาแรง

น�ยสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ                                       

รมว.อุตส�หกรรม กล่�วว่� สถ�น  

ก�รณ์ภ�คก�รผลิตอุตส�หกรรม

ไทยปรับตัวดีขึ้น โดยดัชนีผลผลิต

อุตส�หกรรม (เอ็มพีไอ) เดือน ก.ย.                                                    

2564 กลับม�ขย�ยตัวอีกครั้ง และ                                                       

ค�ดว่�เดือน ต.ค.จะดีขึ้นต่อเนื่อง 

จ�กโควิด-19 ที่เริ่มคลี่คล�ยก�ร

เร่งฉีดวัคซีน และก�รเปิดประเทศ

น�ยทองชัย ชวลิตพิเชฐ                                          

ผู้อำ�นวยก�ร สศอ. กล่�วว่� ดัชนี                                                    

เอ็มพีไอเดือน ก.ย.อยู่ท่ีระดับ 93.72 

หดตัวลงเล็กน้อย 1.28% จ�กช่วง

เดียวกันปีก่อน แต่ขย�ยตัว 7.49% 

จ�กเดือนก่อนหน้� โดย 9 เดือน

แรกของปี 64 ขย�ยตัว 6.10% 

ทำ�ให้ค�ดว่�ก�รปรับตัวเลขเป้�

หม�ยเดือน พ.ย.นี้จะขยับขึ้นเล็ก

น้อยจ�กเป้�หม�ยปัจจุบัน 4-5% 

และจีดีพีอุตส�หกรรม ซึ่งเป้�

หม�ยอยู่ที่ 3-4% รวมทั้งจะประ

เมินเอ็มพีไอและจีดีพีอุตส�หกรรม

ปี 2565 ด้วย

สำ�หรับไตรม�สที่ 3/2564 

ดัชนีผลผลิตอุตส�หกรรมอยู่ท่ีระดับ 

90.43 จ�กสถ�นก�รณ์ก�รติดเชื้อ                           

ไวรัสโควิด-19 ของแรงง�นในสถ�น                                        

ประกอบก�รมีทิศท�งท่ีดีข้ึน สะท้อน                                        

จ�กดัชนีแรงง�นอุตส�หกรรม

เดือน ก.ย.ที่ปรับตัวดีขึ้น ขณะที่

ทองชัย ชวลิตพิเชฐ

ไวรัส-น้ำาท่วมกระทบCOTTO

โอดกำาไรไตรมาส3หดตัว5%

ร่วมหารือ • น�ยประยูร ดำ�รงชิต�นนท์ ประธ�นกรรมก�รองค์ก�รสะพ�นปล� หรือ อสป. พร้อม

คณะผู้บริห�ร ร่วมห�รือกับเรือโทชำ�น�ญ ไชยฤทธิ์ รองผู้อำ�นวยก�รก�รท่�เรือแห่งประเทศไทย หรือ 

กทท. ด้�นบริห�รสินทรัพย์และพัฒน�ธุรกิจ และคณะผู้บริห�รฯ ถึงแนวท�งก�รพัฒน�และศึกษ�

ข้อมูลคว�มเป็นไปได้ในก�รจัดตั้งศูนย์กระจ�ยสินค้�สัตว์น้ำ�และสินค้�ท�งก�รเกษตร (ท่�บก) ร่วมกับ 

กทท. เช่น ท่�เรือพ�ณิชย์เชียงแสน ท่�เทียบเรือระนอง เป็นต้น.

ไทยโพสต์ • น�ยนำ�พล มลิชัย 

กรรมก�รผู้จัดก�ร บมจ.เอสซีจี 

เซร�มิกส์ หรือ COTTO เปิด

เผยถึงงบก�รเงินรวมก่อนสอบ

ท�นของ COTTO ในไตรม�ส

ที่ 3 ปี 2564 ว่� มีร�ยได้จ�ก

ก�รข�ย 2,840 ล้�นบ�ท เพิ่ม

ขึ้น 5% จ�กช่วงเดียวกันของปี

ก่อน และมีกำ�ไร 162 ล้�นบ�ท 

ลดลง 5% เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน เนื่องจ�ก

สถ�นก�รณ์ โควิด-19 และ

อุทกภัยในหล�ยจังหวัด ส่งผล

ให้ปริม�ณก�รข�ยกระเบื้อง

เซร�มิกลดลง แต่ส�ม�รถปรับ

ร�ค�ข�ยเฉลี่ยเพิ่มข้ึนได้เล็ก

น้อย และในไตรม�สนี้บริษัทมี

ร�ยได้จ�กก�รข�ยที่ดินในนิคม

อุตส�หกรรมหนองแค 131 

ล้�นบ�ทด้วย

สำ � ห รั บ ส ถ � น ก � รณ์

อุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่�น

ม� มองว่�สถ�นก�รณ์จะดีข้ึน                                

ใน 1-2 สัปด�ห์ โดยหลังจ�ก

น้ำ�ลดแล้ว ผู้บริโภคน่�จะมี

คว�มต้องก�รซ้ือสินค้�เพื่อซ่อม                        

แซมและตกแต่ งบ้ �นม�ก

ขึ้น สอดคล้องไปกับแผนฟื้นฟู                        

เศรษฐกิจและม�ตรก�รเยียว 

ย�ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจ�ก

ท�งภ�ครัฐ ซึ่งค�ดว่�ม�ตรก�ร

กระตุ้นเศรษฐกิจจ�กภ�ครัฐ

ที่ทยอยออกม�ในช่วงปล�ยปี 

จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วง

ไตรม�สที่ 4 จนถึงต้นปีหน้�ให้

ฟื้นขึ้น.

EXIM BANK ช่วยผู้ประกอบการอีอีซี

น�ยรักษ์ วรกิจโภค�ทร กรรมก�รผู้จัดก�ร ธน�ค�รเพื่อ

ก�รส่งออกและนำ�เข้�แห่งประเทศไทย หรือ EXIM BANK เปิด

เผยว่� ได้จับมือสำ�นักง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยเขตพัฒน�

พิเศษภ�คตะวันออก หรืออีอีซี ธน�ค�รออมสิน และบรรษัท

ประกันสินเชื่ออุตส�หกรรมขน�ดย่อม สนับสนุนแพ็กเกจก�ร

เงินอัตร�ดอกเบี้ยพิเศษให้ผู้ประกอบก�รในอีอีซี นำ�ไปใช้ลงทุน

พัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นและภ�คอุตส�หกรรมที่เชื่อมโยงกับ 

Supply Chain ของผู้ส่งออก เพื่อกระตุ้นให้ภ�คส่งออกและก�ร

ลงทุนขย�ยตัว นำ�ไปสู่ก�รฟื้นตัวท�งเศรษฐกิจและก�รพัฒน�

ประเทศในระยะข้�งหน้�

NER เตรียมออกหุ้นกู้ 200 ล้าน

น�ยชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร บมจ.                                                                                          

นอร์ทอีส รับเบอร์ หรือ NER เปิดเผยว่� บริษัทได้ออกเสนอ

ข�ยหุ้นกู้ครั้งที่ 2/64 มูลค่�รวม 2,000 ล้�นบ�ท โดยจะเสนอ

ข�ยช่วงวันท่ี 1-3 พ.ย.น้ี แก่ผู้ลงทุนสถ�บันและผู้ลงทุนร�ยใหญ่ 

เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในก�รซื้อวัตถุดิบและขย�ยกำ�ลัง

ก�รผลิต ซึ่งทริสเรทติ้งได้จัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือของบริษัท

ที่ระดับ “BBB-” แนวโน้มอันดับเครดิต Stable อย่�งไรก็ต�ม 

บริษัทตั้งเป้�ร�ยได้ปี 2564 ไว้ที่ 24,500 ล้�นบ�ท 

คาดเปิด ปท.เที่ยวบินพุ่ง 2.7 หมื่นไฟลต์

น�ยทินกร ชูวงศ์ รองผู้อำ�นวยก�รใหญ่ รักษ�ก�รกรรม 

ก�รผู้อำ�นวยก�รใหญ่ บริษัท วิทยุก�รบินแห่งประเทศไทย จำ�กัด 

(บวท.) เปิดเผยว่� บวท.มีคว�มพร้อมในก�รให้บริก�รจร�จร

ท�งอ�ก�ศ รองรับก�รเปิดประเทศตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2564 

ค�ดจะมีเที่ยวบินให้บริก�รเฉลี่ยวันละ 900-1,000 เที่ยวบิน ซึ่ง

เพิ่มม�กขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเดือน ต.ค.2564 จ�ก 26,905 

เที่ยวบิน เป็น 27,285 เที่ยวบิน คิดเป็น 1.4% อย่�งไรก็ต�ม 

หลังจ�กรัฐบ�ลคล�ยล็อกตั้งแต่เดือน ต.ค.ที่ผ่�นม� ส่งผลให้

ปริม�ณเที่ยวบินเพิ่มขึ้นเช่นกัน จึงนับว่�เป็นแนวโน้มที่ดีของ

อุตส�หกรรมก�รบินของประเทศ

ซิตี้แบงก์เปิดขาย KFGMIL

น�ยดอน จรรย์ศุภรินทร์ ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ 

ฝ่�ยบุคคลธนกิจ ธน�ค�รซิตี้แบงก์ ประเทศไทย เปิดเผยว่� 

กลุ่มมิลเลนเนียลในปัจจุบันถือเป็นกำ�ลังผู้บริโภคที่ทรงอิทธิพล

ที่สุดในโลกด้วยจำ�นวนประม�ณ 2.3 พันล้�นคน รวมถึงยังเป็น

ผู้นำ�เทรนด์ต่�งๆ อันสะท้อนให้เห็นว่�กลุ่มมิลเลนเนียลส�ม�รถ

ขับเคลื่อนกระแสก�รบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปทั่วโลกม�กที่สุด 

ดังนั้นจึงเปิดข�ยกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้ 

(Krungsri Global Millennials Equity Fund (KFGMIL) ที่จะม�

ตอบโจทย์ลูกค้�ซิตี้โกลด์ที่มีคว�มสนใจก�รลงทุนจ�กทั่วโลก ที่

ผสมผส�นมุมมองด้�นก�รบริโภค ไลฟ์สไตล์.

ก�รส่งออกของไทยยังมีแนวโน้ม

ของก�รขย�ยตัวที่ดี โดยก�รส่ง

ออกสินค้�อุตส�หกรรมเดือน ก.ย.

2564 ขย�ยตัว 15.75% มูลค่� 

18,424.90 ล้�นเหรียญฯ สินค้�

อุตส�หกรรมที่สำ�คัญ ได้แก่ เครื่อง

อิเล็กทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์ เม็ด

พล�สติก รถยนต์อุปกรณ์และส่วน

ประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้� เป็นต้น

น�ยทศพล ทังสุบุตร อธิบดี

กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� เปิดเผย

ว่� เดือน ก.ย.2564 มีผู้ประกอบ

ธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งห้�ง

หุ้นส่วนบริษัทใหม่ทั่ วประเทศ 

จำ�นวน 5,820 ร�ย เพิ่มขึ้น 5% 

จ�กเดือนก่อนหน้� มีมูลค่�ทุนจด                                      

ทะเบียนจำ�นวน 13,973.77 ล้�น

บ�ท โดยประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่                                    

สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจ

ก่อสร้�งอ�ค�รทั่วไป ธุรกิจอสังห� 

ริมทรัพย์ และธุรกิจขนส่งและขน                                        

ถ่�ยสินค้� รวมถึงคนโดยส�ร ขณะ 

ที่ 9 เดือนของปี 2564 (ม.ค.-ก.ย.) 

มีธุรกิจตั้งใหม่ 58,056 ร�ย เพิ่ม

ขึ้น 16%

ส�เหตุท่ีทำ�ให้ก�รจดทะเบียน 

เดือน ก.ย.2564 เพิ่มขึ้น ม�จ�ก

ก�รเริ่มคล�ยล็อกด�วน์ ส่งผล

ให้กิจกรรมท�งเศรษฐกิจกลับม� 

และก�รเร่งฉีดวัคซีน โดยค�ดว่�

แนวโน้มก�รจดทะเบียนในช่วง

ไตรม�ส 4 จะฟื้นตัวต่อเนื่อง หลัง

จ�กมีก�รเปิดประเทศเพื่อรองรับ

นักท่องเที่ยว

“กรมได้ทำ�ก�รวิเคร�ะห์จำ�                                             

นวนก�รจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ

ในไตรม�สที่ 3/2564 พบว่�มี

หล�ยธุรกิจที่ตั้งใหม่ สอดรับกับ                              

ขยับสูงขึ้นแล้ว ทำ�ให้บรรด�ประเทศผู้ผลิตน้ำ�มันมีร�ยได้เพิ่ม

ม�กก็จะมีก�รใช้จ่�ยม�กต�มม� กลับจะมีผลดีกับก�รเติบโต

ของเศรษฐกิจโลกด้วย จึงเป็นเพียงก�รคิดต่�งมุมกันชั่วขณะ

หนึ่ง มีผลให้ตล�ดต้องสะดุดต�มไปด้วย

อย่�งไรก็ต�ม เมื่อกลับม�พิจ�รณ�ปัจจัยภ�ยในประเทศ 

พบว่�มีปัจจัยบวกเพ่ิมม�กข้ึน นอกจ�กก�รเปิดประเทศในเดือน 

หน้�จะเป็นก�รนำ�ร่องให้ธุรกิจต่�งๆ ในประเทศกลับม�ฟื้นตัว

ได้ม�กแล้ว ยังพบว่�ก�รส่งออกที่ยังสูงจะขับดันให้เศรษฐกิจ

เติบโตได้ต่อไป และภ�ครัฐก็เร่งกระตุ้นธุรกิจและเศรษฐกิจ

เพ่ิมเติมม�ด้วย พูดได้ว่�ไทยมีแรงผลักดันท�งเศรษฐกิจจ�ก

หล�ยท�ง ธุรกิจย่อมจะกลับม�เติบโตได้ดี จึงดีกับก�รลงทุนใน                                                                            

ตล�ด

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่�มองในกลุ่มธน�ค�รผลประกอบก�ร                                                                               

ออกม�ดี จึงน่�มองที่ SCB, KBANK และ BBL กลุ่มอสังห� 

ริมทรัพย์ ก�รปลดล็อก LTV จะหนุนธุรกิจเติบโตสูงขึ้น จึงน่�

มองที่ JCK, MJD และ NCH กลุ่มพลังง�นยังคงรับผลดีจ�ก

ร�ค�น้ำ�มันที่ยังอยู่ระดับสูงกว่� 80 ดอลล�ร์ จึงน่�มองที่ TOP, 

ESSO และ RPC กลุ่มพ�ณิชย์ยังรับผลดีจ�กม�ตรก�รกระตุ้น

เศรษฐกิจ จึงน่�มองที่ COM7, DOHOME และ BEAUTY หุ้น

ร�ยตัวที่น่�มองมี ADVANC, WICE และ NRF เป็นต้น

ในเมื่อพื้นฐ�นหุ้นไทยยังดี แต่ร�ค�หุ้นอ่อนตัวลงจ�ก

ก�รเก็งกำ�ไร ให้มองเป็นจังหวะท่ีดีในก�รเลือกลงทุน อย่�กังวล 

กับก�รเก็งกำ�ไรม�กเกินไป.

 

ความเชื่อมั่นยังต่ำา

การอ่อนตัวลงของตลาดหุ้นวานนี้ (27 ต.ค.64) เกิด

จ�กก�รข�ยหุ้นของนักลงทุนต่�งช�ติโดยตรง เพร�ะนักลงทุน

ต่�งช�ติมีก�รข�ยหุ้นออกค่อนข้�งม�ก ข�ยไปถึง 2,427.63 

ล้�นบ�ท นับเป็นผู้ข�ยม�กที่สุดในตล�ด ในขณะที่กองทุน

โบรกเกอร์แม้จะข�ยต�มก็ข�ยไม่ม�ก กองทุนข�ย 252.54 

ล้�นบ�ท และโบรกเกอร์ข�ยเพียง 32.63 ล้�นบ�ท ก็ต้องมอง

ว่�นักลงทุนต่�งช�ติยังไม่มีคว�มเชื่อมั่นสูงพอ จึงมีก�รข�ยหุ้น

ออกม�ก เนื่องจ�กสัปด�ห์ก่อนได้ซื้อเข้�ไปค่อนข้�งม�ก เมื่อ

เกิดคว�มไม่มั่นใจในสภ�วก�รณ์ที่เกิดขึ้น จึงเลือกที่จะข�ยออก

ไปก่อน จะมองเป็นก�รข�ยทำ�กำ�ไรคงไม่ได้ เพร�ะที่ซื้อม�ดูจะ

มีต้นทุนสูงกว่�ที่ข�ยออกเสียอีก

ห�กมองต�มสภ�พก�รณ์ของตล�ดโลก จะพบว่�ท�ง

ตล�ดยุโรปยังเล่นกันในแดนลบ ทำ�ให้มีผลท�งจิตวิทย�ค่อน

ข้�งม�ก เพร�ะแม้แต่ด�วโจนส์ล่วงหน้�ก็ยังแกว่งตัว ผันผวน

ทั้งบวกและลบตลอดเวล� แสดงว่�ยังไม่มีคว�มมั่นใจที่จะทำ�                                                                       

ให้ตล�ดเดินหน้�ได้อย่�งต่อเนื่อง จึงมีผลท�งจิตวิทย�โดยตรง

กับนักลงทุนต่�งช�ติในไทยที่จะเกิดคว�มวิตกกังวลไปด้วย 

และอ�จจะเกิดคว�มกังวลกับเรื่องภ�วะเงินเฟ้อที่เกิดจ�กร�ค�

น้ำ�มันยังขยับอยู่ในระดับสูง ทำ�ให้มองเศรษฐกิจจะสะดุดได้ม�ก 

ซ่ึงก็เป็นแค่คว�มรู้สึกระยะส้ันๆ เพร�ะห�กมองก�รท่ีร�ค�น้ำ�มัน 

กทพ.ชงครม.ไฟเขียวสร้างทางด่วนขั้น3
ห้วยขวาง • กทพ.เดินหน้�ชง 

ครม.ไฟเขียวสร้�งท�งด่วนข้ัน 

3 เล็งเปิดประมูลช่วง เม.ย.-

พ.ค.65 เริ่มก่อสร้�ง พ.ย.65 

เปิดให้บริก�รปี 68 เตรียมจ้�ง

ที่ปรึกษ�เจ�ะเส้นท�งใหม่ หวัง 

ม.เกษตรฯ เปิดท�ง

แหล่งข่�วจ�กก�รท�ง                               

พิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) 

เปิดเผยถึงคว�มคืบหน้�โครง 

ก�รระบบท�งด่วนขั้นที่ 3 ส�ย

เหนือ ช่วงทดแทน N1 (แคร�ย-

ม.เกษตรฯ) และช่วงทดแทน N2                                

(เกษตร-นวมินทร์-ถนนวงแหวน 

รอบนอกกรุงเทพฯ ด้�นตะวัน

ออก) โดยปัจจุบันโครงก�รดัง

กล่�วอยู่ในขั้นตอนรอบรรจุเข้�

ว�ระก�รพิจ�รณ�ของคณะรัฐ                                          

มนตรี (ครม.) ค�ดว่� ครม.

จะพิจ�รณ�ได้ ไม่ เกิน เ ดือน

ธันว�คมนี้ 

ทั้งนี้ห�ก ครม.เห็บชอบ                                  

แล้ว กทพ.จะดำ�เนินก�รเปิด

ประมูลในช่วงทดแทน N2 (เกษตร- 

นวมินทร์) วงเงิน 16,960 ล้�น

บ�ท โดยประส�นขอร�ยชื่อผู้                                    

สังเกตก�รณ์ต�มข้อตกลงคุณ               

ธรรม เพื่อพิจ�รณ�ร�ยละเอียด

ก�รแบ่งสัญญ�และจัดทำ�ร�ค�

กล�งขออนุมัติเพื่อดำ�เนินก�ร

จัดซื้อจัดจ้�งภ�ยในเดือน ม.ค.-

เม.ย.2565 หลังจ�กนั้นจะประ 

ก�ศประกวดร�ค�ในช่วงปล�ย

เดือน เม.ย.-พ.ค.2565 โดยเปิด

ให้ เอกชนซื้อซองและยื่นข้อ

เสนอในช่วงเดือน มิ.ย.2565 

ค�ดลงน�มสัญญ�ได้ตัว    ผู้รับ

จ้�งภ�ยในเดือน ก.ย.2565                                        

ค�ดว่�จะเริ่มก่อสร้�งภ�ยใน

ปล�ยเดือน พ.ย.2565 ระยะ

เวล�ก่อสร้�ง 3 ปี เปิดให้บริก�ร 

ภ�ยในเดือน ต.ค.2568

“ก�รศึกษ�แนวเส้นท�ง  

ในครั้งน้ีคงต้องดูร�ยละเอียด

ให้ชัดเจนอีกที ห�กก่อสร้�ง

บริเวณด้�นหน้� ม.เกษตรฯ ไม่

ได้ อ�จจะเปลี่ยนแนวเส้นท�ง

บริเวณด้�นหลังของ ม.เกษตรฯ 

แทน หรือเปลี่ยนแนวเส้นท�ง                           

เป็นท�งเบี่ยง ยืนยันว่�ท�งด่วน

เส้นท�งน้ีคงต้องเดินหน้�ต่อ                                 

ไม่ส�ม�รถหยุดกล�งคันได้  

เนื่องจ�ก กทพ.ต้องก�รให้ท�ง  

ด่วนส�ยน้ีเช่ือมต่อเป็นระบบ

โครงข่�ยเดียวกัน” แหล่งข่�ว

กล่�ว.

พฤติกรรมของประช�ชนที่เปลี่ยน 

แปลงไปจ�กโควิด-19 เช่น ธุรกิจ

สร้�งแม่ข่�ย เพิ่มขึ้น 6 เท่�จ�ก

ช่วงเดียวกันของปีก่อน และธุรกิจ

ปลูกพืชประเภทเครื่องเทศ เครื่อง

หอม ย�รักษ�โรค และพืชท�ง

เภสัชภัณฑ์ เพิ่มขึ้น 4 เท่�จ�กช่วง

เดียวกันของปีก่อน.

สั่ง‘เบรก’MTT  

หยุดทำ�กิจก�ร 

จี้ห�เหตุระเบิด

ไทยโพสต์ • กนอ.สั่ง “ม�บต�พุด     

แทงค์ฯ” หยุดประกอบกิจก�ร

บ�งส่วนชั่วคร�ว จี้ห�ส�เหตุ

อุบัติเหตุก�รปะทุ-เปลวไฟ หลัง

อุบัติเหตุดังกล่�วทำ�ให้มีผู้บ�ด

เจ็บส�หัส 2 ร�ย และเสียชีวิต 

3 ร�ย 

น�ยวีริศ อัมระป�ล ผู้ว่�                         

ก�รก�รนิคมอุตส�หกรรมแห่ง

ประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผย

คว�มคืบหน้�ของอุบัติเหตุก�ร

ปะทุและมีเปลวไฟภ�ยในถังเก็บ

ส�รแนฟท� (ถังเปล่�ภ�ยในถัง

ไม่มีส�รแนฟท�) ของบริษัท ม�บ

ต�พุดแทงค์ เทอร์มินอล จำ�กัด 

(MTT) ซ่ึงอยู่ระหว่�งก�รซ่อมบำ�รุง 

ตั้งอยู่ ในพื้นที่สำ�นักง�นท่�เรือ

อุตส�หกรรมม�บต�พุด จ.ระยอง 

ว่� เหตุก�รณ์ดั งกล่�วเกิดขึ้น

ขณะดำ�เนินก�รทำ�คว�มสะอ�ด

ภ�ยในถัง และเกิดก�รปะทุและ

มีเปลวไฟขึ้นประม�ณ 1 น�ที 

เบื้องต้นมีผู้ปฏิบัติง�นเสียชีวิต

จำ�นวน 3 ร�ย และได้รับบ�ด

เจ็บส�หัสจำ�นวน 2 ร�ย และได้

รีบนำ�ส่งโรงพย�บ�ลเฉลิมพระ

เกียรติฯ ม�บต�พุดแล้ว

ทั้งนี้ ล่�สุด กนอ.ได้มีคำ�

สั่งโดยอ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มใน                                  

ม�ตร� 39 แห่งพระร�ชบัญญัติ

โรงง�น พ.ศ.2535 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม ให้บริษัท ม�บต�พุดแทงค์                       

เทอร์มินอล จำ�กัด หยุดประ                                               

กอบกิจก�รโรงง�นในกระบวน 

ก�รที่เกี่ยวข้องกับหน่วยถังเก็บ

ส�รแนฟท� หม�ยเลขถัง TK 

401C เป็นก�รช่ัวคร�ว เพื่อให้

ดำ�เนินก�รตรวจสอบส�เหตุและ

ประเมินคว�มเสียห�ยท่ีเกิดข้ึน 

พร้อมท้ังสรุปผลก�รตรวจสอบ

และแนวท�งในก�รปรับปรุงแก้ไข

เสนอ กนอ.เพื่อใช้ประกอบก�ร

พิจ�รณ� รวมท้ังจัดทำ�ม�ตรก�ร

ด้�นคว�มปลอดภัยเพ่ือป้องกัน

ก�รเกิดซ้ำ� พร้อมชี้แจงแนวท�ง

และม�ตรก�รในก�รช่วยเหลือ

เยียวย�ผู้ที่ ได้รับผลกระทบจ�ก

ก�รเกิดอุบัติเหตุดังกล่�วด้วย.



รักษาพยาบาล ตอกยํ้าความมุงม่ันสรางหลักประกันชีวิต

เพ� อสุขภาพชีวิต “Healthy Living” ของลูกคาและคนไทย

ธนชาตประกันภัย เปดตัวประกันภัยรถยนต

นองใหม ประกันภัยรถยนต ธนชาต 2+ฟต  ใหความ

คุมครองทั้งกรณีรถชนรถ รถยนตสูญหาย ไฟไหม พรอม

บริการชวยเหลือฉุกเฉินบนทองถนน 24 ชม. สามารถ

เลือกทุนประกันไดตามใจตั้งแต 100,000-500,000 บาท 

ในราคาเริ่มตนเพียง 6,500 บาท ผอนได 0% นาน 10 

เดือน พิเศษ! เม� อซื้อในงาน Thailand Insurtech Fair 

2021 รับของสมนาคุณ มากมายตั้งแตวันที่ 26-30 

ตุลาคม 2564

0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

9เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

ากสถานการณตางๆ  โดยเฉพาะการแพร

ระบาดของไวรัสโควิดที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ถือ

เปนโอกาสที่ดีที่ทําใหคนไทยตระหนักถึงความ

สําคัญของการประกันภัยในชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะ

ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ ซึ่งพบวาชวงที่ผาน

มามีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ทั้งในระดับครัวเรือนและ

ระดับผูประกอบการ

ดังนั้น อุตสาหกรรมประกันภัยถือเปนสวนหนึ่ง

ของระบบการเงินภายในประเทศ ซึ่งมีบทบาทสําคัญ

ในการระดมเงินทุนจากผูมีเงินออม เพ� อสรางหลัก

ประกันในชีวิตในระยะยาว รวมถึงเปนสวนสําคัญใน

การผลักดันและชวยเหลือเศรษฐกิจฐานราก ในชวง

ที่ไดรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ทั้งจากปญหาน้ํา

ทวม และภัยแลง ซึ่ง อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.

การคลัง กลาวปาฐกถาในงาน Thailand InsurTech 

Fair 2021 วา หลังจากนี้อุตสาหกรรมประกันภัย

ตองมีการ

ปรับตัวเพ� อให

สอดคลองกับ

วิถีชีวิตปกติใหม 

(New Normal) 

ภายใต 6 

แนวทาง ไดแก 

1.อุตสาห 

กรรมประกันภัย              

ตองมีการนํา                       

เทคโนโลยีดิจิทัล

เขามาปรับใช

ในธุรกิจใหมาก

ขึ้น เพ� อความ

สะดวกสบาย

ของผูรับบริการ 

ชวยลดภาระ

การเดินทาง 

และลดภาระใน

เร� องตนทุนตางๆ 

 2.อุตสาหกรรมประกันภัยตองขยายบทบาท                    

การรับประกันภัยที่คํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพภูมิอากาศ ทั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิ

อากาศที่เกิดจากภัยธรรมชาติ และเร� องที่มนุษยสราง

ขึ้น เชน การปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ซึ่งธุรกิจ

ประกันภัยตองมองเห็นถึงความสําคัญของการ

เปลี่ยนแปลงในสวนนี้ และพัฒนาผลิตภัณฑที่ตอบ

สนองความตองการของผูบริโภค 

3.อุตสาหกรรมประกันภัยตองตอบสนอง                                                          

เร� องหลักประกันของชีวิตสําหรับผูสูงอายุ 

เน� องจากในป 2565 จํานวนผูสูงอายุใน

ประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นมากกวา 20% ของจํานวน

ประชากรทั้งหมด 4.อุตสาหกรรมประกันภัยตอง

มีการพัฒนาผลิตภัณฑประกันที่ครอบคลุมการรับ

ประกันโครงสรางพื้นฐานตางๆ ที่เปนสาธารณะ 

เชน สนามบิน ทาเรือ รถไฟ ถนน เปนตน โดย

โครงสรางพื้นฐานเหลานี้ควรมีประกันวินาศภัย 

หรือประกันในรูปแบบตางๆ รองรับ 

5.อุตสาหกรรมประกันภัยตองมีการพัฒนา

ผลิตภัณฑที่ตอบสนองนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ 

(BCG) และกรอบการดําเนินธุรกิจที่คํานึงถึง สิ่ง

แวดลอม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) และ 

6.อุตสาหกรรมประกันภัยตองมีการบริหารความ 

เสี่ยงอยางแมนยํา เพ� อใหธุรกิจสามารถอยูรอด                                                               

ได 

อยางไรก็ตาม ในชวงไตรมาสสุดทายของป

ดูจะคึกคักไปแทบทุกภาคสวน ยิ่งรัฐบาลประกาศ

เปดประ 

เทศ 1 

พ.ย.64 

ก็จะยิ่ง

คึกคัก

มากกวา

เดิม โดย

เฉพาะ

ธุรกิจ

ประกัน 

ที่ลาสุด

สํานักงาน

คณะกรรม 

การกํากับ

และสง

เสริมการ

ประกอบ

ธุรกิจประ 

กันภัย 

(คปภ.) ไดจัดมหกรรมดานประกันภัยประจํา

ป Thailand InsurTech Fair 2021 ทําใหตลาด

ประกันดูจะครื้นเครงกันยิ่งนัก ตางก็ขนทัพ

ผลิตภัณฑออกมาโชวดึงดูดลูกคา  

เริ่มจาก กรุงเทพประกันชีวิต ไดสงแบบ

ประกันไฮไลตในกลุม Health & Weath ตอบโจทย

จ

กแมว (Chayote) หรือ

มะระหวาน อาจเปน

ผลไมที่ใครหลายคนไม

คุนหู แตฟกแมวถือเปนผลไม

ชนิดหนึ่งที่อุดมไปดวยสารอาหารหลายชนิดที่มีประโยชนตอ

รางกาย โดยเฉพาะโฟเลตหรือวิตามินบี 9 ซึ่งเปนสารอาหารที่

จําเปนตอทารกและคุณแมที่กําลังตั้งครรภ อีกทั้งยังมีใยอาหาร

สูง ใหพลังงานต่ํา จึงเปนอีกทางเลือกของผูที่กําลังควบคุมน้ํา

หนัก  เน� องจากฟกแมวเปนผลไมที่ใหพลังงานต่ํา โดยในฟก

แมวปริมาณ 100 กรัม จะใหพลังงานประมาณ 19 กิโลแคลอรี 

Q Apparel 

(จีคิว แอพ

พาเรล) หยิบ

เอาความน�ารักสดใส

ของเจาหนู Mickey 

Mouse และ 

Minnie Mouse 

ลิขสิทธิ์แทจาก 

Disney มาสราง

สีสันใหกับเสื้อ

ยืดนวัตกรรมผา

สะทอนน้ํา เปน

ครั้งแรกในโลกที่

เสื้อยืดลาย Mickey Mouse 

สามารถสะทอนน้ําได ทําให

เหลาแฟนคลับของเจาหนูทั้ง

สองไมตองกลัววาเสื้อตัวโปรด

จะเปอนอีกตอไป คอลเลกชัน 

Disney & GQ Limited Edition 

ออกแบบโดยเลือกลายเจาหนู 

Mickey และ Minnie Mouse 

ในอิริยาบถเลนกีฬาสนุกสนาน 

รงพยาบาลเมดพารค รวมกับ ศูนยความเปนเลิศทางการ

แพทย โรคพารกินสัน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ นําเสนอ

นวัตกรรมและการรักษาเพ� อผูปวยพารกินสัน ในงานแถลงขาว 

“ไมเทาเลเซอร นวัตกรรมไทยเพ� อผูปวยพารกินสัน” โดย ศ.ดร.

นพ.รุงโรจน พิทยศิริ หัวหนาศูนยประสาทวิทยา โรงพยาบาลเมดพารค         

ผูคิดคนและพัฒนาไมเทาเลเซอรพระราชทาน พรอมดวย พญ.อุไรรัตน 

ศิริวัฒนเวชกุล หัวหนาศูนยเวชศาสตรฟนฟู รวมเจาะลึกเร� องการฟนฟู

ผูปวยพารกินสันและผูปวยที่มีปญหาการเดินติดขัด พรอมมอบและ

อบรมการใชไมเทาเลเซอรพระราชทานใหกับผูปวยที่เขารวม ภายใตการ

สนับสนุนของสํานักงานจัดหารายได สภากาชาดไทย และกรมกิจการผู

สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย โดยไมมี

คาใชจาย

พารกินสันเปนโรคความเส� อมของระบบประสาทที่พบบอยที่สุด

โรคหนึ่งในผูสูงอายุ สถิติผูปวยเปนโรคพารกินสันทั่วโลกอยูที่ประมาณ 

7 ถึง 10 ลานคน และขอมูลจากสภากาชาดไทยชี้วา ในประเทศไทย

สถิติของการเกิดโรคพารกินสันอยูที่ 435 คน ตอประชากร 100,000 คน 

โดยที่ผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปขึ้นไปประมาณ รอยละ 1 ปวยเปน

โรคพารกินสัน และมีปญหาในการเดินติด (Freezing of Gait) 

โดยอาการแสดงคือ มีการเดินติดขัดหรือเดินซอยเทาถี่ และ

เม� อรวมกับปญหาการทรงตัวที่ไมดีในผูสูงอายุก็อาจทําใหเกิด

อุบัติเหตุหกลมได จึงไดมีการคิดคนไมเทาเลเซอรพระราชทาน 

ซึ่งประดิษฐและพัฒนาขึ้นโดย ศ.ดร.นพ.รุงโรจน พิทยศิริ 

และทีมผูวิจัย เพ� อชวยแกไขอาการเดินติดขัดในผูปวย

พารกินสัน โดยอาศัยแสงเลเซอรสีเขียวที่ปลอยออก

มาจากไมเทา เปนสิ่งชี้นํากระตุนทางสายตา (Visual 

Cues) ใหผูปวยกาวเดิน

ศ.ดร.นพ.รุงโรจน พิทยศิริ กลาววา เรา

ไดมีการมอบไมเทาเลเซอรแลวประมาณ 2,000 

ดาม ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด ผานหน�วย

งานรัฐ องคกรการกุศลและผูที่สนใจ และยังมีการ

แจกอยางตอเน� องเพ� อชวยผูปวยลดปญหาการเดิน

การดีไซนตามระยะของการกาว

เทา โดยการจําลองการกาวเทา

ของผูปวยที่เหมาะสมกับการเดิน 

และเวลาที่ใชงานผูปวยสามารถ

กดที่บริเวณปุมกดดานบนไมเทา 

(ซึ่งออกแบบมาโดยจําลองการ

กํามือของผูปวยพารกินสัน วา

สามารถที่จะกดปุมบริเวณไม

เทาเลเซอรไดหรือไม) นอกจาก

นี้ ไมเทาเลเซอรดังกลาวยัง

สามารถใชงานแบบเปนไมเทา

ปกติได กรณีที่ผูปวยพารกินสันเดินไดตามปกติโดย

โ

ควบคุมน้ําหนักดวยฟกแมว  

ติดและเพิ่มความมั่นคงในการกาว

เดิน ไมเทาเลเซอรพระราชทาน

ใชเวลาในการคิดคนและออกแบบ

เปนเวลา 8 ป และรุนลาสุดดังกลาว

เปนรุนที่ 8 ซึ่งความพิเศษของไมเทา

ดังกลาวดีไซนใหมีแสงเลเซอรสีเขียวออกมาจากไม

เทาขณะที่ผูปวยใชงานดวยการกดบนหัวไมเทา (สี

เขียวเปนสีที่เหมาะกับสายตาของผูสูงอายุ เพราะ

กระตุนจอประสาทตาผูสูงวัยไดดี) เพ� อใหแสงเลเซอร

ดังกลาวสามารถนําทางผูปวยโรคพารกินสันที่มักจะ

เดินติดๆ ขัดๆ อีกทั้งแสงเลเซอรดังกลาว ยังทําให

คนไขไมเดินสะดุดหกลม เน� องจากแสงเลเซอรไดรับ

G

• งานบุญกฐินปนี้ มรกต ยิบอินซอย ขอเปน

สะพานบุญแดกัลยาณมิตรรวมทอดกฐินสรางพระเจดีย

บรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนยอดพระตําหนักอนุสาวรีย

สามกษัตริย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระ

เอกาทศรถและสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยา พรอม

เสนาสนะอ� นภายในวัดโบสถ ต.วัดโบสถ อ.วัดโบสถ 

จังหวัดพิษณุโลก ในวันอาทิตยที่ 7 พฤศจิกายนนี้..•

ถึงแมวาราน The Cup รานอาหารสไตลยุโรป

แทจะปดตัวแลว แตวันคริสตมาสและวันปใหมที่จะถึง

นี้ คุณเปาะ-สุมัณฑนา โมกขะเวส ทนเสียงเรียกรอง

และรบเราของแฟนๆ ลูกคาเกาของ The Cup ไมไหว 

ตัดสินใจทําน้ําสลัด คุกกี้ ที่ขึ้นช� อรูจักกันดีขาย รีบสั่ง

จองดวน..•

รมว.การทองเที่ยวและกีฬา นายพิพัฒน รัชกิจ

ประการ นําคณะสภาทองเที่ยวฯ เขาพบนายกฯ ลุงตู

ที่ทําเนียบรัฐบาล โดยไมลืมที่จะเหน็บ คุณเหมียว-ฐนิ

วรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย ผูเขียน

จดหมายรองเรียนถึง ผอ.ศบต.มาเกือบครบ 1 ปมาดวย 

เสร็จพิธีนายกฯ จะเขาประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นคณะ

สภาทองเที่ยวฯ ยืนรอจะขึ้นรถ ไดใหทีมงานวิ่งมาเชิญ

คุณเหมียวไปพูดคุยโดยฝากถึงบรรดาเจาของรานอาหาร

ใหชวยกันทํามาตรฐาน SHA ถาทานรูที่มาวา ยอมาจาก 

โอชา จะปลื้มไหม ใหถาม ยุทธศักดิ์ สุภสร ผูวาการ 

ททท. คนตั้งช� อ..•

ดาว-สุดารัตน ไชยสาสน เปดรานขายขนมอบ

สไตลฝรั่งเศสแท ตามที่ไดร่ําเรียนมาจากสถาบัน

เฟอรานดิ กรุงปารีส ที่ กม.10 ริมถนนสายเอเชีย 

บางปะอิน อยูไกลขนาดนั้น ก็มีแฟนๆ ที่ไดชิมแลวตาง

บอกตอ เพราะขนมอรอยมากและราคาไมแพง จน

เจาตัวทนแฟนๆ รบเราเพราะขับรถไกลมาก ใหเปดสา

ขาใกลๆ จึงตัดสินใจเปดสาขาที่แฟชั่นไอสแลนด โซน 

Grand Station และสาขาลาสุดที่ชั้น 3 ธนิยะ พลาซา 

ถนนสีลม ใกลสาขาไหนตามไปอุดหนุนได..•

ชวงนี้จังหวัดเชียงใหมถือวาเปนจังหวัดที่มีผูติด

เชื้อโควิด-19 สูงมากจังหวัดหนึ่ง จนทางราชการตอง

สั่งปดตลาดดังๆ ในตัวเมืองหลายแหงเพ� อปองกันการ

แพรเชื้อ แตที่ตลาดบานน้ําโทง (สวนเจา) ต.สบแมขา 

อ.หางดง ของ หน�อย-พัชราภรณ พิลาศลักษณ ที่มีผูคา

รายยอยถึง 458 ราย ยังเปดเปนปกติ เพราะนอกจาก

เจาของตลาดจะเขมงวดกวดขันบรรดาผูคาและผูมา

ใชบริการแลว ยังไดรับความรวมมือจากโรงพยาบาล

สาธารณสุข ตําบลสบแมขา ดูแลอยางใกลชิด..•

แมวลายเสือ

พิมพลงบนเสื้อยืดผาสะทอน

น้ํารุนเอกลักษณของ GQ 

Apparel มีใหเลือกทั้งหมด 4 

ลาย Limited Edition สไตล

ญี่ปุน เปนเจาของนวัตกรรม

และความน�ารักนี้ ไดงายๆ 

ในราคาเพียง 259 บาท ที่ 

7-Eleven ทุกสาขา พรอมทั้ง

ชองทางออนไลนของ GQ. 

ฟ

และอุดมไปดวยไฟเบอรที่ชวยใหรางกายรูสึกอิ่มนานขึ้น มีประโยชนตอ

ระบบขับถาย และปองกันอาการทองผูก.

ลันเม� อมีขาวมติ ครม. วันที่ 14 กันยายน 

2564 เห็นชอบมาตรการในการดึงดูดชาว

ตางชาติที่มีความมั่งคั่ง 4 กลุม เขามาพัก

อาศัยระยะยาวในเมืองไทย โดยตั้งเปาจํานวน “1 

ลานคน” และมอบหมายหน�วยงานที่เกี่ยวของเตรียม

ความพรอมในการบังคับใชภายในตนป 2565 วงการ

อสังหาริมทรัพยก็เหมือนไดน้ําทิพยมาชโลมใจอีกหนึ่ง

รอบ จริงๆ แลวเร� องนี้ ไมใชเร� องใหม เพราะนี่เปนอีก

ขอเสนอแนะที่ผูประกอบการภาคอสังหาฯ เคยเสนอไป

นานพอสมควรแลว แตเพิ่งจะมีสัญญาณตอบรับกลับ

มาอยางเปนทางการสักที มาตรการนี้จะเปนการเพิ่มตัว

ชวยกําลังซื้อจากลูกคาตางชาติโดยตรง ตองยอมรับวา

ในชวงหลายปที่ผานมา กําลังซื้อจากตางชาติกลายเปน

ปจจัยหนึ่งที่ทําใหตลาดอสังหาฯ บานเราเติบโตอยางตอ

เน� อง โดยเฉพาะคอนโดมิเนียม แตหลังจากมรสุมทั้งคา

เงินบาท เศรษฐกิจถดถอย LTV จนมาเจอหมัดน็อกจาก

โควิด-19 อสังหาฯ บานเราจึงสลบเหมือดมา 2 ปแลว 

ทั้งๆ ที่ทั้งบานและคอนโดฯ บานเรายังคงเปนที่ตองการ

จากตลาดตางชาติอยู แตติดขัดจากหลายๆ เร� อง โดย

เฉพาะขอกฎหมายหลายๆ ขอที่ไมเอื้ออํานวย มาตรการ

ในครั้งนี้หากเกิดขึ้นจริง จะสามารถกระตุนตลาดใหกลับ

มาคึกคักไดดีทีเดียว   

จากการศึกษาและการวิจัยตลาดหลายๆ สํานัก

ที่เราเคยเห็นผานตากัน เมืองไทยยังคงเปนจุดหมาย

ที่นักทองเที่ยวและชาวตางชาติอยากมาอยูกัน

มาก ลาสุดจากการจัดอันดับ WORKATION CITY 

หรือเมืองที่น�าอยู น�าทํางาน น�าเที่ยวระยะยาว

แบบ 2-3 เดือน กรุงเทพฯ เราเปนอันดับ 1 ของ

โลก และภูเก็ตติดอันดับ 10 เมืองไทยติด TOP 10 

ถึง 2 เมือง ไมธรรมดาจริงๆ แปลวาหากนักทอง

เที่ยว หรือนักลงทุนที่สามารถมาอยูไดนานๆ แลว 

การใชจายของคนกลุมนี้มีมากแน�นอน และเม� อ

ชาวตางชาติสามารถพักในระยะยาวในเมืองไทย

โดยขั้นตอนตางๆ ดานเอกสาร เชน VISA หรือ 

WORK PERMIT ลดความยุงยากแลว คนกลุมใหม

ที่จะเขามา ก็ตองมีความตองการที่อยูอาศัยเพิ่มมาก

ขึ้น  สวนคนกลุมเดิมที่ทํางานในไทยอยูแลวก็อาจ

จะมีการขยับขยาย หรือซื้อเพ� อลงทุนมากขึ้นดวย 

อานิสงสจึงมาตกกับตลาดอสังหาฯ และการบริโภค

จับจายใชสอยภายในประเทศมากขึ้นแน�นอน   

สําหรับรายละเอียดใน 4 กลุมที่รัฐบาลจะสง

เสริมนั้น ประกอบไปดวย 1.กลุมผูมีความมั่งคั่งสูง 

ไดแก มาลงทุนขั้นต่ํา 5 แสนดอลลาร-มีเงินเดือน

หรือบํานาญ 80,000 ดอลลารตอปขึ้นไป-มีทรัพยสิน

ขั้นต่ํา 1 ลานดอลลาร 2.กลุมผูเกษียณอายุจากตาง

ประเทศ ไดแก มาลงทุนขั้นต่ํา 2.5 แสนดอลลาร-มี

เงินบํานาญ 40,000 ดอลลารตอปขึ้นไป 3.กลุม

ที่ตองการทํางานจากประเทศไทย ไดแก มีรายได 

40,000-80,000 ดอลลารตอป 4.กลุมผูมีทักษะความ

เชี่ยวชาญพิเศษที่มีรายได 40,000-80,000 ดอลลาร

ตอป โดยจะเปนการใหสิทธิพิเศษดาน VISA รวมไป

ถึงคูสมรสและผูติดตามและสิทธิพิเศษดานภาษีบาง

ประการดวย  ซึ่งตอนนี้ทาง ครม.ไดกําหนดกรอบ

เวลาสําหรับหน�วยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการเตรียม 

ตัวเร� องตางๆ ไวตามตารางไวแลว ซึ่งกวาจะมีผล

ครบถวนก็เปนชวงไตรมาสแรกของป 2565 แตกวา

‘มาตรการใหม’ความหวังของภาคอสังหาฯ

ความตองการดานการออมและสุขภาพใหผูบริโภค

ไดเลือกซื้อใหเหมาะสมกับความตองการมากมาย 

มาพรอมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะในงาน ใหผูที่

สนใจวางแผนการเงินผานผลิตภัณฑของกรุงเทพ

ประกันชีวิต ในงาน Thailand INSURTECH 2021 

จัดขึ้นระหวางวันที่ 26–30 ต.ค.2564

อาคเนยประกันชีวิต จัดเต็มสง “อาคเนย โท

เทิล เฮลท แคร” แพ็กเกจประกันสุขภาพเหมาจาย

ดูแลแบบคุมๆ ครอบคลุมสูงสุด 3 ลานบาท ดวย

เบ้ียเร่ิมตนแบบเบาๆ วันละไมถึง 50 บาท พรอม

ปลดล็อกจบทุกความกังวลเร� องคาใชจายในการ

ชู6แนวทางหนุนประกันปรับตัว

‘ไมเทาเลเซอรเพ� อผูปวยพารกินสัน’

นวัตกรรมฝมือคนไทยแกเดินติดขัด

ศ.ดร.นพ.รุงโรจน พิทยศิริ

พญ.อุไรรัตน ศิริวัฒนเวชกุล

พ

ที่จะเกิดการเขามาของคนกลุมนี้จริงๆ จังๆ จนเกิดผล 

กระทบดานบวกกับตลาดอสังหาฯ มันคงตองใชเวลา

อีกสักพัก ซึ่งอยางเร็วผมวาน�าจะตองเปนชวงกลาง

ป 2565 ไปแลว ซึ่งทุกคนพอจะรอได เพราะอยาง

นอยก็มีแสงสวางปลายอุโมงคบาง แตเอาจริงๆ แลว

แคมาตรการดานนี้ยังไมเพียงพอใหตลาดอสังหาฯ 

กลับมารอนแรงแบบเดิมแน�ๆ ตราบใดที่ตลาดผูซื้อใน

ประเทศเราเองยังไมฟน เพราะสภาพเศรษฐกิจ การ

จางงาน รายไดประชากร ตัวเลขหนี้ครัวเรือนตางๆ 

ยังไมกระเตื้องขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งอัตราการปฏิเสธ

สินเช� อเงินกูเพ� อที่อยูอาศัยของธนาคารพาณิชยที่ยัง

สูงอยูมากๆ ถึงขนาดที่มีคอนโดฯ บางโครงการตอง

เอาหองกลับมาขายกันใหมถึงเกือบครึ่งตึก ทั้งๆ ที่

ขายไปเกือบหมดแลว แตธนาคารไมปลอยกูใหคน

ซื้อ นี่คือความเจ็บช้ําซ้ําๆ ของฝงผูประกอบการ ที่ใน

สภาวะตลาดแบบนี้ กวาจะขายไดก็เหน� อยแลว แต

การมาลุนใหลูกคากูผานกลับเหน� อยหนักกวาไปอีก   

ความออนแรงของกําลังซื้อหลักภายใน

ประเทศยังคงเปนปญหาใหญ สิ่งนี้คือสิ่งที่ผูประกอบ

การยังหวังใหเกิดการแกไขใหดีขึ้น รวมไปถึงปญหา

เร� อง LTV ที่แมจะผานมาหลายปแลว ก็ยังคงไมมี

การผอนคลายลงมา รวมไปถึงมาตรการดานภาษี

และคาจดจํานองที่จะหมดภายในสิ้นปนี้ ก็ยังหวังให

มีการขยายเพดานที่อยูอาศัยใหมากกวา 3 ลานบาท 

เพ� อกระตุนการโอนกรรมสิทธิ์ใหมากขึ้น สวนที่มีบาง

ฝายไมเห็นดวยกับมาตรการที่จะสงเสริมใหตางชาติ

ซื้ออสังหาฯ บานเรามากขึ้นเพราะเกรงจะเปนการ

ขายชาตินั้น ผมวาทุกๆ เร� องมีขอดีขอเสียทั้งนั้น 

แตวาหากมีเจตนาที่ดีแลว การออกขอบังคับตางๆ  

อยางรอบคอบและมีขอบเขตชัดเจนทั้งเร� องราย

ละเอียดและระยะเวลาแลว ทุกอยางเช� อวาสามารถ

มีทางออกที่ดีไดทั้งสิ้น. 

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต นอกจากขนทัพ

ผลิตภัณฑรวมในงานแลว ยังมาพรอมกับโปรโมชั่น                                                             

สุดพิเศษใหคุณไดลุนไดรับถึง 3 ตอ มูลคารวมกวา 

1 ลานบาท และหามพลาดกับเกมสนุกๆ ใหมลาสุด 

Ochi Runner ใหคุณเลนสะสม Ochi Coin ลุนรับ 

Gift Set  

ดานเมืองไทยประกันชีวิต จับมือกับพันธมิตร

สถาบันการเงินชั้นนํา ไดแก อยุธยา แคปปตอล    

เซอรวิสเซส, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารยูโอบี 

อํานวยความสะดวกแกลูกคาในการชําระเบี้ยประกัน

ภัย ผานนวัตกรรมระบบ Electronic Data Capture 

Pooling หรือ EDC Pooling  ดวยบริการผอนชําระ

คาเบี้ยประกันภัย 0% นาน 3 เดือน สําหรับการ

ชําระเบี้ยประกันภัยปแรกที่มียอดชําระรวมตั้งแต 

10,000 บาทขึ้นไปตอกรมธรรมตอเซลสลิป หรือ

การชําระเบี้ยประกันภัยปตออายุที่มียอดชําระตั้งแต 

3,000 บาทขึ้นไปตอกรมธรรมตอเซลสลิป. 

ไมติดขัด หรือติดขัดนอยลง”

สําหรับไมเทาเลเซอรพระราชทาน

ดังกลาวไดรับงบประมาณจากกรมกิจการ

ผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย และสภากาชาดไทย 

และไดจัดทําไมเทาเลเซอรรุนนี้อยูที่

ประมาณ 8,000 ชิ้น และพรอมแจกจายให

กับผูปวยโรคพารกินสันที่มีปญหาดานการ

เคล� อนไหว หรือผูที่เดินติดขัด หรือการกาว

เดิน เพ� อใหสามารถเขาถึงไมเทาเลเซอร

พระราชทานได และผูที่สามารถเขารับไม

เทาเลเซอรดังกลาวไดฟรีนั้น ประกอบดวย 

1.มีอาการปวยเดินติดขัดจากโรคพารกินสัน 

2.มีบัตรประชาชน 3.มีใบรับรองจากแพทย

วาปวยโรคพารกินสันจริง”

ผูปวยพารกินสันและผูสูงอายุที่

มีความเดือดรอน สามารถติดตอศูนย

ประสาทวิทยาโรงพยาบาลเมดพารค 

ที่ 0-2090-3114 เพ� อขอรับไมเทา

เลเซอรพระราชทานโดยไมมี

คาใชจาย โดยผูที่ขอรับตองมี

ใบรับรองแพทยวาเปนผูปวย

กลุมพารกินสัน หรืออาการ

ใกลเคียง โรคทางสมอง

อ� นๆ เชน โรคหลอดเลือด

สมอง โรคโพรงน้ําใน

สมองโต โรคสมองเส� อม 

ที่มีปญหาการเดินติดขัด 

และยินดีใหความรวมมือในการ

เก็บขอมูล เพ� อพัฒนาตอยอดใน

การรักษา”
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้ 

หัวเว่ยแข่งความสามารถไอซีที 2021

หัวเว่ยเปิดตัวโครงการ Huawei ICT Competition 2021-2022 การแข่งขันความ

สามารถด้านไอซีทีในประเทศไทย ภายใต้ธีม “Connection, Glory, Future” ซ่ึงแข่งพร้อม

กันกว่า 50 ประเทศทั่วโลก เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอีโคซิสเต็มด้านบุคลากรไอซีที นิสิต

นักศึกษาที่สนใจโครงการ เริ่มศึกษาด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับ

เทคโนโลยีขั้นสูงอย่างเทคโนโลยีด้านเน็ตเวิร์ก 

เช่น ดาต้าคอมพ์ หรือเทคโนโลยีด้านคลาวด์ 

เช่น คลาวด์เซอร์วิส กิจกรรมทั้งหมดจะจัด

ขึ้นตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ทีมที่ชนะ

จะมีโอกาสลุ้นรับรางวัลสุดพิเศษ รวมถึงทริป

เดินทางเพื่อพัฒนาความรู้ด้านไอซีที เก็บเกี่ยว

ประสบการณ์ด้านวัฒนธรรม ตลอดจนถึงโอกาสในการทำางานท่ีหัวเว่ย การร่วมแข่งขัน

สามารถรวมกลุ่มและลงทะเบียนสมัครเป็นทีม ทีมละ 3 คน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ได้ที่ https://e.huawei.com/en/talent/#/news/details?consultationId=1483  

ประกวดไอเดียโซลูชันทางธุรกิจกับพรูเด็นเชียล

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) (พรูเด็นเชียล 

ประเทศไทย) เปิดตัวการแข่งขัน “PRUFintegrate 2021” เพื่อสร้างมิติใหม่แก่วงการสุขภาพ

และการบริหารการเงิน ผ่านการนำาเสนอโซลูชันทางธุรกิจที่

สร้างสรรค์ และตอบโจทย์ความท้าทายทางธุรกิจ พร้อมโอกาส

ในการชิงเงินรางวัลกว่า 120,000 บาท และนำาเสนอผลงาน

กับพรูเด็นเชียลเพื่อพัฒนาต่อยอดไอเดีย หรือโซลูชันในอนาคต

ภายใต้คอนเซ็ปต์ที่นำาเสนอ ผู้เข้าแข่งขัน “PRUFintegrate 2021” 

จะมีโอกาสได้เลือกโจทย์ 1 ข้อจาก 3 ข้อ เพื่อนำาเสนอไอ

เดีย หรือโซลูชันที่สร้างสรรค์และเทคโนโลยีที่จะตอบโจทย์ 

ได้แก่ 1.การดูแลสุขภาพอย่างง่ายและยั่งยืนผ่านพฤติกรรม

การกิน เช่น การนำา AI มาพัฒนาดิจิทัลโซลูชันที่เกี่ยวข้อง 

2.การพัฒนาแอปพลิเคชัน Pulse by Prudential ให้ช่วยตอบ

โจทย์การดูแลสุขภาพและการบริหารการเงินแบบครบวงจร 

3.การใช้ฟีเจอร์ที่มีในแอปพลิเคชัน Pulse by Prudential มา

พัฒนาต่อยอดเพื่อการดูแลสุขภาพและการบริหารการเงินใน

ระดับชุมชน และพิเศษสุดสำาหรับทีมชนะเลิศสามอันดับแรก

ในการร่วมรับประทานอาหารแบบเอ็กซ์คลูซีฟกับซีอีโอของ

พรูเด็นเชียล ประเทศไทย อีกด้วย ผู้ท่ีสนใจสามารถเข้าชมรายละเอียด ลงทะเบียน และ

ส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่เว็บไซต์ https://hackolosseum.apixplatform.com/hackathon/

prufintegrate2021

ยาแอนติบอดีสูตรค็อกเทลที่ รพ.พระราม 9

นายแพทย์น๊อต เตชะวัฒนวรรณา ผู้ช่วยผู้อำานวยการ โรงพยาบาลพระรามเก้า 

นำาทีมเปิดตัวยาแอนติบอดี ค็อกเทล (Antibody Cocktail) นวัตกรรมยารักษาโควิด-19 ที่

ได้รับการอนุมัติและใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก 

พร้อมเดินหน้าเปิด “Post Covid Care Clinic” 

คลินิกที่ดูแลเฉพาะ สำาหรับบำาบัดฟื้นฟูและเพิ่ม

สมรรถภาพท้ังร่างกายและจิตใจหลังหายป่วย

จากอาการโควิดอย่างถูกต้อง ภายใต้การดูแล

ของทีมแพทย์และบุคลากรเฉพาะทาง โดยมี

นางสาวทิพย์วรินทร์ อินทรทัต ผู้จัดการฝ่าย

พัฒนาธุรกิจ และนางพรรณเพ็ญ หงอสกุล 

รองผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลพระรามเก้า ร่วมด้วย ณ VIP Lounge อาคาร B 

โรงพยาบาลพระรามเก้า เมื่อเร็วๆ นี้.  

จจุบันประเทศไทยก้าวสู่ประเทศผู้สูง

อายุโดยสมบูรณ์ ปัญหาสุขภาพยอด

ฮิตในผู้สูงอายุเพศชายนั้นก็คือ โรค

ต่อมลูกหมากโต ที่มีโอกาสพบได้ถึง 50% ใน

ชายวัย 50 ปีขึ้นไป และ 70% ในวัย 60 ปีขึ้นไป 

ซึ่งหากมีอายุยืนยาวมากขึ้นถึง 85 ปีขึ้นไป ก็ยิ่ง

พบได้สูงขึ้นถึง 90% ซึ่งโรคนี้จะสัมพันธ์กับอายุ

ที่เพิ่มมากขึ้น ส่วนใหญ่ผู้ป่วยชายที่มาพบแพทย์

จะมีอายุ 50 ปีขึ้นไป มักจะมีอาการปัสสาวะ

ไม่พุ่ง ไม่สามารถกลั้นปัสสาวะได้ ตื่นปัสสาวะ

บ่อยตอนกลางคืน ปัสสาวะเสร็จแล้วแต่รู้สึกไม่

สุด เป็นต้น ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการดำาเนินชีวิต

ประจำาวัน ทั้งน้ี อาการและความรุนแรงของ

โรคของแต่ละคนจะแตกต่างกัน โดยอาการจะ

เป็นมากหรือน้อยน้ันไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของ

ต่อมลูกหมาก

ล่าสุด โรงพยาบาลบำารุงราษฎร์ ได้เปิด

ปัญหาต่อมลูกหมากด้วยเทคโนโลยีการรักษา

ต่อมลูกหมากโตด้วยไอน้ำา (Water Vapor  

Therapy) มีผลงานวิจัยรองรับว่ามีประสิทธิภาพ 

ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาของ

สหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 2558 

ภญ.อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลบำารุงราษฎร์ 

กล่าวว่า โรงพยาบาลบำารุงราษฎร์ ได้ตระหนัก

ถึงปัญหาโรคต่อมลูกหมาก จึงได้นำาเทคโนโลยี

ใหม่ในการรักษาโรคต่อมลูกหมากโตด้วยไอน้ำา

เข้ามาใช้เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งเป็นวิธี

การรักษาผู้ป่วยที่มีอาการปัสสาวะลำาบาก และ

ได้รับการรับรองจากสำานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา (อย.) แล้ว ในช่วงต้นปี 2564 นับ

เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ของบำารุงราษฎร์ในการยก

ระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Center 

of Excellence) ของศูนย์ทางเดินปัสสาวะและ 

โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบทางเลือก

ของการรักษาที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และ

ความปลอดภัย

นพ.วิโรจน์ ชดช้อย หัวหน้าศูนย์ทาง

เดินปัสสาวะ และแพทย์ผู้ชำานาญการเฉพาะ

ทางด้านศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา โรงพยาบาล

บำารุงราษฎร์ กล่าวว่า การรักษาต่อมลูกหมาก

โตด้วยไอน้ำาเป็นเทคโนโลยีการรักษาใหม่ ซ่ึง

เป็นอีกหน่ึงทางเลือกในการรักษาให้กับผู้ป่วย 

โดยในขั้นตอนการรักษาใช้เวลาสั้นๆ เรียบง่าย

และปลอดภัย ซ่ึงจะเหมาะกับผู้ป่วย 2 กลุ่ม

หลักๆ ได้แก่ 

1.ผู้ป่วยที่ใช้ยารักษาและไม่ได้รับผลที่

น่าพอใจ หรือได้รับผลข้างเคียงจากการใช้ยา 

เช่น ลุกขึ้นมาปัสสาวะกลางคืน มีอาการหน้า

มืดเหมือนจะเป็นลม หรืออาการปวดศีรษะ ซึ่ง

เป็นผลจากยาได้ หรือในผู้ป่วยที่ระยะแรกกิน

ปั

‘นวัตกรรมใหม่ทางการแพทย์’

รักษาโรคต่อมลูกหมากโตด้วยไอน้ำา

ยาแล้วมีอาการดีขึ้น แต่ต่อมาเร่ิมไม่ค่อยได้ผล

เป็นที่พอใจเท่าที่ควร รวมถึงผู้ที่ ไม่อยากกินยา

ไปตลอดชีวิต เป็นต้น

2.ผู้ป่วยที่จำาเป็นต้องผ่าตัด แต่ยังมีความ

ลังเล เนื่องจากการผ่าตัดส่วนใหญ่จะมีผลข้าง

เคียงในเรื่องสุขภาพทางเพศคือ น้ำาอสุจิจะไม่

หลั่งออกมาเมื่อถึงจุดสุดยอด ทำาให้ผู้ป่วยสูญ

เสียความพึงพอใจทางเพศ จากสถิติหลังการ

ผ่าตัดจะพบปัญหานี้ประมาณ 60-70% ของผู้

ที่ได้รับการผ่าตัด ซึ่งหากเป็นแล้วจะไม่สามารถ

รักษากลับคืนมาได้ ในขณะที่การรักษาด้วยไอน้ำา

แทบจะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อสุขภาพทางเพศ 

เนื่องจากวิธีการรักษาแตกต่างกัน

ที่ผ่านมาการรักษาโรคต่อมลูกหมากโต

จะมี 2 วิธีหลักๆ คือ 1.การรับประทานยา และ 

2.การผ่าตัดด้วยการส่องกล้อง ซึ่งเป็นมาตรฐาน

การผ่าตัด (Gold Standard) แต่ก็จะมีภาวะ

แทรกซ้อนได้ มีระดับเกลือแร่ผิดปกติ เสียเลือด

มาก หรือต้องดมยาเป็นเวลานาน ซึ่งจะไม่เหมาะ

กับผู้ที่มีโรคประจำาตัว เช่น โรคหัวใจ โรคหลอด

เลือดสมอง จึงมีการพัฒนาคิดค้นแนวทางการ

รักษาแบบใหม่ๆ เพื่อทำาลายเซลล์ต่อมลูกหมาก 

ซึ่งก็มีหลายวิธีก่อนหน้านี้ แต่ก็ยังมีข้อด้อยพอ

สมควร จนกระทั่งพัฒนาเป็นวิธีการรักษาต่อม

ลูกหมากด้วยไอน้ำา (Water Vapor Therapy) 

นับเป็นเทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่ที่มีความ

ปลอดภัยสูง ความเสี่ยงต่ำา ภาวะแทรกซ้อนน้อย 

อวัยวะน้อยบอบช้ำาน้อย ฟื้นตัวเร็ว ทำาให้อวัยวะ

นั้นๆ กลับมาสู่สภาพทางสรีรวิทยาและสามารถ

กลับมาใช้งานได้เป็นปกติมากที่สุด (Organ  

Reserve) และไม่ต้องกินยาต่อ ที่สำาคัญคือ ไม่

ส่งผลต่อสุขภาพทางเพศหรือส่งผลน้อยมาก ส่ง

ผลให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้

เร็วขึ้น

นพ.จรัสพงศ์ ดิศรานันท์ แพทย์ผู้ชำานาญ

การเฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา โรง

พยาบาลบำารุงราษฎร์ กล่าวว่า วิธีการรักษาด้วย

เทคโนโลยีไอน้ำาเหมาะกับผู้ป่วยในกลุ่มท่ีมีต่อม

ลูกหมากโตขนาด 30-80 กรัม โดยใช้เวลารักษา

เพียง 10-15 นาที และผู้ป่วยสามารถกลับบ้าน

ได้ ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล สามารถใช้ชีวิตได้

ตามปกติ เนื่องจากการรักษาจะต้องฉีดไอน้ำาที่

อุณหภูมิ 103 องศาเซลเซียส เข้าไปในต่อมลูก

หมากประมาณ 4-6 ครั้ง ขึ้นอยู่กับขนาดของต่อม

ลูกหมาก การฉีดแต่ละครั้งใช้เวลาเพียง 9 วินาที 

ซึ่งในระยะแรกหลังการรักษา ต่อมลูกหมากจะ

บวม ทำาให้ปัสสาวะไม่ออก แพทย์จึงต้องใส่สาย

สวนปัสสาวะชั่วคราวให้กับผู้ป่วย โดยเฉลี่ยจะ

สามารถถอดสายสวนออกได้ภายใน 1 สัปดาห์ ขึ้น

อยู่กับขนาดของต่อมลูกหมาก หากขนาดโตมาก 

แพทย์ก็จะฉีดไอน้ำาหลายครั้ง ทำาให้ต่อมลูกหมาก

บวมมากขึ้นและอาจต้องใส่สายสวนปัสสาวะ

นานขึ้น ซึ่งร่างกายจะค่อยๆ กำาจัดเซลล์ที่ตาย

ออกตามธรรมชาติ ซึ่งปกติใช้ระยะเวลาประมาณ 

3 เดือน จะเห็นผลการรักษาที่ดีได้อย่างเต็มที่

“ปัจจุบันมีรายงานสหรัฐอเมริกาอ้างอิง

ถึงผลการรักษาต่อมลูกหมากโตด้วยไอน้ำาของ

ผู้ป่วย ระบุว่าภายในระยะเวลา 5 ปี ผู้ป่วยจะ

มีโอกาสกลับมากินยาใหม่ 10% และมีโอกาส

กลับมาผ่าตัดหรือรักษาด้วยไอน้ำาอีกครั้ง 4% ซึ่ง

โดยรวมถือว่ามีความคุ้มค่า เนื่องจากประหยัด

ค่าใช้จ่ายในการกินยาเป็นประจำา ค่าใช้จ่ายใน

การติดตามอาการทุกๆ 3 เดือน เช่น การตรวจ

อัลตราซาวด์ หรือการตรวจความแรงในการไหล

ของปัสสาวะ (Uroflowmetry) เป็นต้น แต่หัวใจ

สำาคัญคือวิธีการรักษาด้วยไอน้ำาจะช่วยลดความ

กังวลใจให้กับเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพทางเพศที่

อาจตามมาได้อย่างมาก” นพ.จรัสพงศ์กล่าว.

นพ.จรัสพงศ์ ดิศรานันท์ นพ.วิโรจน์ ชดช้อย

สุทธิชัย หยุ่นนพ.ธีระพล อมรเวชสุกิจ

แทบฝันสลายเปิดเรียน1พ.ย.ยังอยู่ใน5รูปแบบ

ศึกษาธิการ • เปิดภาคเรียน 1 พ.ย.ยังอยู่

ใน 5 รูปแบบ เด็กไม่ได้มาโรงเรียนทั้งหมด  

“ตรีนุช” ชี้แจงพรุ่งนี้ (28 ต.ค.) ว่ามีกี่โรงเรียน

ที่เปิด On Site ได้ “อัมพร” เผยมาตรการเข้ม 

โรงเรียนที่เปิดให้เด็กมาโรงเรียนได้จะต้อง

ทำาแบบประเมินโควิด 44 ข้อให้ผ่าน และส่ง

ต่อให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอนุมัติ

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าว

ถึงการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 

ในวันที่ 1 พฤศจิกายน ว่า ในวันที่ 28 ตุลาคม

นี้ ตนจะชี้แจงความพร้อมการเปิดภาคเรียน 

ที่ 2/2564 ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 

เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ปกครอง สถาน

ศึกษา และนักเรียนได้รับทราบว่า กระทรวง

ศึกษาธิการ (ศธ.) จะเปิดเรียนภายใต้มาตรการ

ความปลอดภัยด้านสุขภาพ ซึ่งจะมีมาตรการ

ของการเปิดเรียนออกมาเป็นแนวปฏิบัติอย่าง

เป็นทางการ เนื่องจากขณะนี้เรายังมีความซับ

ซ้อนของพ้ืนที่ตามข้อกำาหนดของศูนย์บริหาร

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (ศบค.) ที่

แบ่งโซนสีตามความรุนแรงการแพร่ระบาด

ของโรค ดังนั้นจึงจำาเป็นต้องมีมาตรการการ

เปิดเรียนเสนอให้ ศบค.พิจารณาร่วมด้วย 

แต่สิ่งที่แน่นอนที่สุดของการเปิดเรียนคือ 

ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จะ

ต้องรับวัคซีนให้ถึงร้อยละ 85 ทั้งนี้ ศธ.ได้จัด

ทำาตัวเลขโรงเรียนที่สามารถเปิดเรียนได้แล้ว

ว่ามีอยู่จำานวนกี่แห่งบ้าง อย่างไรก็ตาม ตน

ยืนยันวันที่ 1 พฤศจิกายน มีการเปิดเรียน

อย่างแน่นอน แต่ในบางพื้นที่จะเปิดเรียนใน

รูปแบบปกติ หรือ On Site ได้กี่เปอร์เซ็นต์

นั้นจะมีมาตรการกำาหนดไว้  

ด้านนายอัมพร พินะสา เลขาธิการ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ 

กพฐ.) กล่าวว่า สำาหรับการเปิดภาคเรียน

ไม่ว่าในสถานการณ์ โควิดจะเป็นอย่างไร 

ศธ.จะมีการประกาศเปิดภาคเรียนวันท่ี  

1 พฤศจิกายนตามปกติใน 5 รูปแบบ ได้แก่ 

การเรียนแบบ On Site คือการเดินทางมา

เรียนที่โรงเรียน ซึ่งเหมาะสำาหรับโรงเรียนที่

มีปริมาณนักเรียนน้อย สามารถจัดพื้นที่แบบ

เว้นระยะห่าง และเข้มงวดการสวมหน้ากาก

อนามัยตามมาตรการด้านสาธารณสุข การ

เรียนแบบ On Air ผ่านระบบมูลนิธิการศึกษา

ทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ DLTV การเรียน

แบบ Online ครูผู้สอนทำาการสอนผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ การเรียนแบบ On demand 

ผ่านระบบแอปพลิเคชัน และการเรียนแบบ 

On hand ครูผู้สอนเดินทางไปแจกเอกสาร

ใบงานให้กับนักเรียนที่บ้าน 

เลขาฯ สพฐ.กล่าวอีกว่า แต่หาก

โรงเรียนใดต้องการเปิดเรียนในรูปแบบปกติ 

หรือ On Site จะต้องทำาแบบประเมินความ

พร้อมโรงเรียน 44 ข้อของ Thai Stop Covid โซน

พื้นที่การแพร่ระบาดของโรค และปริมาณการ

ฉีดวัคซีนของครูและนักเรียน จากนั้นโรงเรียน

จะต้องทำาเรื่องเสนอให้ไปยังคณะกรรมการ

ควบคุมโรคติดต่อระดับจังหวัดให้ความเห็น

ชอบต่อไป ส่วนโรงเรียนสังกัดสำานักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะเปิด

เรียนในรูปแบบปกติได้กี่แห่งนั้น ได้มอบหมาย

สำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (สพท.) สำารวจ

และส่งข้อมูลให้คณะกรรมการควบคุมโรค

ติดต่อของจังหวัดพิจารณาแล้ว. 

วางใจโควิดไม่ได้‘ตรีนุช’เตรียมชี้แจง/‘อัมพร’เผยมาตรการเข้มรร.ต้องผ่านแบบประเมิน44ข้อ

กรุงเทพฯ • ตำารวจสอบสวนกลางร่วม 

อย.และ อภ.รวบเครือข่ายจำาหน่ายยาฟาวิ

พิราเวียร์ออนไลน์ ซ่ึงใช้ชื่อว่า “ฟาเวียร์” สืบ

พบหลุดมาจาก รพ.เอกชนแห่งหน่ึงท่ีลักลอบ

นำามาขายเพื่อฟันกำาไร จากต้นทุนกล่องละ 

1,600 บาท แต่ประกาศขายราคากล่องละ 

4,000-8,000 บาท อย.เตือนติดโควิดอย่าซ้ือ

ยากินเอง เพราะอาจทำาให้เช้ือด้ือยาได้

กองบัญชาการตำารวจสอบสวนกลาง 

โดย พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก., พล.ต.ต.ณัฐ

ศักด์ิ เชาวนาศัย รอง ผบช.ก., พล.ต.ต.อนันต์ 

นานาสมบัติ ผบก.ปคบ., พ.ต.อ.สำาเริง อำา

พรรทอง, พ.ต.อ.ชนันนัทธ์ สารถวัลย์แพศย์  

รอง ผบก.ปคบ., พ.ต.อ.เนติ วงษ์กุหลาบ  

ผกก.4 บก.ปคบ., สำานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา (อย.) โดย นพ.ไพศาล ด่ันคุ้ม  

เลขาธิการ อย. ภญ.สุภัทรา บุญเสริม 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้าน

สาธารณสุข รักษาราชการแทนรองเลขาธิการ 

อย. และองค์การเภสัชกรรม (อภ.) โดย 

ภก.กิตติ ระหงษ์ ผู้อำานวยการกองการขาย

ภาคเอกชน ฝ่ายการตลาดและการขาย ร่วม

กันแถลงผลการปฏิบัติงาน กรณีจับกุมเครือ

ข่ายผู้ต้องหาลักลอบจำาหน่ายยาฟาวิพิรา

เวียร์ ย่ีห้อฟาเวียร์ ทางสื่อออนไลน์โดยไม่ได้

รับอนุญาต ระดมตรวจค้นเป้าหมาย 8 จุดใน

พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร สระบุรี ปทุมธานี และ

นนทบุรี สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 9 ราย 

พร้อมยึดยาฟาเวียร์ของกลาง จำานวน 390 กล่อง

สืบเนื่องจากเจ้าหน้าท่ีตำารวจกอง

บังคับการปราบปรามการกระทำาความผิด

เก่ียวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) ได้

ตรวจสอบพบการลักลอบจำาหน่ายยาฟาวิพิรา

เวียร์ ย่ีห้อฟาเวียร์ ทางสื่อออนไลน์ จึงได้ร่วม

กับเจ้าหน้าท่ี อย.สืบสวนเส้นทางการลักลอบ

จำาหน่ายยาดังกล่าว รวบรวมพยานหลัก

ฐานและขออนุมัติออกหมายจับผู้เก่ียวข้อง 

จำานวน 9 ราย โดยผู้ต้องหาส่วนหน่ึงให้การ

ว่า ยาดังกล่าวได้มาจากโรงพยาบาลเอกชน

แห่งหน่ึง ซ่ึงส่ังซ้ือในนามโรงพยาบาลจาก 

อภ. แล้วนำาออกมาจำาหน่ายเพื่อหากำาไร โดย

มีราคาต้นทุนอยู่ท่ีกล่องละ 1,600 บาท แต่

เมื่อนำามาจำาหน่ายทางสื่อออนไลน์สามารถ

จำาหน่ายได้ในราคาถึงกล่องละ 4,000-8,000 

บาท ซ่ึงทางเจ้าหน้าท่ีตำารวจได้ดำาเนินคดีกับ

ผู้ต้องหาท้ังหมด พร้อมสืบสวนขยายผลถึงผู้

ท่ีเก่ียวข้องท้ังขบวนการต่อไป

เบ้ืองต้นการกระทำาดังกล่าวเป็นความ

ผิดตาม พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 ฐาน “ขาย

ยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต” ต้อง

ระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน  

10,000 บาท และ พ.ร.บ.บัญญัติวิชาชีพ

เภสัชกรรม พ.ศ.2537 ฐาน “ประกอบ

วิชาชีพเภสัชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต” ต้อง

ระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน  

30,000 บาท หรือท้ังจำาท้ังปรับ

พล.ต.ท.จิรภพฝากความห่วงใยมายัง

พ่ีน้องประชาชนว่า ในช่วงสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ควรใช้ความ

ระมัดระวังในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ท่ีเก่ียวข้องกับโรคโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นยา 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และเครื่องมือแพทย์ 

ควรเลือกซ้ือจากร้านขายยาหรือร้านขาย

อุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีเช่ือถือได้ และขอ

เตือนผู้ท่ีลักลอบจำาหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ี

ไม่ได้คุณภาพหรือไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. 

โดยเฉพาะการลักลอบจำาหน่ายยาฟาเวียร์

ทางสื่อออนไลน์ ให้หยุดการกระทำาดังกล่าว

ทันที เพราะท่านกำาลังทำาให้ผู้ป่วยโควิดหรือ

ผู้ท่ีจำาเป็นต้องใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ท่ีเก่ียวข้องกับโรคโควิด เสียโอกาสในการ

รักษาท่ีถูกต้องหรือเส่ียงแพร่เช้ือไปยังผู้อ่ืน 

หากตรวจพบจะดำาเนินคดีถึงท่ีสุด ขอให้พ่ี

น้องประชาชนช่วยกันสอดส่อง หากพบเห็น

การกระทำาความผิดสามารถแจ้งได้ท่ีสายด่วน 

ปคบ. 1135 หรือเพจ ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค

ภญ.สุภัทรากล่าวว่า ยาฟาวิพิราเวียร์ 

ย่ีห้อฟาเวียร์ ผลิตโดย อภ. มีข้อบ่งใช้สำาหรับ

การติดเช้ือไวรัสไข้หวัดใหญ่ท่ีเป็นสายพันธ์ุ

ใหม่ หรือโรคอุบัติซ้ำาจากการติดเช้ือไวรัสไข้

หวัดใหญ่ เมื่อใช้ยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ท่ีมี

อยู่ในปัจจุบันไม่ได้ผลหรือมีประสิทธิภาพไม่

เพียงพอ เป็นยาควบคุมพิเศษท่ีต้องส่ังจ่าย

และอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้

ชิด เนื่องจากต้องติดตามอาการข้างเคียงและ

ผลการรักษาระหว่างการใช้ยา โดยเฉพาะผู้

ท่ีมีความเส่ียงจากผลข้างเคียงจากการใช้ยา 

เช่น หญิงต้ังครรภ์ หรือผู้มีโรคประจำาตัวต่างๆ 

จึงไม่สามารถจำาหน่ายให้กับประชาชนตาม

ช่องทางท่ัวไปได้ ซ่ึงปัจจุบันเมื่อผู้ป่วยได้รับ

การวินิจฉัยว่าติดเช้ือโควิด-19 และเข้ารับ

การรักษาในระบบท่ีรัฐจัดเตรียมไว้ให้ จะได้

รับยาฟาวิพิราเวียร์อย่างท่ัวถึงโดยไม่มีค่าใช้

จ่าย ขอย้ำาว่าอย่าซ้ือยาทางสื่อออนไลน์มา 

รับประทานเองโดยเด็ดขาด การใช้ยาท่ีไม่ถูก

ต้องอาจทำาให้เกิดเช้ือด้ือยาได้ง่าย ส่งผลให้ใช้ยา

ไม่ได้ผลเมื่อเกิดการติดเช้ือ เป็นเหตุให้ผู้ป่วย

อาจเสียชีวิตได้ในท่ีสุด หากพบการลักลอบ

ผลิต นำาเข้า จำาหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีผิด

กฎหมาย ขอให้แจ้งมาท่ีสายด่วน อย. 1556.

รพ.เอกชนแสบลักลอบนำา‘ยาฟาวิพิราเวียร์’ขายทางออนไลน์

มอบหน้ากากอนามัย รพ.ธรรมศาสตร์ฯ • นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ มอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ Double A Care ใน

โครงการ “ปันให้กัน” จำานวน 100,000 ชิ้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร

ทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ในสถานการณ์

การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี ผศ.นพ.ปรีดิ์ นิมมานนิตย์ ผู้ช่วยผู้อำานวยการ

ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ รพ.ธรรมศาสตร์ฯ เป็นผู้แทนรับมอบ.  
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11บันเทิงไทย-บันเทิงเทศ

ฤหัสบดี เวลา 20.30 น. คืนนี้-28 ตุลา.

	หากรัก-ชอบ-ศรัทธา-ชื่นชมใน	 “ฝีมือ-ความสามารถ”	

และ	“วัตรปฏิบัติ”	ของคู่สามี-ภรรยา	“คุณฉัตรชัย-คุณ

สินจัย	เปล่งพานิช”	แล้วไซร้..

ก็..ปูเสื่อนั่งหน้าจอโทรทัศน์	เปิดช่อง	3	ดูละครเรื่อง	“เกม

ล่าทรชน”	 กันเถอะ	 เพราะเรื่องนี้คุณนก	 สินจัย	 เป็นนายทุน-ผู้

จัดฯ	ส่วนคุณนก	ฉัตรชัย	เป็นทั้ง	“ผู้กำากับ”	และนักแสดง!

เห็นช่อง	 3	 เขาโปรโมต-โฆษณาว่าเป็น	 “ละครบู๊ฟอร์ม

ใหญ่”	ซึ่งผมก็เชื่อน่าจะเป็นเช่นนั้น..

และเชื่ออีกด้วยว่า	 คุณฉัตรชัยจะไม่ทำาให้ผิดหวัง	 (ถ้าไม่

คาดหวังสูงเกินไป)	จึงอยากให้เป็นกำาลังใจ	ติดตามดูกัน!

ส่วนนี่ก็อยากให้ติดตามดูเช่นกัน	 คือดูว่าหลังจากได้รับ

ตำาแหน่งเป็น	“ที่ปรึกษานายกสภาทนายความ”	และได้ โพสต์ภาพ

สวมชุดราชการสีขาว	พร้อมข้อความ

“ตามที่สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย	ว่าที่ร้อย

ตรี	 ดร.ถวัลย	์ รุยาพร	 นายกสภาทนายความ	 ได้มีคำาสั่งแต่งตั้งให้	

นางสาวอุษามณี	พูลเกิด	เป็นที่ปรึกษานายกสภาทนายความ

ทำาหน้าท่ีให้คำาแนะนำาด้านสื่อสารมวลชนและประชาสัมพันธ์

ของสภาทนายความ

ซึ่งทางสภาทนายความโดยคณะกรรมการของสภาทนาย	

ความเห็นชอบให้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับเครื่องแบบการปฏิบัติ

หน้าที่และเครื่องแบบปกติขาว

สำาหรับใช้ในงานพระราชพิธ	ี งานมงคลและในวาระวันสำา	

คัญต่างๆ	ตามความเหมาะสม	ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

แล้ว

โดยเครื่องแบบดังกล่าวใช้สำาหรับเฉพาะผู้บริหารของสภา

ทนายความ	 เจ้าหน้าที	่ ตลอดจนผู้ที่นายกสภาทนายความมีคำาสั่ง

แต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาหรืออนุกรรมการของสภาทนายความ	เป็นต้น

จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบ	 พร้อมกับแนบคำา

สั่งแต่งตั้ง	นางสาวอุษามณ	ีพูลเกิด	เป็นที่ปรึกษานายกสภาทนาย	

ความ	ขอบพระคุณค่ะ”

จากนี้	 นางสาวอุษามณี	 พูลเกิด	 หรือที่รู้จักในชื่อ	 “ขวัญ-

อุษามณี	ไวทยานนท์”	ยังโพสต์ภาพลงในไอจีให้สื่อนำามาพาดหัว..

“ขวัญ	อุษามณี	อวดลุคส์สุดปัง	สวมเดรสแหวกเต้า	เผยอก

ตู้ม”	เงี้ย	หรือ	“ขวัญ	อุษามณี	อวดหุ่นสุดฮอต	แชะภาพหน้าท้อง

แบนราบ”	เงี้ย	ได้หรือไม่อย่างไร?

ที่ถามก็ไม่ใช่ไร..คือถ้า	“ไม่ได้”	ผมก็คงเสียดายแย่ที่จะไม่ได้

ยลเรือนร่าง	อิริยาบถที่สวยงาม-น่ารัก-เซ็กซี่ของเธออีกแล้ว!

และเดาว่าคุณขวัญเองก็คงจะอึดอัด	 ขัดข้องใจอยู่ไม่น้อย	

หากตำาแหน่ง	 “ที่ปรึกษานายกสภาทนายความ”	 มาจำากัด-ตีกรอบ

ให้เธอต้องเรียบร้อยเป็นผ้าพับ	ในขณะที่เรือนร่างต้องการโชว์!

นี่..ผมอาจจะตีโพยตีพายไปเอง	 เพราะเอาเข้าจริง	 สภา

ทนายความไม่ได้มีกฎ-ระเบียบ-ข้อห้ามใดๆ	 เลยก็ได	้ หมายถึงให้

ความเป็นอิสระกับ	“ที่ปรึกษา”..

โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณขวัญซึ่งเป็นนักแสดง-เป็นดารา	ที่จำา																																																																									

เป็นหรือเป็นธรรมดาท่ีจะต้องโชว์เต้า-โชว์ความเซ็กซ่ีบ้าง	 เพื่อสร้าง

จุดสนใจ!

ซึ่งหากเป็นอย่างนั้นจริง	 บรรดาท่านสุภาพบุรุษทั้งหลาย	

(ผมด้วย)	ก็คงจะโล่งอก-สบายใจ	แต่ไม่ว่าจะอย่างไร..

“หน้าท่ีให้คำาแนะนำาด้านสื่อสารมวลชนและประชาสัมพันธ์”	

ของที่ปรึกษา	น่าจับตาดูมากกว่า..

ความเซ็กซี่ของเธอนะ..ว่ามั้ย?.

น่าดูกว่าความเซ็กซี่?

พ

• “เมื่อเราอ่านหนังสือจบ

หน้าแล้วเราก็ต้องพลิกไปอ่านหน้า

ถัดไป”	น่ีเป็นไอเดียเร่ิมต้นท่ี	Lipta (ลิป

ตา) คัตโตะ-อารมณ์ โพธ์ิหาญรัตนกุล 

และ	แทน-ธารณ ลิปตพัลลภ	มองว่า

อยากให้เพลงของวงเป็นเพลงที่ใครๆ	

ก็ต่างนึกถึง	ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงเวลา

ไหนก็ตาม	จึงผุดโปรเจ็กต	์FLIP	ชวนศิลปินที่ชอบผล

งานมาทำาเพลงในรูปแบบใหม่	เป็นการรวมตัวระหว่าง

ศิลปิน,	โปรดิวเซอร์,	Rapper	และ	Arranger	เพื่อมาตี

ความเพลงฮิตอย่าง	ไม่ต้องขอโทษ,	ปฏิเสธอย่างไร	

และคนท่ีเจ็บกว่า	ฟังได้แล้วทุกช่องทางสตรีมมิง

•	เล่าข่าวหน้าจอจนเป็นขวัญใจแฟนข่าวช่อง	

8	มาตลอดหลายปี	สำาหรับผู้ประกาศข่าว	“ป๊ิก-เทพกิจ 

ฉัตรสุริยาวงศ์” และ	“ลูกเกด-ร่มเกล้า อมาตยกุล” แต่

ยังไม่มีโอกาสได้น่ังเล่าข่าวคู่กันซักที	หลังช่อง	8	ปรับ

รายการข่าวใหม่	กับรายการ	“คุยข่าวเท่ียง”	จับท้ังคู่มา

เล่าข่าวแบบ	“สดทุกพ้ืนท่ี	เข้าถึงทุกเหตุการณ์	กระชับทุก

ประเด็น”	เรียกได้ว่าทำาหน้าท่ีได้เข้าขากันถูกคอถูกใจชาว

บ้าน	จนเรตต้ิงเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ	เลยทีเดียว

•	ยังคงนำาเสนอแนวคิดดีๆ	ทุกเทปเลยก็

ว่าได	้สำาหรับรายการ	“Next	

People	คนไม่หมดไฟ”	รายการ

น้ำาดีของเว็บไซต	์MThai.

com	(เอ็มไทยดอทคอม)	ล่าสุด

ได้คว้าตัวสาวน้อยคนเก่ง	

“อาย-กชกร สาระกุมาร” 

เจ้าของแบรนด์เสื้อผ้า	Kotcher	

ที่สื่อไอเดียจากผ้าไทยทอมือธรรมดาๆ	ให้กลายมา

เป็นแฟชั่นสตรีทสีสันสุดจี๊ด	ชนิดที่ว่าศิลปิน-ดารา

ต่างก็สวมใส่กันจำานวนมากจนสั่นสะเทือนวงการ

ผ้าไทยกันไปเลยทีเดียว	ห้ามพลาด!	“Next	People	

คนไม่หมดไฟ”	ทาง	Mthai,	youtube	channel	:	

mono29	และเว็บไซต์	seeme.me

•	ส่งท้ายปิดอัลบ้ัม	“DREAMING”	ของสาวป๊อป

ไอคอนรุ่นใหม่	“MATCHA” (มัจฉา โมซิมันน์)	จากค่าย	

WHITE	FOX	ในเครือ	GMM	GRAMMY	ด้วยเพลงท่ีมี

บีตเท่ๆ	บวกกล่ินอายของ	Hip	Hop	แบบจัดๆ	กับสไตล์

การร้องท่ีมีเอกลักษณ์ซ่อนความเปร้ียวอินเตอร์แบบ

มัจฉา	อย่าง	“WASTE	MY	TIME”	โดยฝีมือการแต่งเน้ือ

ร้องแบบฟาดๆ	ของ	“เกต-จิณภัค เปียกล่ิน”. 

มักเกิ้ล

ป็นประเด็นร้อน

กันเลยทีเดียว	เมื่อ

โปรดิวเซอร์-นักแต่ง

เพลงชื่อดัง	หนึ่ง-จักรวาล	เสา

ธงยุติธรรม	โพสต์ภาพและ

คลิปวิดีโอที่มีการใกล้ชิดกับ

ลูกสาว	ซึ่งบางช่วงมีการล้วง

มือเข้าไปใต้เสื้อหรือจับภายใต้

ร่มผ้า	ซึ่งหลายคนมองว่าเข้า

ข่ายล่วงละเมิดทางเพศเด็ก

หรือไม่	แม้จะมีเจตนาหรือไม่

เจตนาก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำา	จน

ทำาให้แฮชแท็ก	#หนึ่งจักรวาล	

ทะยานขึ้นอันดับหนึ่งเทรนด์ทวิต

เตอร์ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อย	

ด้านเจ้าตัวก็ได้ โพสต์ถึง

ประเด็นดังกล่าวว่า	“จากเรื่อง

ราว	ของโซเชียลที่เกิดขึ้น

ในวันนี้	เรื่องที่ผมจับก้นลูก	

หรืออะไรก็ตาม	ก่อนอื่นผม

ต้องขออภัยและขอบคุณ

ทุกคนที่เป็นห่วง	เป็น

เรื่องปกติที่จะมีคนมอง

ต่างมุม	ซึ่งผมก็ยอมรับ

และเข้าใจในความคิดเห็น

ที่มองว่าไม่สมควร	ต่อ

จากนี้ผมจะระมัดระวัง

การแสดงออกความรักกับ

ลูกให้เหมาะสมมากกว่านี้

ครับ	และผมขอสนับสนุน

การแสดงออกถึงความรักใน

ครอบครัวให้อยู่ในขอบเขต	และ

การเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน”

นอกจากนี้ทัวร์ยังลามไปลง

ที่พิธีกรหนุ่ม	ซี-ศิวัฒน์	โชติ

ชัยชรินทร์	เนื่องจากไปคอม

เมนต์คลิปที่หนึ่ง	จักรวาล	

จับก้นและท้องของลูกสาว

ว่า	“น่ารักอะ”	โดยชาว

เน็ตถามกลับว่าการกระทำา

ดังกล่าวน่ารักตรงไหน	ซึ่ง

ประเด็นนี้ก็ยังถูกวิจารณ์

อย่างต่อเนื่อง	รวมไปถึง

การรณรงค์ให้ผู้ใหญ่หรือ

ครอบครัวเคารพในร่างกาย

เด็ก	และสอนให้ลูกรู้จักพูด

หรือปกป้องตัวเองจากผู้อื่น	

ซึ่งล่าสุด	หนึ่ง	จักรวาล	

ได้เผยผ่านรายการโหนกระ

แสว่า	คลิปที่ลูกสาวเล่นเปีย

โนแล้วตนล้วงมือเข้าไปจับ

ก้นลูกสาวนั้น	อันที่จริง

แล้วตอนนั้นลูกสาวคัน

แล้วบอกว่าเกาจน

แดงแล้ว	ตนจึงเกา

ให้	และภรรยาเป็น

คนถ่ายคลิป	ไม่ได้

มีเจตนาเรื่องชู้สาว	

ปกติก่อนหน้านี้ตนก็

มีการกอดหอมคุณแม่	

ซึ่งเรื่องทุกอย่างทำาให้

ตนได้เห็นมุมมองอีก

ด้าน	ซึ่งตนจะลบคลิป

และรูปที่ทำาให้สังคมไม่

สบายใจ	พร้อมขอโทษกับ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	เป็นบท

เรียนว่าเราควรแสดงความ

รักกับลูกแบบไหน.

โดนใจวัยรุ่น • ถือเป็นปีทองของค่าย GeneLab ในเครือ GMM Grammy ท่ีไม่ว่าจะทำา

เพลงอะไรก็ปังถูกใจวัยรุ่น ล่าสุดศิลปินในสังกัดอย่าง Cocktail และ Three Man Down ก็

คว้ารางวัลจาก KAZZ Awards 2021 ในงานฉลองครบรอบ 15 ปี ก้าวสู่ปีท่ี 16 ของ KAZZ 

MAGAZINE นิตยสารสำาหรับคนรุ่นใหม่ โดยวง Cocktail ศิลปินรุ่นพ่ีได้รับรางวัล Trending 

Artist Award (ศิลปินกลุ่มมาแรง) ส่วน Three Man Down ศิลปินรุ่นน้องก็ได้รับรางวัล 

Hottest Song Of The Year เพลง “ถ้าเธอรักฉันจริง” เป็นเพลงยอดนิยมแห่งปีอีกด้วย.

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th
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พิ่งจะปล่อยเดบิวต์อัลบั้มมาเมื่อ

กลางปีคือ	“Hellraisers,	Part	1”	

ล่าสุด	“Cheat	Codes”	ศิลปิน	EDM	

วงดนตรีทรีโอที่ประสบความสำาเร็จจากยอด

สตรีม	6	พันล้านครั้งทั่วโลก	ฝากผลงานให้

เป็นที่จดจำาหลังจากได้จับมือร่วมกับนักร้อง

ซุป’ตาร์ดีวาสาว	“Demi	Lovato”	กับเพลง

สนุกจังหวะติดหูอย่าง	“No	Promises”	ที่

ปัจจุบันมียอดการรับ

ชมมากกว่า	200	ล้าน

วิว	กลับมาชวนทุก

คนขยับไปกับจังหวะ	

EDM	อีกครั้งในเพลง	

“Hurricane”	พร้อม

ปล่อยอัลบั้มที่คนทั่ว

โลกต่างรอคอยอย่าง	

“Hellraisers	Part	2”

“Hurricane”	

เป็นอีกหนึ่งเพลงจาก

อัลบั้ม	“Hellraisers	

Part	2”	ที่ประกอบ

ไปด้วยสมาชิก	3	สไตล	์ได้แก	่Trevor	

Dahl,	Matthew	Russell	และ	Kevin	Ford	

พวกเขาได้จับมือร่วมสร้างผลงานใหม่กับ	

“Grey”	ศิลปินดูโอ	สายอิเล็กทรอนิกส์ชาว

อเมริกัน	(ไคย์ล	กับ	ไมเคิล)	และ	“Tyson	

Ritter”	นักร้องและนักแต่งเพลงชาว

อเมริกัน	แท็กทีมร่วมมือกันบิวต์บรรยากาศ

ของวงการ	EDM	ให้สนุกมากยิ่งขึ้น	ด้วย

ดนตรีที่ค่อยๆ	ไต่ระดับอารมณ์ผสานไปกับ

เสียงร้อง	ยิ่งทำาให้เพลง	“Hurricane”	มี

ความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น

อัลบั้ม	“Hellraisers	Part	2”	จะเน้น

ไปในแนวดนตร	ีPop-Rock	ที่ผสมผสาน

ไปกับบีต	EDM	สุดมันได้อย่างลงตัว	อีก

ทั้งยังได้ศิลปินชื่อดังมาร่วมสร้างสรรค์ผล

งานเพลงในอัลบั้มนี้มากมาย	ไม่ว่าจะเป็น	

Travis	Barker,	Tyson	Ritter,	Bring	me	

the	Horizon,	All	Time	Low,	All	American	

Rejects,	

Blackbear	และ	

Trippie	Redd	ซ่ึง

อัลบ้ัม	“Hellraisers	

Part	2”	ประกอบ

ไปด้วยเพลง

ท้ังหมด	13	เพลง	

ให้ทุกคนได้ฟังกัน

อย่างจุใจ

“Cheat	

Codes”	ได้บอก

เกี่ยวกับอัลบั้ม

นี้ ไว้ว่า	“ตั้งแต่

พวกเราเริ่มก่อตั้งวงนี้มา	พวกเราเกลียด

การต้องถูกจำากัดอยู่ในกรอบ	สิ่งที่พวกเรา

ต้องการคือการได้ทดลองดนตรีแนวทาง

ใหม่ๆ	และโชว์ศักยภาพด้านดนตรีที่แตก

ต่างออกไป	ซึ่งในอัลบั้ม	“Hellraisers	Part	

2”	เราอยากลองทำาอะไรที่ไม่เคยลงมือทำา

มาก่อน	ซึ่งพวกเราเติบโตมากับดนตรีป๊อป	

พังก์	นั่นทำาให้เรารู้สึกประทับใจมากที่ได้

ร่วมงานกับศิลปินที่เราเติบโตมากับการฟัง

เพลงของพวกเขา”.

เ

‘หนึ่ง จักรวาล’โดนถล่มเละ

เจ้าตัวน้อมรับเป็นบทเรียน!

เจดอน ซานโช ที่ย้ายมาอยู่กับ

แมนเชสเตอร	์ยูไนเต็ด	ด้วยค่าตัว	73	

ล้านปอนด	์เมื่อตอนซัมเมอร	์เป็นนัก

เตะตัวความหวังทางริมเส้นของสาวก

ปีศาจแดงในฤดูกาลนี	้แต่อดีตสตาร์

แนวรุก	โบรุส

เซีย	ดอร์ตมุนด	์

จนถึงป่านนี้ยัง

ไร้ผลงานในการ	

กลับมาเล่นใน

อังกฤษ	ไม่มีทั้ง

ประตู	ไม่มีทั้ง

แอสซิสต	์จาก

การลงสนาม

ให้ทีมมา	7	นัด	

ล่าสุดสื่อเมืองเบียร์

หยิบเอามาแซว	ทำา

กราฟฟิกตัดต่อ

หน้าปีกร่างเล็ก

ในร่างของเจมส์	

บอนด	์พร้อม

ประโยคสั้นๆ	

“เรียกผมว่า	007”	

ปีกวัย	21	

อดีตดาวรุ่งแมนเชส

เตอร์	ซิตี	ถูกแมนเชส

เตอร์	ยูไนเต็ด	คว้าตัวมาเสริม

เกมรุกทางริมเส้น	จากยอดทีมบุนเดส	

ลีกา	โบรุสเซีย	ดอร์ตมุนด	์เมื่อตอน

ซัมเมอร์	หลังจากยื้อกันมานานหนึ่งปี

เพราะตกลงค่าตัวกันไม่ได้

แต่เมื่อย้ายมาแล้ว	นักเตะทีม

ชาติอังกฤษรายนี้กลับไม่ได้ โชว์ฟอร์มสุด

ยอดอย่างที่หวัง	อย่างที่เห็นในบุนเดส	

ลีกา	ผ่านไป	7	นัดในพรีเมียร์ลีกยังทำา

ประตูไม่ได	้แอสซิสต์ก็ไม่ม	ียังไม่รวมกับ

ที่ลงเล่นในรายการอื่นอีก	4	นัด

ซานโชไม่ได้มีส่วนร่วมในเกมนัด

ล่าสุดที่ยูไนเต็ดโดนลิเวอร์พูล

บุกไปถล่มเละเทะ	5-0	เมื่อ

สุปสัปดาห	์ซึ่งผลนัดนี้

กระเทือนถึงขาเก้าอี้กุนซือ

ของโอเล	กุนนาร	์โซลค์

ชาร์	ทันท	ีแต่คาดว่าจะ

ยังได้รับโอกาสแก้ตัวอีก

อย่างน้อย	1-3	นัด

ซานโชเคยโชว์ฟอร์ม

เป็นดาวโรจน์ในบุนเดสลีกา	

ยิงไป	50	ประตูจาก	137	นัด	

ตลอด	3	ฤดูกาลที่อยู่กับทีมเสือเหลือง	

ยังคงได้รับกำาลังใจและการสนับสนุน

จากเพื่อนอาชีพบางคน	รวมถึง	เจอร์

เกน	คล็อปป	์บอสของทีมคู่แข่งเมื่อสุด

สัปดาห์.

linkthaipost@gmail.com

สื่อเบียร์แสบแซว‘เจดอน ซานโช’007 

ล้อฟอร์มดับ0ประตู0แอสซิสต์7นัด

สายEDMพร้อม‘Cheat Codes’ปล่อยอัลบั้มใหม่

‘Hellraisers Pt.2’ได้เกรย์และริตเตอร์แท็กทีม 

‘เมฆ จุติ’ปลื้ม‘ธิดาวานร’ปัง

กระแสแรงติด‘กูเกิลเทรนด์’

หลังจากออกอากาศเปิดตัวไม่นาน ละครเรื่อง ธิดา

วานร	ก็ทำาเรตติ้งนำาโด่งมาโดยตลอด	ล่าสุดทำาเรตติ้ง	EP	3	

ไปถึง	5.5	(ข้อมูลวันที	่22	ตุลาคม	2564)	และ	EP	4	ได้	5.2	

(ข้อมูลวันที่	25	ตุลาคม	2564)	พร้อมติดอันดับการค้นหาที่มา

แรงบน	Google	Trend	(ข้อมูลวันที่	26	ตุลาคม	2564)	อีก

ด้วย	งานนี้พระเอกหนุ่ม	เมฆ-จุติ	จำาเริญเกตุประทีป	ถึงกับ

ยิ้มแก้มปริ	

โดย	เมฆ	

จุติ	เผยว่า	“ดีใจ

มากครับที่แฟนๆ	

ให้การตอบรับ

กันแบบอบอุ่น

มาก	ตั้งแต่วันที่

ละครเปิดตัววัน

แรก	จนกระทั่ง

ถึงวันนี้	ผมอยาก

ขอบคุณทุกคน

มากๆ	เพราะการ

ทำางานของละคร

เรื่องนี้ค่อนข้าง

ยาก	และยอมรับ

ว่ารู้สึกกดดันพอทราบว่าได้เล่นละครเรื่องนี้	เพราะธิดาวานร

เป็นละครที่ดังมากในตอนที่เคยออกอากาศ	ผมก็เลยค่อนข้าง

กังวลในตอนแรก	วันนี้พอเห็นเรตติ้ง	เห็นกระแสที่ทุกคนตอบ

รับเข้ามาแล้วบอกตามตรงว่าโล่งและดีใจที่สุดเลยครับ”.

ไทสัน ริตเตอร์ 

ชีต โคดส์

เกรย์



น เขาจากเยอรมัน 

จ หนาย รับซอม

โทร 36 1 11  

3 3 11  

เปดทุกวัน 1   1 .  น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

หนังสือพิมพ ไทยโพสต รับสมัครดวน

เจาหนาที่ IT หลายอัตรา

รายละเอียดงาน

-    ดูแลระบบสารสนเทศภายในองคกร

-    ติดตั้ง ดูแลรักษา แกไขปญหา Hardware, Software, Network, security, CCTV etc. 

     ใหสามารถใชงานไดอยางตอเน� อง

-    ดูแล และตรวจสอบระบบ Server ของระบบตางๆ ใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

-    ประสานงาน และติดตามหน�วยงานที่เกี่ยวของในการแกไขปญหา หรือใหบริการตาม   

     คํารองที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศ

-    วางแผนพัฒนาโครงสรางระบบสารสนเทศภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพ

-    วางแผนจัดซื้ออุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศภายในองคกร

-    งานอ� นๆ เกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติผูสมัคร

-    เพศชาย อายุ 25 ปขึ้นไป

-    วุฒิขั้นต่ําปริญญาตรี สาขาวิชา IT, Computer หรือสาขาที่เกี่ยวของ

-    ประสบการณ IT Support ไมนอยกวา 3 ป

-    มีความรู ความเขาใจ สามารถแกปญหา Hardware, Software, Network และ Security

     รวมถึงระบบตอพวงอ� นๆ

-    สามารถทํางานเปนทีม บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธดี มีใจรักการบริการ

-    มีความรับผิดชอบสูง

 สนใจติดตอ ฝายบุคคล หนังสือพิมพ ไทยโพสต 0 2240 2612-6 สงรายละเอียด

ไดที่ hr.thaipost@thethaipost.com

12 ขาวประชาสัมพันธ

รับมอบหองผาตัด • นพ.พรเทพ แซเฮง ผอ.โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ                                                                                                     

รับมอบหองผาตัดความดันลบเพ� อใชในการผาตัดผูปวยที่เปนกลุมเสี่ยงติดเชื้อโควิด -19                                 

จาก สุวิทย กิ่งแกว ที่ปรึกษาอาวุโสคณะเจาหนาที่บริหาร และ วาที่รอยตรีพรธิภา             

เรืองฉาง ผูชํานาญการอาวุโสพัฒนาธุรกิจ บมจ. ซีพี ออลล ตามโครงการ “คนไทยไมทิ้ง

กัน”  ซีพี รอยเรียงใจสูภัยโควิด-19 ณ รพ.หลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ

เดินหนาสรางโอกาส • พ.ต.ท. วรรณพงษ คชรักษ อธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและ

เยาวชน มอบประกาศนียบัตรแกเด็กและเยาวชน ที่เขารวมโครงการ “สงเสริมและพัฒนา

ทักษะเด็กและเยาวชน เพ� อเตรียมความพรอมในการประกอบอาชีพ หลักสูตร : กิจการ

รานกาแฟเบื้องตน” รุนที่ 1/2564 โดยมี วิรา ยากะจิ ณ พิกุล รองอธิบดีผูพิพากษาศาล

เยาวชนฯ และ ชรัส ลิขิตคุณวงศ ที่ปรึกษาคณะเจาหนาที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล รวม

แสดงความยินดี ที่ กระทรวงยุติธรรม

คนที่แสน • ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม มอบของที่ระลึกแสดง

ความยินดีแก พรวลัย สีสุราช ฉีดวัคซีนคนที่แสน ในโอกาสที่มารับการฉีดวัคซีนเปนคนที่

แสน โดยมี อ.สมปอง บุญหลํา หัวหนาศุนยกีฬา มหาวิทยาลัยสยามรวมแสดงความยินดี

ดวย ณ ศูนยฉีดวัคซีน เดอะมอลล บางแค

รวมยินดีเลขาธิการ สมอ. • คณะกรรมการสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต ไทย (TCMA)   

นําโดย ระพี สุขยางค อุปนายกและเลขาธิการ เขาแสดงความยินดีตอ บรรจง สุกรีฑา ใน

โอกาสไดรับโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปน

เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ

อุตสาหกรรม (สมอ.) 

“เบอรดี้” ตอกย้ําความเปนเจาตลาดกาแฟกระปองพรอม

ด� มในประเทศไทย พรอมเดินหนาสงมอบคุณคาผลิตภัณฑเพ� อ

ตอบสนองความตองการของผูบริโภคอยางตอเน� อง การันตีดวย

รางวัล Marketeer No.1 Brand ประจําป 2020 - 2021 ใน

กลุมสินคาประเภทกาแฟกระปองพรอมด� ม (Ready to Drink 

Canned Coffee) จากผลการสํารวจพฤติกรรมการบริโภคสินคา

และการรับขอมูลขาวสารของผูบริโภคทั่วประเทศ โดยนิตยสาร 

Marketeer 

วันนเรศวร สุขีลักษณ ผูจัดการฝายธุรกิจอาหารแปรรูป

และเคร� องด� ม บริษัท อายิโนะโมะโตะ (ประเทศไทย) จํากัด 

กลาววา “เบอรดี้ ไดพยายามปรับปรุงและพัฒนาสินคาอยาง

ตอเน� อง เพ� อตอบสนองความตองการของผูบริโภค ทั้งในดาน

คุณภาพ และรสชาติ รวมถึงใหความสําคัญในดานสุขภาพของ

ผูบริโภคควบคูกันไป เราจึงทุมเทเพ� อสงมอบคุณคาผลิตภัณฑ

โดยชูแนวคิด “เพ� อสุขภาพ” ผานการปรับปรุงสูตรหรือการออก

ผลิตภัณฑใหม ภายใตแนวคิด ลดปริมาณน้ําตาล หรือ ไมมี

น้ําตาล เพ� อสอดรับกับความตองการของผูบริโภคใหมากขึ้น 

ไมวาจะเปน เบอรดี้ แบล็ค สูตรน้ําตาลนอย เบอรดี้ โรบัสตา                                   

สูตรน้ําตาลนอย และ เบอรดี้ ลาเต สูตรน้ําตาลนอย โดยลด

ปริมาณน้ําตาลลงจากสูตรปจจุบันถึง 50% เบอรดี้ เอสเปรสโซ                     

สูตรน้ําตาลนอย ซึ่งลดปริมาณน้ําตาลลงถึง 30% แตยังคง

คุณภาพรสกาแฟเขมตามแบบฉบับของเบอรดี้ รวมไปถึงการ

ออกผลิตภัณฑใหมอยาง เบอรดี้ แบล็ค ซีโร สูตรน้ําตาล 0% 

อีกดวย ซึ่งทุกสูตรของเบอรดี้ ไดรับการรับรองสัญลักษณ “ทาง

เลือกสุขภาพ” เพ� อเปนทางเลือกเพ� อสุขภาพใหกับผูบริโภคอีก

ดวย และการไดรับรางวัล Marketeer No.1 Brand นี้ถือเปน

อีกหนึ่งบทพิสูจนที่แสดงใหเห็นถึงความไววางใจจากผูบริโภคที่

มอบใหกับเราในฐานะการเปนแบรนดกาแฟคุณภาพที่ตอบโจทย

ความตองการที่หลากหลายของผูบริโภค รวมถึงความมุงมั่นที่ไม

เคยเปลี่ยนของเราในการสงเสริม ‘สังคมสุขภาพดี’ อันเปนเปน

สวนหนึ่งของนโยบาย ‘การสรางคุณคารวมกับสังคม’ ของอายิ

โนะโมะโตะ (The Ajinomoto Group Creating Shared Value: 

ASV) ที่แบรนดยึดมั่นมาโดยตลอดดวยเชนกัน”

ทั้งนี้ “เบอรดี้” เปนผูบุกเบิกการทําตลาดกาแฟกระปอง

พรอมด� มรายแรกในประเทศไทยตั้งแต พ.ศ.2536 โดยไดรับ

ความไววางใจจากผูบริโภคชาวไทย จนครองความเปนแบรนด

กาแฟกระปองพรอมด� มยอดนิยมอันดับหนึ่งของประเทศไทยมา

ตลอด 28 ป โดยยังคงมุงมั่นเคียงขางคนไทยและเปนกําลังใจ

ใหกาวผานเร� องราวตางๆไปดวยกัน สอดคลองกับแนวคิดของ

เบอรดี้ที่วา Birdy® always supports Thais”

เบอรด้ี ควารางวัล Marketeer No.1 Brand ประจําป 2020-2021

พรอมเดินหนาสงมอบคุณคาผลิตภัณฑเพ� อสราง “สังคมสุขภาพดี” ใหคนไทย

วิสซดอมคอนโดมิเนียม จัดแคมเปญพิเศษ! “วิสซ

ดอม เซนสออฟลีฟวิ่ง” นําเสนอ 3 โครงการพรอมอยู 

3 ทําเลฮอต วิสซดอม อเวนิว รัชดา-ลาดพราว วิสซ

ดอม อินสปาย สุขุมวิท และวิสซดอม สถานีปุณณวิถี   

ชวยผอนใหฟรีสูงสุด 36 เดือน ฟรีทุกคาใชจายในวัน

โอนดวยราคา เริ่มตน 3.1 ลบ. รับประกันนาน 30 ป  

นายอัษฎา แกวเขียว ประธานผูอํานวยการ 

วิสซดอม บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเมนต 

คอรปอเรชั่น จํากัด (MQDC) กลาววา ในชวงเดือนตุ

ลาคมนี้ เราไดจัดแคมเปญภายใตช� อ “วิสซดอม เซนส

ออฟลีฟวิ่ง” (WHIZDOM SENSE OF LIVING) เพ� อต

อบรับกลุมลูกคาที่กําลังจะตัดสินใจเลือกที่อยูอาศัยใน

ทําเลที่มีศักยภาพ ตอบโจทยทุกไลฟสไตลการใชชีวิต

ของคนยุคใหม มีบริการหลังการขายจากทีมพรีเมียม

แคร เพ� อตรวจสอบคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐาน

การรับประกัน 30 ป ซึ่งทางวิสซดอมคอนโดมีความ

พรอมที่จะนําเสนอ 3 โครงการ ใน 3 ทําเลดีที่เดินทาง

สะดวกดวยรถสวนตัวและรถไฟฟาในระดับราคาเริ่ม

ตน 3.1 ลานบาท

โดยทั้ง 3 โครงการคือ วิสซดอม อเวนิว รัชดา-

ลาดพราว วิสซดอม อินสปาย สุขุมวิท และ วิสซดอม 

สถานีปุณณวิถี เปนโครงการสรางเสร็จ แตงครบ (Fully 

Furnished) พรอมเขาอยู (Ready to Move) ตั้งอยูในทําเ

ลที่สามารถเดินทางไดอยางสะดวกสบายใกลแหลงอํานว

ยความสะดวกทั้งหางสรรพสินคา โรงเรียน โรงพยาบาล 

สถานีรถไฟฟา BTS, MRT และใกลจุดขึ้นลงทางดวน 

ทุกโครงการ 

วิสซดอม คอนโด เปดแคมเปญ  “เซนสออฟลีฟวิ่ง”

พบ 3 โครงการพรอมอยูฟรีสูงสุด 36 เดือน

ฟรีทุกคาใชจายวันโอน เริ่ม 3.1 ลาน 

จุดเดนของแคมเปญ “วิสซดอม เซนสออฟลีฟ

วิ่ง” จาก 3 โครงการวิสซดอมคืออยูฟรีสูงสุด 36 เดือน  

โดยเริ่มเปดตัวแคมเปญตั้งแตวันที่ 15 ตุลาคม ถึง  

31 ธันวาคม 2564 ซึงทางโครงการผอนใหลูกคาสูงสุด

นาน 36 เดือน และรับภาระทุกคาใชจาย ณ วันโอนฯ

“โดยทั้ง 3 โครงการของวิสซดอม นอกจากการ

มีฟงกชั่นโครงสรางระดับมาตรฐานในการอยูอาศัยแลว 

เรายังเพิ่มมาตรฐานดานการสรางความยั่งยืนไปดวย

พรอมกัน เพ� อใหผูพักอาศัยมีความสุข สุขภาพดี และมี

วิถีการใชชีวิตอยางยั่งยืน อาทิ สวนลอยฟา หองสมุด 

อาหารเชา เพ� อเพิ่มคุณภาพชีวิตของลูกบานในทุกมิติ” 

นายอัษฎากลาว

นอกจากนี้วิสซดอมคอนโดยังมีบริการอ� น ๆ ที่

ตอบรับไลฟสไตลการใชชีวิตในคอนโดใหสะดวกมากขึ้น 

ดวยบริการอาหารเชา และบริการหลังการขายกับการรับ

ประกันนาน 30 ป ไดแก ความแข็งแรงของโครงสราง

อาคาร การรั่วซึมของหลังคา การรั่วซึมของทอน้ํา และ

การใชงานประตูหนาตาง

ลงทะเบียนเยี่ยมชมและเปนเจาของกอนใครได

แลววันนี้ คลิก>> https://bit.ly/2UNlbeG บริการอาหาร

เชาทุกวันจันทร-ศุกร (ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ) สิ้น

สุด 31 ธันวาคม เง� อนไขเปนไปตามที่บริษัทฯ กําหนด 

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามไดที่ โทร.1265 

คลิปวิดีโอ: Hashtag: #Whizdom #Condo #MQDC 

#ForAllWellBeing #SenseOfLiving #ผอนใหฟรี

สูงสุด36เดือน

พบกับเมนูใหมท่ี คาเฟ แคนทารี ทุกสาขาท่ัวไทย ภูมิใจนํา

เสนอ “โชกุปง” ขนมปงโฮมเมดสไตลญ่ีปุน ขอบบางเบา เน้ือสัมผัส

เนียนเปนเสนใยปุยฟู เหนียวนุม จากสูตรลับเฉพาะของคาเฟ แคน

ทารี หอมกรุน อบสดใหมรอนๆ จากเตาทุกวัน ดวยความพิถีพิถัน

และใสใจในรายละเอียดทุกข้ันตอน พบกับสุดยอดขนมปงแสนอรอย 

จับคูทานกับอะไรก็อรอย ไมวาจะเปนกาแฟพรีเม่ียมรสเลิศ “ลาวาซ

ซา” หรือเคร� องด� มอ� นๆก็เขากันไปหมด มาพิสูจนความปงไดแลว

ต้ังแตวันน้ีเปนตนไป ณ คาเฟ แคนทารี สาขาปราจีนบุรี, เชียงใหม, 

เกาะยาวนอย, ภูเก็ต, โคราช,  ศรีราชา, บางแสน, ระยอง, ระยอง

บายเดอะซี (หาดแสงจันทร), อยุธยา และคาเฟ แคนทารี คอนเนอร 

สาขาคลาสสิค คามิโอ อยุธยา

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมที่ Call Centre: 1627 หรือเยี่ยมชม 

เว็บไซต  www.cafekantary.com

พบกับ “โชกุปง” ขนมปงสดโฮมเมดสไตลญี่ปุน

เนื้อเนียน เหนียวนุมฟู ไดแลวตั้งแตวันนี้ ณ คาเฟแคนทารี ทุกสาขา

บริษัท ซาบีน�า หรือ SABINA ผูผลิตและ

จัดจําหน�ายชุดชั้นในภายใตแบรนด “ซาบีน�า”                  

เดินหนาสานตอโครงการ “เย็บเตารวมใจ สูภัย                                                       

มะเร็งเตานม” เปนปที่ 15 โดยตลอดระยะ

เวลาที่ผานมา “ซาบีน�า” ไดดําเนินการผลิต

เตานมเทียมเพ� อสงตอใหแกผูปวยจํานวน

กวา 150,000 เตา โดยสงมอบผานโรงพยาบาล 

และศูนยมะเร็งตางๆ ทั่วประเทศ รวมถึงผูปวย

ที่มาติดตอขอรับโดยตรงจากบริษัทฯ

นางสาวดวงดาว มหะนาวานนท 

ประธานเจาหนาที่บริหารการสงเสริมธุรกิจ  

SABINA ระบุวา ในปนี้ “ซาบีน�า” ตั้งเปาผลิต

เตานมเทียมกวา 34,000 เตา เพี่อกระจาย                                               

ใหกับผูปวย และหน�วยงานที่ติดตอขอรับทั่ว

ประเทศ โดยขอเชิญชวนผูมีจิตอาสารวมเปน       

“ฮีโร” เย็บเตานมเทียม โดยสามารถติดตอ

ขอรับชุดเย็บเตานมเทียม ผาน 3 ชองทาง 

ไดแก 1. เคานเตอรซาบีน�า ในหางสรรพสินคา                                                 

เซ็นทรัลและโรบินสันทุกสาขาทั่วประเทศ      

2. ซาบีน�า ช็อป ทุกสาขาทั่วประเทศ และ  

3. ขอรับทางออนไลนผานทาง www.sabina.

co.th โดยซาบีน�าจะจัดสงอุปกรณเย็บใหทาง 

ไปรษณียฟรี ไมมีคาใชจายใดๆ

สําหรับผูปวย หรือผูที่ประสงคอยาก

ติดตอขอรับเตานมเทียมเพ� อสงตอใหกับผูปวย                                                            

สามารถติดตอขอรับเตานมเทียม ไดผาน

เคานเตอรซาบีน�าทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ

โทรศัพทผาน Sabina Call Center โทร.                   

0-2422-9430 หรือติดตอผานทาง Line@ :       

@SabinaThailand หรือทาง www.sabina.co.th 

โดยซาบีน�าจะจัดสงเตานมเทียมใหถึงมือผูปวย

ฟรี ไมมีคาใชจายใดๆ

SABINA สานตอโครงการ “เย็บเตารวมใจ สูภัยมะเร็งเตานม” ตอเน� องเปนปท่ี 15
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ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น
เดอะมอลล กรุป ผนึกกําลัง วันสยาม เดินหนาอัดโปรแรง ตอนรับการเปด

ประเทศ ปลุกการจับจาย กระตุนเศรษฐกิจใหกลับมาคึกคักรับไฮซีซ่ัน ยกทัพ 10 

ศูนยการคาและหางสรรพสินคาระดับช้ันนํา จัดแคมเปญ “Bangkok Shopping 

Fierce-Ti-Val” #มหกรรมชอปปงเฟยส-ติ-วัล ระดมหลากหลายสินคาแบรนดดัง ลด

แรงคร้ังใหญชวงโคงสุดทายของป สูงสุด 90% พรอมอัดโปรโมช่ันท่ีสุดของความคุม

คา และการรอคอย ตอนรับนักชอปชาวไทยและตางชาติ ระหวางวันท่ี 29 ตุลาคม – 

28 พฤศจิกายน ท่ี เดอะมอลล และเดอะมอลลไลฟสโตรทุกสาขา, ดิ เอ็มโพเรียม, 

ดิ เอ็มควอเทียร, สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร และสยามดิสคัฟเวอร่ี 

ศูนยการคาเอ็ม บี เค เซ็นเตอร ตอนรับเทศกาลฮาโลวีนในงาน MBK        

Halloween Party 2021 ระหวางวันท่ี 30 - 31 ตุลาคม ช้ัน G โซน A ชวนคุณมา

สนุกสุดสยองกับกิจกรรมมากมายท่ีจะสรางความสนุกสนานและความต� นเตนใหกับ

ทุกคน อาทิ มุมถายรูปพรอมพร็อพเกๆ  ท่ีจะชวนคุณแตงชุดแฟนซีแลวมาโพสทาสุด

เฟยซในแบบผีๆ มุมกระตุกตอมกร๊ีดกับเซอรไพรสท่ีจะโผลออกมาจากใยแมงมุมสุด

หลอนใหไดลุนของรางวัลสุดระทึกกลับบาน พรอมดวยขบวนทรูปผีสุดหรรษาท่ีจะ

เดินสรางสีสันท่ัวศูนยฯ ชวนรวมสนุกในกิจกรรม Trick or Treat เอ็ม บี เค เซ็นเตอร 

(MBK CENTER) แหลงรวมความพิเศษเขาถึงทุกไลฟสไตล และเตรียมพบกับ

ประสบการณใหม เร็วๆ น้ี โดยสามารถติดตามความเคล� อนไหวอยางตอเน� อง ราย

ละเอียดรานคาเปดใหม กิจกรรมตางๆ และโปรโมช่ันท่ีน�าสนใจไดท่ี www.facebook.

com/mbkcenterth 

ซีคอน บางแค ตอนรับเทศกาลฮาโลวีน จัดงาน “เฮฮาปารต้ี...ผีเซเลบสุดปง”  

เนรมิตสุสานรถสุดหลอน เรียกรวมเหลาผีเซเลบแหงปท้ังไทย-เทศ ยกขบวนมาแอบ

ซอนรอปวนผูมาเยือนใหหวาดผวาในทุกยางกาว ทาวัดใจในหองแคบชมผี ต� นตาต� น

ใจกับแฟลชม็อบผีเฮฮา ระหวางวันท่ี 29 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน ณ ลานกลาง 

ช้ัน 1 ศูนยสรรพสินคาซีคอน บางแค ถนนเพชรเกษม

โรงพยาบาลเจาพระยา พรอมทีมจักษุแพทยเฉพาะทางสําหรับเด็กจัดแพ็กเกจ                                                                                         

“โปรย้ิมสดใส..ใสใจสุขภาพดวงตา” แนะนําผูปกครองพาบุตรหลานตรวจเช็กสุขภาพ

ดวงตาในราคาพิเศษกอนเปดเทอม เน� องจากการเรียนออนไลนท่ีผานมาน้ัน เด็กๆ 

ใชสายตากับจอคอมพิวเตอร แท็บเล็ต และสมารทโฟนเปนเวลานานเกินขีดจํากัด 

เส่ียงตอการเกิดโรคคอมพิวเตอรวิช่ันซินโดรมและอาจสงผลกระทบตอการเรียน

ได สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี ศูนยจักษุ 24 ช่ัวโมง โทร. 0-2884-7000 หรือทาง  

LineID: @chaophya 

Bangkok Bank SME Podcast เปดโลกธุรกิจเพ� อนใหมผานเร� องราวเสียง                                                                                             

กับไฮไลตชวงตาง ๆ ท่ีน�าสนใจ ดังน้ี “The Treasury Talk “ ยอโลกคาเงินแตละ 

สัปดาห ยอยสถานการณรอบโลกใหคุณไดฟง ทุกวันจันทร สัปดาหท่ี 1 และ 3 เวลา                                                                                                

07.30 น.”Fininsight” อัปเดตเทรนดธุรกิจรอบโลกและโอกาสน�าลงทุน แบบ                                                                                      

Exclusive ทุกวันจันทร สัปดาหท่ี 2 และ 4 เวลา 07.30 น. “Fininvest” เติมความรู   

เร� องการลงทุน โอกาสการลงทุนในตลาดหุน และกองทุนท่ีน�าสนใจ ทุกวันพุธ เวลา 

07.30น. สามารถรับฟงไดทาง Channel ของ Bangkok Bank SME Facebook:      

bit.ly/3tHWyh8 YouTube: bit.ly/3nlIS8B PodBean: bit.ly/3b21rsH SoundCloud:  

bit.ly/3B7A4In Spotify: spoti.fi/3Bc36Xo

ศูนยการคาฟวเจอรพารค ชวนชอปสินคาแฟช่ัน ในงาน “Street fashion”  

อาทิ เส้ือผาแฟช่ัน รองเทา เคร� องประดับ เคสมือถือน�ารักๆ และแอคเซสเซอร่ีสาย

แฟช่ันหลายสไตล พรอมแลวมาชอปกันเลย!! อยากมีของเกๆ  ไวใกลๆ  ตัว ก็ตอง

มา งาน “Street fashion” ต้ังแตวันท่ี 27 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2564 ณ ลาน          

โปรโมช่ัน ช้ัน บี ศูนยการคาฟวเจอรพารค

บมจ. ทิพย กรุป โฮลด้ิงส หรือ TIPH นําทัพโดย ดร.สม

พร สืบถวิลกุล ประธานเจาหนาท่ีบริหาร เดินหนาจัดต้ัง บริษัท 

ทิพย ไอเอสบี จํากัด (TIP ISB) เปนบริษัทยอยแหงใหมภายใต 

TIPH มุงหวังใหเปนบริษัทเรือธง (Flagship Company) ในกลุม

ธุรกิจสนับสนุนธุรกิจประกันภัย เพ� อใหธุรกิจประกันภัย ในฐานะ

ธุรกิจหลักของกลุม TIPH มีความแข็งแกรงมากย่ิงข้ึน รวมท้ัง

ยังเปนการจัดโครงสรางกลุมธุรกิจของ TIPH ใหมีความชัดเจน 

รองรับโอกาสในการสรางฐานพันธมิตรทางธุรกิจ (Business 

Partnership) ใหมๆ  เพ� อเสริมสรางระบบนิเวศทางธุรกิจ (Business 

Ecosystem) รวมกัน ซ่ึงหลังจากน้ี TIPH มีแผนท่ีจะสง TIP 

ISB เขาลงทุนในธุรกิจนายหนาประกันภัย ธุรกิจสํารวจภัย และ

ธุรกิจใหบริการฝกอบรมตัวแทน/นายหนาประกันภัย หรือธุรกิจท่ี

สนับสนุนธุรกิจประกันภัยอ� นๆ ตามความเหมาะสม

ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษัท 

ทิพย กรุป โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) เปดเผยวา ท่ีประชุมคณะ

กรรมการบริษัท คร้ังท่ี 7/2564 ไดมีมติอนุมัติการจัดต้ังบริษัท 

ทิพย ไอเอสบี จํากัด เพ� อประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจท่ีสนับสนุน

ธุรกิจประกันภัย (Insurance Supported Business) ดวยทุนจด

ทะเบียนเบ้ืองตน 1 ลานบาท โดยมีบริษัท ทิพย กรุป โฮลด้ิงส 

จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 99.99 ซ่ึงแหลงเงินทุนท่ีจะใช

สําหรับการลงทุนของ TIP ISB ในอนาคต จะมาจากเงินเพ่ิมทุน

จาก TIPH โดยหลังจากน้ีจะดําเนินการจัดต้ัง TIP ISB ภายใน 45 

วัน นับจากวันท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจัดต้ัง

ตามท่ี TIPH มุงหวังท่ีจะเปนบริษัทโฮลด้ิงสในกลุมธุรกิจ

ประกันภัยช้ันนําในภูมิภาค TIPH จึงไดดําเนินการตามแผนการ

ขยายธุรกิจใน 12 เดือนขางหนา ซ่ึงเคยเปดเผยตอผูถือหุนไวแลว 

อันประกอบดวย การดําเนิน

การจัดต้ังหรือเขาซ้ือกิจการท่ี

ประกอบธุรกิจสนับสนุนธุรกิจ

ประกันภัย 2-3 ธุรกิจ ไดแก

ธุรกิจนายหนาประกันภัย ธุรกิจ

สํารวจภัย และธุรกิจใหบริการ

ฝกอบรมตัวแทน/นายหนา

ประกันภัย รวมท้ังการศึกษา

ความเปนไปไดในการต้ังบริษัท

ประกันภัยใหม หรือการเขาซ้ือ

กิจการท่ีมีใบอนุญาตประกอบ

ธุรกิจประกันภัย เพ� อรองรับการ

แยกหน�วยธุรกิจท่ีมีศักยภาพ

ของบริษัทในกลุมออกเปนบริษัท

ใหม (Spin-Off) อีกอยางนอย 

1 ธุรกิจ ซ่ึงการจัดต้ัง TIP ISB 

เปนบริษัทยอยใหมในคร้ังน้ี เปน

สวนหน่ึงของการดําเนินการตามแผนการท่ีวางไว ในการรองรับ

การลงทุนในธุรกิจสนับสนุนธุรกิจประกันภัย เพ� อเสริมสรางระบบ

นิเวศทางธุรกิจ (Business Ecosystem) และสนับสนุนการสราง

นวัตกรรมใหมๆ  ในธุรกิจประกันภัยใหสามารถตอบสนองความ

ตองการของผูบริโภคในทุกมิติ

“ผมเช� อม่ันเปนอยางย่ิงวาการจัดต้ัง TIP ISB จะทําให 

TIPH สามารถจัดโครงสรางกลุมธุรกิจใหมีความชัดเจน รวม

ท้ังจะชวยใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน (Competitive 

Advantage) จากการท่ีกลุมธุรกิจสนับสนุนธุรกิจประกันภัยจะ

อยูภายใตการบริหารงานของผูเช่ียวชาญในแตละประเภทธุรกิจ                                                             

(Specialization) อยางแทจริง รวมท้ังสงเสริมใหเกิดการประหยัด

ตอขนาด (Economy of Scale) จากการลงทุนใหมๆ  ภายใต TIP 

ISB ซ่ึงจะมีข้ึนเพ� อวัตถุประสงคในการสนับสนุนธุรกิจตาง ๆ 

ภายในกลุมธุรกิจ (Shared Services) อีกท้ัง TIPH ยังคาดหวัง

วาการลงทุนตาง ๆ ในอนาคตภายใต TIP ISB จะเปนการเพ่ิม

โอกาสในการสรางผลตอบแทนตอผูถือหุนของ TIPH ในระยะยาว 

อันเน� องมาจากการขยายการลงทุนในธุรกิจท่ีมีศักยภาพอีกดวย” 

ดร.สมพร กลาว

TIPH เสริมความแข็งแกรง จัดทัพต้ัง Flagship Company ลุยลงทุนธุรกิจสนับสนุนประกันภัย

End of the year 

sale • พบกับสินคา

เฟอรนิเจอร โคมไฟ ตู

เสื้อผา ของตกแตงบาน

จากแบรนดชั้นนําทั่ว

โลก Baxter, Rimdesio, 

BD Barcelona Design, 

Barovier& Toso, 

Daytona, Emmemobili,                                 

Fornasetti, Meridiani, 

Arketipo, Bert Frank, 

CVL Luminaries ลด

ราคาครั้งยิ่งใหญสุด

แหงป มากสุดถึง 70% 

ตั้งแตวันที่ 1 – 20 

พฤศจิกายน 2564 ที่

โชวรูม Seasons เอกมัย 

ซอย 20 สอบถาม

ขอมูลเพิ่มเติมไดที่ โทร.

0-2715-0845

หองอาหาร ฟฟทตี้ เซเวน สตรีท โรงแรมแมริออท 

กรุงเทพฯ สุขุมวิท กลับมาเปดใหบริการบุฟเฟตอาหารค่ํา

ชวงสุดสัปดาหอีกครั้งตามคําเรียกรองของสาวกบุฟเฟต

ตัวยง ทุกเย็นวันศุกร - อาทิตย ระหวางเวลา เวลา 17:00 

– 22:00 น.

หองอาหาร ฟฟทตี้ เซเวน สตรีท ขอเชิญผูช� นชอบ

บุฟเฟตมื้อค่ํากลับมาอิ่มอรอยกันไดแบบจุกๆ กับอาหาร

นานาชาติแสนอรอย ที่มีใหเลือกมากมาย ทั้งมุมเสต็กเนื้อ

และอาหารทะเลปงยางสด ๆ อาหารอินเดีย อาหารฝรั่ง 

อาหารไทยรสชาติตนตํารับ พาสตา พิซซา ซูชิ ซาชิมิสดๆ 

กวยเตี๋ยว สําหรับผูรักสุขภาพทางหองอาหารมีมุมสลัดบาร

พรอมหลากหลายน้ําสลัดใหเลือกสรร และปดทายมื้อค่ํา

แสนพิเศษดวยขนมหวาน ผลไม หรือไอศครีมกอนกลับบาน

หองอาหาร ฟฟทตี้ เซเวน สตรีท ตั้งอยูบริเวณ

ชั้นล็อบบี้ ของโรงแรม ใหบริการบุฟเฟตมื้อค่ํา อาหาร

นานาชาติทุกเย็นวันศุกร - อาทิตย ระหวางเวลา เวลา 

17:00 – 22:00 น. พิเศษ! เฉพาะผูซื้อออนไลนลวงหนา

ผานทาง https://bit.ly/3hWyIJy จายเพียง 699 บาท สุทธิ 

ตอทาน (ไมรวมเคร� องด� ม) จากราคาปกติ 1,057 บาท สุทธิ 

ตอทาน (ไมรวมเคร� องด� ม)

เพ� อสุขอนามัยและความปลอดภัยของลูกคาทุก

ทาน ทางหองอาหารไดจัดที่นั่งโดยเวนระยะหางทางสังคม

ทําใหที่นั่งมีจํานวนจํากัด ผูสนใจกรุณาโทรสํารองที่นั่งลวง

หนาที่ 0-2797-0000

วิลาวรรณ ฤกษเกรียงไกร กรรมการผูจัดการใหญ ธุรกิจแฟรนไชส ออฟฟศเมท พลัส 

ในเครือเซ็นทรัลรีเทล พรอมดวย รินทรรฐา ธานินทรวรภักด์ิ ผูบริหารรานแฟรนไชส สาขา 

เมืองสมุทรสาคร รวมเปดรานแฟรนไชสออฟฟศเมท พลัส แหงใหมติดกับ ถนนกิจมณี (กอน

ถึงทางเขาหมูบานรินรดา) ยืนหน่ึงเร� องความครบครัน ท้ังอุปกรณสํานักงาน ไอที เฟอรนิเจอร 

อุปกรณโรงงาน และสินคาเพ� อดําเนินธุรกิจ กวา 100,000 รายการ โดยมี ชุมพล จันทรจรัส

วัฒนา นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร, ดร. อุดม ชนะสิทธ์ิ, ดร.มณฑา วิญญโสภิต , และ

พ.ต.อ. ธนากร วงศสิริลักษณ  รวมงาน

หองอาหารฟฟทต้ี เซเวน สตรีท เอาใจสาวกบุฟเฟต

พรอมกลับมาใหบริการบุฟเฟตอาหารนานาชาติ

มื้อค่ําชวงสุดสัปดาหอีกครั้ง

วิเศษ วิศิษฏวิญู 

กรรมการผูจัดการ พรอม

ดวย คณะผูบริหารระดับ

สูง และพนักงาน บริษัท ซีพี

แรม สํานักงานใหญ รวมปลูก

ตนไมยืนตนเพิ่ม ภายใตแ นวคิด 

“CPRAM Green Life” #ปลูก

เพ� อโลกยั่งยืน ซึ่งดําเนินการ

มากวา 8 ป ปลูกตนไมไปแลวก

วา 4,000 ตน บนพื้นที่กวา 21 

ไร หวังเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหกับประเทศไทย ยกระดับการ

สรางความตระหนักตอสิ่งแวดลอม เสริมสรางระบบนิเวศ

ที่สมบูรณ สรางแหลงกักเก็บกาซคารบอนไดออกไซด และ

ยังชวยผลิตกาซออกซิเจนบริสุทธิ์ใหมนุษยและสิ่งมีชีวิตบน

โลกใบนี้ดํารงชีวิตอยูไดอยางสมดุล รวมถึงชวยกันรักษาสิ่ง

แวดลอมใหมีความอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน โดยการดําเนิน

การดังกลาวสอดคลองกับเครือเจริญโภคภัณฑ ภายใต

โครงการ “ซีพี รอย รักษ โลก” ในโอกาสที่เครือซีพีดําเนิน

เปดแลววันนี้! แฟรนไชส สาขาใหม 

“ออฟฟศเมท พลัส” เมืองสมุทรสาคร 

ยืนหนึ่งเร� องความครบครัน ตอบโจทยทุกธุรกิจ

ซีพีแรม เพิ่มพื้นที่สีเขียว เสริมสรางระบบนิเวศที่สมบูรณ

ภายใตแนวคิด “CPRAM Green Life” #ปลูกเพ� อโลกยั่งยืน

ธุรกิจครบ 100 ป

อนึ่ง ตนไมถือเปนทรัพยากร

ที่ล้ําคาที่สุดอันดับตนๆ ของโลก 

เพียงแคเรารวมกันปลูกตนกลา

เล็กๆ คนละตน ในอนาคตจะกลายเปนตนไมใหญกวา 

70 ลานตน ที่ใหรมเงากับคนไทย และมนุษยชาติ เพ� อ

โลกของเราคงอยูอยางยั่งยืน รวมถึงเพ� อสรางความมั่นคง

ทางทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และเศรษฐกิจ สอดคลอง

ตามแนวทางการขับเคล� อนดานสงเสริมความยั่งยืนของ

องคกร โดย ซีพีแรม ทุกแหงทั่วประเทศ ไดเชิญชวน

ใหพนักงาน รวมกันปลูกตนไม เพ� อสรางพื้นที่สีเขียวมา

อยางตอเน� อง



สางปมฉาวโลก‘ถุงมือยาง’จบ1เดือน
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14 ต่างประเทศ-ต่อข่าวหน้าหนึ่ง

จีนโต้สหรัฐชงไต้หวันเข้ายูเอ็น
มาเลย์หวังเปิดประเทศเต็มรูปแบบต้น ธ.ค.

กัวลาลัมเปอร์ • แชนแนลนิวเอเชียรายงานว่า แนนซี ชูครี 

รัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวของมาเลเซียตอบคำาถามในที่ประชุม

รัฐสภาเมื่อวันพุธที่ 27 ตุลาคม ที่ถามว่าเมื่อไรมาเลเซียจะเปิด

ทั้งประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เธอระบุว่ารัฐบาล

ต้องรอประเมินโครงการนำาร่องทราเวลบับเบิลรับนักท่องเที่ยว

ต่างชาติของเกาะลังกาวีที่จะเริ่มในวันที่ 16 พฤศจิกายน ก่อน

จะเปิดรับนักท่องเที่ยวทั้งประเทศ มีช่วงเวลาสังเกตการณ์ 3 

เดือน แต่ถ้าทุกอย่างโอเค อาจเปิดประเทศก่อนหน้านั้น เราอาจ

เปิดประเทศได้ในอนาคตอันใกล้ หลังจากวันที่ 16 พฤศจิกายน 

หรืออาจเป็นต้นเดือนธันวาคม ไม่ใช่คำาสัญญาของเธอ แต่เราจะ

พยายามและทำางานอย่างหนัก นอกจากนี้แนนซียังตอบคำาถาม

ของ ส.ส.หลายคนถึงเรื่องโครงการทราเวลบับเบิลในพื้นที่อื่นของ

ประเทศที่เหมือนกับเกาะลังกาวี แนนซีอธิบายว่าตอนเริ่มโครง

การทราเวลบับเบิลลังกาวีสำาหรับนักท่องเที่ยวในประเทศเมื่อวัน

ที่ 16 กันยายน ยังห้ามเดินทางระหว่างรัฐอยู่ แต่ปัจจุบันไม่มีการ

ห้ามแล้ว จึงไม่จำาเป็นต้องมีทราเวลบับเบิลในประเทศ ระหว่าง

วันที่ 16 กันยายนถึง 15 ตุลาคม มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาลังกา

วีมากกว่า 100,000 คน 

ฮ่องกงผ่าน กม.เซ็นเซอร์ยันหนังเก่า

ฮ่องกง • สภานิติบัญญัติฮ่องกงผ่านกฎหมายเซ็นเซอร์ภาพ 

ยนตร์ที่เข้มงวดมากขึ้นเมื่อวันพุธที่ 27 ตุลาคม ให้อำานาจเจ้า

หน้าที่สั่งห้ามฉายภาพยนตร์ ในอดีตที่เป็นภัยต่อความมั่นคง

แห่งชาติ กฎหมายนี้เป็นผลสืบเน่ืองจากกฎหมายความมั่นคง

แห่งชาติที่จีนบังคับใช้กับฮ่องกง หลังเกิดการชุมนุมเรียกร้อง

ประชาธิปไตยและทางการจีนรณรงค์ “กฎรักชาติฮ่องกง” เมื่อ

เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา รัฐบาลฮ่องกงประกาศว่าจะเซ็นเซอร์

ภาพยนตร์ที่ยื่นขออนุญาตถ่ายทำาว่ามีเน้ือหาละเมิดกฎหมาย

ความมั่นคงแห่งชาติหรือไม่ แต่กฎหมายเซ็นเซอร์ฉบับใหม่ที่

ผ่านการเห็นชอบของสภานิติบัญญัติฮ่องกงเมื่อวันพุธ ที่ปัจจุบัน

ไม่มีสมาชิกสภาฯ ที่เป็นฝ่ายค้านหลงเหลืออยู่ ให้อำานาจกับผู้

บริหารสูงสุดฮ่องกงถอดถอนใบอนุญาตทั้งภาพยนตร์ ในอดีต

และปัจจุบันที่เห็นว่าขัดต่อความมั่นคงแห่งชาติ เพิ่มโทษผู้ฝ่าฝืน

ถ่ายทำาภาพยนตร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยจำาคุกไม่เกิน 3 ปี และ

ปรับ 1 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง หรือราว 4.28 ล้านบาท เจ้าหน้าที่

ควบคุมการเซ็นเซอร์ภาพยนตร์ของฮ่องกง สามารถเข้าไปตรวจ

ค้นสถานที่ใดก็ตามที่ต้องสงสัยว่าจัดฉายภาพยนตร์ที่ ไม่ได้รับ

อนุญาตโดยไม่ต้องมีหมายค้น และชื่อภาพยนตร์ที่เสี่ยงต่อการ

ละเมิดกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติ ไม่สามารถอุทธรณ์ทางช่อง

ทางปกติแต่ต้องยื่นต่อคณะกรรมการของศาลฮ่องกงพิจารณา 

ซึ่งใช้เวลานานและเสียค่าใช้จ่ายสูง ก่อนหน้าน้ีสมาชิกสภา

นิติบัญญัติฝ่ายสนับสนุนจีนวิจารณ์รัฐบาลว่ากฎหมายนี้ ไม่รวม

ถึงภาพยนตร์ของบริษัทที่ให้บริการสตรีมมิง เช่น เน็ตฟลิกซ์, 

เอชบีโอและแอมะซอน เอ็ดเวิร์ด เหยา รัฐมนตรีพาณิชย์ฮ่องกง

ระบุว่า กฎหมายเซ็นเซอร์ฉบับใหม่ครอบคลุมทั้งภาพยนตร์ทั่วไป

และออนไลน์. 

ปักกิ่ง • รัฐบาลจีนยืนกรานเมื่อวันพุธว่า ไต้หวันไม่มีสิทธิเข้าร่วม

องค์การสหประชาชาติ เพราะไต้หวันถือเป็นส่วนหนึ่งของจีน หลัง

จากรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเพิ่มความตึงเครียดด้วยการเรียกร้อง

ให้ดินแดนประชาธิปไตยแห่งน้ีมีส่วนร่วมกับองค์กรต่างๆ ของยูเอ็น

มากขึ้น

รายงานเอเอฟพีเมื่อวัน

พุธท่ี 27 ตุลาคม 2564 กล่าว

ว่า แอนโทนี บลิงเคน รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

สหรัฐ กล่าวในแถลงการณ์เมื่อ

วันอังคารที่ผ่านมา ในโอกาสครบ

รอบ 50 ปี ที่สมัชชาใหญ่องค์การ

สหประชาชาติ (ยูเอ็น) ลงมติรับ

จีนเข้าเป็นสมาชิกแทนท่ีไต้หวัน 

ว่าเขาเสียใจที่ ไต้หวันถูกกีดกัน

ออกจากเวทีโลกมากยิ่งขึ้น

บลิงเคนกล่าวว่า เนื่องจาก

ประชาคมระหว่างประเทศเผชิญ

กับปัญหาที่ ซั บซ้อนและเป็น

ปัญหาระดับโลกจำ านวนมาก

อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน จึง

เป็นสิ่งสำาคัญที่ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียทุกฝ่ายจะช่วยแก้ ไขปัญหา

เหล่านี้ ซ่ึงรวมถึงผู้คน 24 ล้าน

คนที่อาศัยอยู่ในไต้หวัน

“การมีส่วนร่วมอย่างมี

ความหมายของไต้หวันในระบบ

ของยูเอ็นไม่ใช่ประเด็นการเมือง 

แต่เป็นประเด็นในทางปฏิบัติ” 

รัฐมนตรีสหรัฐกล่าว “นั่นคือ

เหตุผล ท่ี เรากระ ตุ้นประเทศ

สมาชิกยูเอ็นทั้งหมดเข้าร่วมกับ

เราในการสนับสนุนการมีส่วน

ร่วมอย่างแข็งแกร่งและมีความ

หมายของไต้หวันท่ัวท้ังระบบของ

ยูเอ็นและในประชาคมระหว่าง

ประเทศ”

เขายกตัวอย่างกรณีที่ ไต้                                               

หวันถูกกีดกันออกจากการประ 

ชุมที่เกี่ยวข้องกับองค์การการบิน

พลเรือนระหว่างประเทศและ

องค์การอนามัยโลก 

บลิงเคนให้ข้อสังเกตว่า 

ไต้หวันได้รับการยกย่องสำาหรับ

การตอบสนองต่อการระบาดของ

โควิด-19 ได้ ในระดับ “เวิลด์

คลาส” และในแต่ละปีนั้นมีผู้

โดยสารหลายสิบล้านคนเดินทาง

ผ่านสนามบินต่างๆ ของไต้หวัน

ประธานาธิบดีไช่ อิงเหวิน 

ของไต้หวันยินดีกับคำากล่าวของ

รัฐมนตรีสหรัฐผู้นี้ โดยเธอโพสต์

ลงทวิตเตอร์ว่า ขอบคุณที่สหรัฐ

สนับสนุนการขยายการมีส่วน

ร่วมระหว่างประเทศของไต้หวัน 

“เราพร้อมเสมอที่จะทำางานกับ

หุ้นส่วนความร่วมมือที่มีความคิด

เหมือนๆ กัน เพื่อสนับสนุนความ

ชำานาญของเราในองค์กร, กลไก 

และงานระดับนานาชาติ” 

รัฐบาลสหรัฐเรียกร้องมา

ช้านานให้ไต้หวันได้มีส่วนร่วมกับ

กิจกรรมต่างๆ ของยูเอ็น แต่คำา

กล่าวของรัฐมนตรีต่างประเทศ

สหรั ฐล่ าสุ ดมี ออกมาในช่ วง

เวลาที่มีความตึงเครียดทางการ

ทูตและการทหารข้ามช่องแคบ

ไต้หวันมากยิ่ งขึ้น โดยจีนส่ง

เครื่องบินบินใกล้เกาะไต้หวัน

จำานวนมากเป็นประวัติการณ์

จีนถือว่าไต้หวันเป็นมณฑล 

หนึ่งของจีนที่รอการผนวกดิน

แดน ด้วยกำาลังทหารหากถึง

คราวจำาเป็น กองกำาลังชาตินิยม

หนีมาปักหลักที่เกาะนี้ภายหลัง

พ่ายแพ้สงครามกลางเมืองต่อ

พรรคคอมมิวนิสต์เมื่อปี 2492

หม่า เซียวกวง โฆษก

สำานักงานกิจการไต้หวันในกรุง

ปักกิ่ง กล่าวตอบโต้สหรัฐเมื่อวัน

พุธ โดยยืนกรานว่าไต้หวันไม่มี

สิทธิเข้าร่วมองค์การสหประชา 

ชาติ 

“องค์การสหประชาชาติ

เ ป็ นอ งค์ ก ร ระหว่ า ง รั ฐบาล

วอชิงตัน • คณะกรรมการผู้

เชี่ยวชาญที่ปรึกษาของสำานักงาน

อาหารและยาสหรัฐ (เอฟดีเอ)                                                    

ลงมติแนะนำาให้ฉีดวัคซีนโควิด-                                                       

19 ของไฟเซอร์-ไบออนเทค กับ                                                    

เด็กอายุ 5-11 ขวบ ระบุว่าการ                                                     

ฉีดวัคซีนกับเด็กกลุ่มน้ีมีประโยชน์ 

มากกว่าความเสี่ยง 

สำานักข่าวรอยเตอร์ราย                                                      

งานว่า คณะกรรมการผู้เชี่ยว 

ชาญซ่ึงเป็นที่ปรึกษาของสำานัก 

งานอาหารและยาสหรัฐ (เอฟดี

เอ) ลงมติในการประชุมเม่ือวัน

อังคารที่ 26 ตุลาคม ตามเวลา

ในสหรัฐ แนะนำาให้ฉีดวัคซีนโค

วิด-19 ของไฟเซอร์-ไบออนเทค 

ให้กับเด็กอายุ 5-11 ขวบ โดยมี

ผู้เห็นด้วยกับการฉีดวัคซีนให้เด็ก

กลุ่มนี้ 17 เสียง และมีผู้งดออก

เสียงหนึ่งราย 

เด็กอายุ 5-11 ขวบในสหรัฐ

มีราว 28 ล้านคน เด็กช่วงอายุ

นี้ส่วนใหญ่เริ่มกลับไปเรียนใน

โรงเรียนแล้ว 

เอฟดีเอไม่ได้มีข้อบังคับว่า

จะต้องปฏิบัติตามคำาแนะนำาของ

คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญจาก

ภายนอก แต่ส่วนใหญ่จะทำาตาม 

ถ้าเอฟดีเออนุมัติให้ฉีดวัคซีนโค

วิด-19 กับเด็กกลุ่มอายุนี้ จาก

นั้นคณะกรรมการที่ปรึกษาของ

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของ

สหรัฐ (ซีดีซี) จะประชุมกันใน

สัปดาห์หน้าว่าจะแนะนำาให้ฉีด

วัคซีนไฟเซอร์-ไบออนเทคกับเด็ก

กลุ่มนี้หรือไม่ และผู้อำานวยการ

ซีดีซีจะเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้าย

แม้เด็กที่ติดเชื้อโควิด-19 

มีอาการป่วยร้ายแรงหรือเสีย

ชีวิตน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ

ผู้ ใหญ่ที่ติดเชื้อ แต่เด็กบางคนที่

ติดเชื้อทำาให้เกิดโรคแทรกซ้อน 

และมีจำานวนเด็กท่ีไม่ได้ฉีดวัคซีน

ติดเช้ือโควิด-19 เพ่ิมมากข้ึน เนื่อง 

จากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์เดลตา

ที่แพร่เชื้อได้ง่าย 

จากข้อมูลของสถาบันกุมาร                                               

เวชศาสตร์แห่งอเมริกา มีเด็กสหรัฐ

ท่ีเสียชีวิตจากการติดเช้ือโควิด-19 

มากกว่า 500 ราย 

ปัจจุบันมีเพียงไม่ก่ีประเทศ                                                

เช่น จีน, คิวบาและสหรัฐอาหรับ

เอมิเรตส์ที่อนุมัติให้ฉีดวัคซีนโค

วิด-19 ในเด็กกลุ่มอายุนี้หรืออายุ

น้อยกว่านี้ 

ไฟเซอร์-ไบออนเทคแนะ 

นำาว่า ควรฉีดวัคซีนโควิด-19 เพียง                                                       

10 ไมโครกรัมกับเด็กท่ีอายุน้อย 

เมื่อเทียบกับเด็กอายุต้ังแต่ 12 ปี

ข้ึนไปท่ีให้ฉีดวัคซีนปริมาณ 30 

ไมโครกรัม ทางการสหรัฐอนุมัติ

ให้ฉีดวัคซีนในเด็กกลุ่มอายุ 12-

15 ปีเมื่อเดือนพฤษภาคมท่ีผ่านมา 

และอนุมัติฉีดวัคซีนกลุ่มอายุต้ังแต่ 

16 ปีเมื่อเดือนธันวาคมปีท่ีแล้ว 

ไฟเซอร์-ไบออนเทคเผยจาก                                     

การทดลองทางคลินิกในเด็กอายุ                                                       

5-11 ขวบ พบว่าวัคซีนมีประสิทธิ                                           

ภาพ 90.7%

สิ่ งที่คณะที่ปรึกษาของ

เอฟดีเอให้ความสนใจเป็นพิเศษ

คืออัตราการป่วยเป็นโรคกล้าม

เนื้อหัวใจอักเสบที่เชื่อมโยงกับ

วัคซีนของไฟเซอร์-ไบออนเทค

และโมเดอร์นา โดยเฉพาะใน

ผู้ชายที่อายุน้อย.

กก.FDAแนะฉีดไฟเซอร์ให้เด็ก5-11ขวบ

นายกฯ ไปนอก

จะเดินทางไปวันท่ี 31 ต.ค.-3 พ.ย. ก่อนกลับมา

เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

วันท่ี 4 พ.ย. ซ่ึงการประชุม ครม.ในสัปดาห์ดัง

กล่าว จะเลื่อนจากวันอังคารท่ี 2 พ.ย. มาเป็น

วันท่ี 4 พ.ย.แทน ท้ังน้ี ถือเป็นคร้ังแรกในการ

เดินทางออกนอกประเทศของ พล.อ.ประยุทธ์ 

หลังเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 และ

ล่าสุดไทยประกาศเปิดประเทศอย่างเป็นทาง 

การในวันท่ี 1 พ.ย.น้ี

วันเดียวกัน ท่ีตึกภักดีบดินทร์ ทำาเนียบ

รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์เข้าร่วมและกล่าวถ้อย 

แถลงในนามอาเซียน ในฐานะท่ีไทยเป็นประ 

เทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-ญ่ีปุ่น 

สำาหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญ่ีปุ่น คร้ัง

ท่ี 24 ผ่านระบบประชุมทางไกล พร้อมผู้นำา

ประเทศสมาชิกอาเซียน และนายคิชิดะ ฟูมิ

โอะ นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่น

โดยนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยสาระ

สำาคัญของการประชุมว่า นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่น

เน้นย้ำาความสำาคัญกับอาเซียน ผ่านการส่ง

เสริมความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมภายใต้

มุมมองอาเซียนต่ออินโด-เเปซิฟิก (AOIP) โดย

เฉพาะอย่างย่ิงต่อการรับมือกับโควิด-19 ซ่ึง

เป็นปัญหาร่วมกัน ซ่ึงญ่ีปุ่นได้ให้การสนับสนุน

อย่างต่อเนื่อง 

“ไทยในฐานะผู้ประสานงานความ

สัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น ขอกล่าวถ้อยแถลง

ในนามอาเซียน ดังนี้ อาเซียนและญี่ปุ่น

ได้รักษามิตรภาพและความร่วมมือระหว่าง

กันมาเกือบ 50 ปี บนพื้นฐานของความไว้

เนื้อเชื่อใจ ความเป็นหุ้นส่วนแบบ ใจถึงใจ 

และ “ความเป็นหุ้นส่วนที่เท่าเทียมกัน” ซึ่ง

การร่วมกันฟันฝ่าความท้าทายที่ผ่านมาเป็น

เครื่องพิสูจน์ถึงความเป็นมิตรแท้ระหว่างกัน

ได้เป็นอย่างดี” นายกรัฐมนตรีระบุ 

ขณะท่ีในช่วงเวลา 11.30 น. ท่ีตึก

ภักดีบดินทร์ พล.อ.ประยุทธ์เข้าร่วมและกล่าว

ถ้อยแถลงในการประชุมสุดยอดอาเซียน-

ระหว่างประเทศที่ประกอบด้วย

รัฐอธิปไตย แต่ไต้หวันเป็นส่วน

หนึ่งของจีน” โฆษกผู้นี้กล่าว

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ประธา 

นาธิบดี โจ ไบเดน เพิ่งทำาให้

จีนขุ่นเคืองเมื่อกล่าวว่ารัฐบาล

สหรัฐของเขาพร้อมจะปกป้อง

ไต้หวันหากถูกจีนรุกราน ทำาให้

ทำาเนียบขาวต้องรีบออกมาชี้แจง

ว่าสหรัฐยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

นโยบายเดิม ซึ่งเป็นไปตามกฎ 

หมายความสัมพันธ์กับไต้หวันที่

ผ่านสภาคองเกรสเมื่อปี 2522 

เมื่อสหรัฐเปลี่ยนจากการรับรอง

ไต้หวัน มาสถาปนาความสัมพันธ์

กับจีน.

น้ำ�ท่วม •  

ถนนย่านกลาง

เมืองกาตาเนีย 

แคว้นซิซิลีทาง

ใต้ของอิตาลี 

กลายสภาพเป็น

แม่น้ำาหลังฝน

ตกหนักเมื่อวัน

ท่ี 26 ตุลาคม              

มีรายงานผู้เสีย

ชีวิตจากน้ำาท่วม 

2 ราย และ

ไฟฟ้าดับทั้ง

เมือง.

ไทยโพสต์ • เมื่อวันที่ 27 ต.ค. เพจเฟซ 

บุ๊กสำานักบริหารกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ออกประกาศกรณีสโมสรนิสิต

จุฬาฯ มีมติให้ยกเลิกขบวนอัญเชิญพระเกี้ยว

ในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ มี

เนื้อหาระบุว่า โดยที่ประเทศไทยเป็นดินแดน

ที่มีความหลากหลายในทางเชื้อชาติ ศาสนา 

ตลอดจนความเชื่อถือและความเลื่อมใส

ศรัทธาต่างๆ หากแต่เราสามารถอยู่ร่วมกัน

โดยสันติมาช้านาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตระหนักและให้ความสำาคัญกับคุณลักษณะ

ของสังคมไทยดังกล่าวที่สอดคล้องกับอุดมคติ

ในวงวิชาการเสมอมา

มหาวิทยาลัยจึงให้ความสำาคัญกับการ

ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความ

คิด ความเชื่อ อายุ เพศ ภูมิหลังทางสังคม หรือ

แม้แต่ความเชื่อในทางการเมือง ดังจะเห็น

ได้จากการที่มหาวิทยาลัยเคารพในเสรีภาพ

ทางความคิดและทางวิชาการของบุคลากร

และนิสิตของมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด ยิ่ง

ไปกว่านั้น มหาวิทยาลัยตระหนักดีว่าการ

เปลี่ยนแปลงในทางความคิดย่อมเกิดขึ้นได้

เสมอ และเป็นเหตุการณ์ปกติสามัญของทุก

สังคม อย่างไรก็ดี ในฐานะสถาบันการศึกษา

ชั้นสูงที่มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้

คู่คุณธรรม สมดังปณิธานของมหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถือเป็นบทบาท

ตลอดมาที่จะต้องแนะนำาและดูแลให้กิจกรรม

ของนิสิตอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย ตลอด

จนกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยดำาเนิน

การหนักเบาตามควรแก่กรณี

ฉะนั้น หากความปรากฏว่า นิสิตของ                                                        

มหาวิทยาลัยได้กระทำาการในลักษณะที่

เป็นการไม่ เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการ

แสดงออกผ่านการออกแถลงการณ์ หรือ

หนังสือสิ่งพิมพ์ ที่มีเนื้อหากระทบกระเทือน

ต่อบุคคลที่เป็นที่เคารพเทิดทูนสักการะของ

ผู้อื่น โดยที่มิได้เป็นไปตามหลักวิชาการ 

กล่าวคือ มิได้กระทำาไปด้วยความมุ่งหมาย

ที่จะให้ข้อมูลอย่างสุจริตและรอบด้าน อัน

เป็นการกระทำาที่ขัดต่อคุณธรรม ซึ่งเป็น

มาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากล หรือ

เป็นการแสดงออกที่ ไม่เคารพต่อความเห็น

ต่าง หรือความเชื่อความเลื่อมใสของผู้อื่น 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยย่อมไม่อาจนิ่ง

เฉย พร้อมกับถือเป็นหน้าที่ที่จะดำาเนินการ

ที่จำาเป็นและเหมาะสม เพื่อกล่อมเกลานิสิต

ของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในครรลองของหลัก

ความรู้คู่คุณธรรม รวมทั้งจะได้ดำาเนินการ

สอบหาข้อเท็จจริงโดยเร็ว หากพบว่ามีการก

ระทำาที่ขัดต่อกฎหมายหรือกฎระเบียบของ

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะได้ดำาเนินการ

ทางวินัยต่อไป

มหาวิทยาลัยขอยืนยันว่า การดำาเนิน

การของมหาวิทยาลัยตามแนวทางดังกล่าว 

ไม่มีวัตถุประสงค์ เพื่อลิดรอนหรือจำากัด

เสรีภาพทางความคิด เสรีภาพทางวิชาการ 

หรือทางอื่นใด หากแต่เป็นไปเพื่อให้นิสิตของ

มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรมงาม

พร้อมทุกด้านเท่านั้น. 

จุฬาฯสั่งสอบปมเลิกขบวนพระเกี้ยว 

แจ้งวัฒนะ • กองบัญชาการกองทัพไทย                                                        

โดย พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสด์ิ ผู้บัญชาการ                                                           

ทหารสูงสุด มีนโยบายให้สำานักสวัสดิการ 

ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ประพันธ์

บทเพลงข้ึนเพ่ือเทิดทูนและน้อมรำาลึกถึง

พระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหา

กษัตริย์ท่ีมีคุโณปการต่อผืนแผ่นดินไทย 

ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และบทเพลง

ท่ีแสดงถึงความรักของกองทัพไทย ท่ีจะ

อยู่เคียงข้างพ่ีน้องประชาชนชาวไทย โดย

เน้ือหาส่วนใหญ่จะแสดงให้เห็นถึงทหารมี

ความพร้อมท่ีจะสละชีวิต เลือดเน้ือเพื่อผืน

แผ่นดินไทย รักษาไว้ซ่ึงเอกราชแห่งชาติไทย 

บทเพลงดังกล่าว ประกอบด้วย  

1.ขัตติยราชแห่งชาติไทย ประพันธ์ทำานอง : 

พ.อ.สมเกียรต์ิ จุลโอภาส เน้ือร้อง : พ.อ.กิรชิต                                                                   

คุณาวงศ์ เรียบเรียง : ส.ต.เมธา ยวนเขียว  

2.วีรกษัตริย์ชาตินักรบ ประพันธ์ทำานอง : 

พ.อ.สมเกียรต์ิ จุลโอภาส เน้ือร้อง : พ.อ.กิรชิต                                                                  

คุณาวงศ์ เรียบเรียง : ส.ท.ภาคิน คงประ 

พันธ์ 3.กองทัพไทย หัวใจเพ่ือประชาชน 

ประพันธ์ทำานอง : พ.อ.สมเกียรต์ิ จุลโอภาส 

เน้ือร้อง : พ.อ.กิรชิต คุณาวงศ์ เรียบเรียง : 

ส.อ.กันตพนธ์ ปานนาค โดยท้ัง 3 บทเพลง 

ท้ังแต่งและเน้ือร้อง ภายใต้การอำานวยการ

ของ พล.ต.กฤตพันธ์ุ รักใคร่ ผู้อำานวยการ

สำานักสวัสดิการทหาร.

กองทัพแต่ง3เพลงเชิดชูชาติ-กษัตริย์

ทำาเนียบฯ • เมื่อวันพุธ เวลา 17.00 น. ท่ี

ห้องประชุม 108 อรรถไกวัลวที ช้ัน 1 อาคาร

สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี ทำาเนียบ

รัฐบาล นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบการส่งออกถุงมือยางไปนอกราช

อาณาจักร คร้ังท่ี 1/2564 ผ่านระบบวิดีโอคอน

เฟอเรนซ์ 

จากน้ันนายจุรินทร์แถลงภายหลังการ

ประชุมว่า จากการประชุมในวันน้ีได้ข้อสรุป 4 

ประเด็นดังน้ี คือ 1.สำานักงานตำารวจแห่งชาติ 

(สตช.) ได้รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่า คดีท่ี

เก่ียวข้องกับถุงมือยางทางการแพทย์ขณะน้ี

เป็นคดีสำาคัญ โดยได้ดำาเนินคดีท้ังหมด 15 คดี

ด้วยกัน ซ่ึงในจำานวนน้ันรวมคดีท่ีเก่ียวข้องกับ

บริษัท แพดด้ี เดอะรูมฯ ด้วย โดยขณะน้ีอัยการ

ได้ส่ังฟ้องแล้ว ส่วนกรณีท่ีเก่ียวข้องกับถุงมือ

ยางทางการแพทย์ย่ีห้อสกายเมด ท่ีไปปรากฏ

ช่ือในข่าวของ CNN น้ันท่ีประชุมได้มอบให้

ทาง สตช.รับไปสืบสวนสอบสวนดำาเนินคดีต่อ

ไปหากพบการกระทำาความผิด โดย สตช.ได้

แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าจะเร่งรัดดำาเนินการ

สืบสวนให้เสร็จส้ินภายใน 1 เดือน

นายจุรินทร์กล่าวว่า 2.ท่ีประชุมได้กำา

ชับให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น กรมโรงงาน 

สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)                                                                     

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมศุลกากร กระ 

ทรวงมหาดไทย และหน่วยงานอื่นท่ีเก่ียวข้อง 

ได้บังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด รวมท้ังให้

ความร่วมมือหรือบังคับใช้กฎหมายกับ 2 กรณี

ท่ีปรากฏในข่าว CNN ต่อไป 3.ท่ีประชุมได้ 

สอบถามว่าจะมีผลกระทบในเร่ืองของความ

สัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือกระทบกับ

เร่ืองการค้าและการส่งออกระหว่างไทยและ

สหรัฐอเมริกาหรือไม่ โดยกระทรวงการต่าง

ประเทศได้แจ้งว่า ไม่น่าจะมีผลกระทบใดๆ เกิด                                                                 

ข้ึน เพราะท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน หากพบการ 

กระทำาส่ิงผิดกฎหมาย เราดำาเนินคดีทุกกรณีไม่มี

ยกเว้น และ 4.ท่ีประชุมได้มอบหมายให้หน่วย 

งานท่ีเก่ียวข้องได้หาข้อสรุปเก่ียวกับแนวทาง

การแก้ไขและปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการ

ส่งออกถุงมือยางทางการแพทย์ไปยังประเทศ

สหรัฐอเมริกา รวมท้ังประเทศอื่นๆ ด้วยเพื่อ

หาแนวทางทำาตลาดการส่งออกหารายได้เข้า

ประเทศให้มากกว่าท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน

ขณะท่ี พ.ต.อ.เนติ วงษ์กุหลาบ ผกก.

4 บก.ปคบ. ผู้แทนจาก สตช. ระบุว่า จากการ

สอบสวนดำาเนินในหลายคดี ยังไม่พบนักการ

เมืองหรือคนมีสีเข้ามาเก่ียวข้อง  แต่พบกลุ่ม

เอกชนท่ีเห็นช่องทางในช่วงท่ีมีความต้องการ

ถุงมือยางทางการแพทย์สูงในขณะน้ีเป็นผู้

กระทำาผิด และพบว่ามีชาวไทยและชาวต่าง

ชาติเป็นผู้เสียหาย.

ออสเตรเลีย คร้ังท่ี 1 ผ่านระบบการประชุม

ทางไกล พร้อมผู้นำาสมาชิกอาเซียน และนาย

สกอตต์ มอร์ริสัน นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย 

โดยนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี ระบุสาระสำาคัญของ

การประชุมว่า นายกรัฐมนตรีมอร์ริสันกล่าว

ว่า ออสเตรเลียได้เตรียมจัดสรรวัคซีนโควิด-19                                                             

จำานวน 10 ล้านโดสให้กับประเทศสมาชิก

อาเซียนภายในปีหน้า รวมท้ังยินดีท่ีจะสนับ                                                                  

สนุนเงินทุนจำานวน 124 ล้านเหรียญออสเตร                                                              

เลีย เพื่อช่วยรับมือกับภัยพิบัติและความท้าทาย

ในอนาคต

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า หลังจากน้ันใน                                                                  

เวลา 14.00 น. ท่ีตึกภักดีบดินทร์ ทำาเนียบ

รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์เข้าร่วมการประชุมสุด 

ยอดอาเซียนบวกสาม คร้ังท่ี 24 ผ่านระบบการ

ประชุมทางไกล พร้อมผู้นำาจากสมาชิกอาเซียน 

จีน ญ่ีปุ่น และเกาหลีใต้ 

ท้ังน้ี พล.อ.ประยุทธ์ โพสต์เฟซบุ๊ก 

“ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut-chan-o-cha” 

ระบุใจความว่า อาเซียนเป็นหน่ึงเดียว ร่วมก้าว

สู่ยุค Next Normal พลิกฟ้ืนเศรษฐกิจ สู่ความ

เข้มแข็งร่วมกัน ในการประชุมคร้ังน้ี รัฐบาล

ไทยได้ผลักดันแผนยุทธศาสตร์สำาหรับอาเซียน 

ให้นำาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือ

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนชาวไทย 

และผลประโยชน์ร่วมกันกับประเทศสมาชิก

อาเซียนและประเทศคู่เจรจา 

“จะทำาให้ประเทศไทยของเรา จะ

สามารถเดินก้าวไปสู่ยุค Next Normal พร้อม

กับอาเซียนและประเทศช้ันนำาของโลก ผมเชื่อ

ม่ันว่าผลจากการประชุมสุดยอดอาเซียนใน

คร้ังน้ี จะเกิดประโยชน์อย่างย่ิงต่อประเทศไทย 

ในการกระชับความร่วมมือกับอาเซียนและ

ประเทศหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ท่ีสำาคัญ 

รองรับการเปิดประเทศของเราในเร็ววันน้ี ท่ี

จะช่วยพลิกฟ้ืนเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน 

ความร่วมมือในด้านต่างๆ ให้กลับมาเหมือน

เดิมและดีย่ิงข้ึน โดยท่ีผมเชื่อว่าประเทศไทย

จะสามารถแสดงบทบาทเป็นผู้นำาได้ในทุกด้าน

และใช้โอกาสหลังวิกฤตน้ี พลิกโฉมการพัฒนา

ประเทศไทยให้ได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้อย่าง

แน่นอนครับ” พล.อ.ประยุทธ์ระบุ.

เปิดประเทศดัน

นอกจากน้ี แนวโน้มการส่งออก ราคา

พืชผลทางการเกษตรท่ีมีทิศทางขยายตัวได้

เป็นอย่างดี ยังเป็นปัจจัยสำาคัญท่ีช่วยสนับสนุน

การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันงบ

ประมาณปี 2565 ท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ และมี

การเบิกจ่ายแล้ว ซ่ึงรัฐบาลได้เร่งรัดการเบิก

จ่าย โดยเฉพาะโครงการขนาดเล็กท่ีมีระยะ

เวลาดำาเนินการ 3-6 เดือน จะเป็นส่วนสำาคัญ

ท่ีช่วยสนับสนุนให้ทิศทางเศรษฐกิจในไตรมาส 

4/2564 ขยายตัวได้ต่อเนื่อง ส่งผลให้ภาพรวม

เศรษฐกิจในคร่ึงหลังของปีน้ีเติบโตได้อย่างต่อ

เนื่อง จากคร่ึงปีแรกขยายตัวได้ 2%  

รมว.การคลังกล่าวว่า ขณะน้ีกระทรวง

การคลังอยู่ระหว่างการหารือมาตรการกระตุ้น

เศรษฐกิจเพ่ิมเติม โดยท่ีผ่านมามีข้อเสนอให้

มีการดำาเนินโครงการช้อปดีมีคืนน้ัน คงต้อง

ขอหารือและพิจารณาในรายละเอียดก่อน 

โดยก่อนหน้าน้ีท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

เพ่ิงอนุมัติเติมเงินโครงการคนละคร่ึงเพ่ิมอีก 

1,500 บาท ซ่ึงจะช่วยทำาให้การจับจ่ายใช้สอย

คึกคักต่อเนื่อง อีกท้ังกระทรวงการคลังยังไม่มี

แนวคิดท่ีจะเพ่ิมสิทธ์ิในโครงการคนละคร่ึง 

จากปัจจุบันมีผู้ได้รับสิทธ์ิครบแล้ว 28 ล้านคน 

สำาหรับสถานการณ์ราคาน้ำามันปรับ

เพ่ิมสูงข้ึน เป็นช่วงขาข้ึนของทุกปี ท่ีปลายปี

เข้าสู่ช่วงฤดูหนาว มีความต้องการใช้ท่ัวโลก

เพ่ิมสูงข้ึน โดยขณะน้ีกองทุนน้ำามันเช้ือเพลิง

ดูแลอยู่ เป็นกลไกท่ีจะเข้ามาดูแลเสถียรภาพ

ราคาน้ำามันไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร ซ่ึงเป็น

นโยบายท่ีทำามาทุกรัฐบาล และยังไม่มีการพูด

ถึงการลดภาษีสรรพสามิตน้ำามัน 

อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 27 ต.ค.2564 

รมว.การคลังได้เป็นประธานพิธีลงนามบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการลงทุน

และบริการทางการเงินเพื่อพัฒนาเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก  ระหว่างสำานักงานคณะ

กรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวัน

ออก (สกพอ.), ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพื่อ                                                               

การส่งออกและนำาเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) 

หรือเอ็กซิมแบงก์ และบรรษัทประกันสินเชื่อ

อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ในการผลัก

ดันให้เกิดธุรกรรมทางการเงินที่จะเป็นเครื่อง

มือส่งเสริมความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจใน

พื้นที่อีอีซี. 
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15กีฬา

‘มาดามแป้ง’จ่ายแน่1ล้าน

ถ้าชนะลาว‘โค้ชโย่ง’มั่นใจ

‘เลเกอร์ส’เฮแต่ลุ้นอาการเจ็บของเดวิส

‘บิ๊กป้อม’สั่งแก้ไขพรบ.ยาโด๊ปด่วน

ลอสแองเจลิส • แอลเอ เลเกอร์ส 

ที่ไม่มี เลอบรอน เจมส์ และยัง

เส่ียงท่ีจะต้องเสีย แอนโธนี เดวิส 

บุกไปเอาชนะ ซานอันโตนิโอ  สเปอร์ส                                                             

ถึงถิ่น ขณะที่ โกลเดนสเตท วอร์

ริเออร์ส ยังรักษาสถิติไร้พ่ายในฤดู                                                

กาลน้ีได้ต่อไป ในศึกบาสเกตบอล

เอ็นบีเอ เมื่อวันท่ี 27 ต.ค.ท่ีผ่านมา

แอนโธนี เดวิส สตาร์ของ

เลเกอร์สเกมนี้จบเกมด้วย 35 คะ 

แนน, 17 รีบาวด์ และ 4 แอส

ซิสต์ ขณะที่ รัสเซลล์ เวสต์บรู๊ค 

ทำาไป 33 คะแนน, 10 รีบาวด์ 

และ 8 แอสซิสต์ พาแอลเอบุกมา

ชนะสเปอร์สถึงเทกซัส 125-121

แต่เลเกอร์สที่เสีย เลอ

บรอน เจมส์ ไปแล้วจากอาการ

บาดเจ็บที่ข้อเท้าขวา และในควอ 

เตอร์สุดท้ายต้องลุ้นอีก เมื่อเดวิส

เจอปะทะจนถึงกับต้องกุมไปท่ีเข่า

ขวา อย่างไรก็ตาม หลังจากน้ันเดวิส 

สามารถมาลงช่วยทีมให้กลับมา

ชนะในช่วงต่อเวลาได้

แฟรงก์ โวเกล หัวหน้า

โค้ชของเลเกอร์ส บอกว่า ยังต้อง

จับตาดูอาการบาดเจ็บของเดวิส 

อย่างใกล้ชิด “เราต้องดูว่าอาการ

บาดเจ็บของเขาหนักมากขนาดไหน 

ท่ีจริงเขาเพียงแค่เข่าไปกระแทกกับ

ผู้เล่นอีกฝ่ัง แต่เรายังต้องเฝ้าดูตลอด

ท้ังคืนว่าอาการจะเป็นอย่างไร”

โวเกลยังบอกด้วยว่าพอใจ

กับผลงานของลูกทีมเป็นอย่างมากที่

ไล่กลับมา หลังตกเป็นรอง 12 คะ                                             

แนนในช่วงควอเตอร์ที่ 4 “พวก

เราไม่เสียสูญเสียความเชื่อม่ัน ซ่ึง

น่ันทำาให้เราพลิกกลับมาชนะเกมได้                                              

เป็นชัยชนะนอกบ้านท่ีสำาคัญมาก”

อีกเกมที่โอกลาโฮมา ซิตี 

สตีเฟน เคอร์รี ทำาไป 23 คะแนน 

พาโกลเดนสเตท วอร์ริเออร์ส ไล่

แซงกลับมาชนะธันเดอร์ 106-98 

พร้อมรักษาสถิติไร้พ่ายในเอ็นบี

เอฤดูกาลนี้ต่อไป 

นอกจาก 23 คะแนนแล้ว 

เคอร์รียังขึ้นไปโฉบรีบาวด์อีก 6 

ครั้ง และส่งให้เพื่อนทำาสกอร์อีก 

4 แอสซิสต์ ขณะท่ี แอนดรูว์ วิก 

กินส์ ช่วยทำาไปอีก 21 คะแนน 

ช่วยให้วอร์ริเออร์สคว้าชัยชนะท้ัง 

4 เกมที่ลงเล่นในซีซั่นนี้ ส่วน

โอกลาโฮมา ซิตี ลงเล่นไป 4 เกม

เช่นกันยังค้นหาชัยชนะไม่เจอ

อีกเกมที่น่าสนใจ ในที่สุด

นิวยอร์ก นิกส์ ก็สามารถจบสถิติ

พ่ายแพ้ติดต่อกัน 15 เกมสำาเร็จ 

หลังคว้าชัยชนะเหนือ ฟิลาเดล 

เฟีย เซเวนตีซิกเวอร์ส 112-99 ที่

เมดิสัน สแควร์ การ์เดน

เกมบา วอล์กเกอร์ ทำาไป 16                         

คะแนน มากที่สุดของนิกส์ และ

อีแวน โฟร์นิเยร์ สตาร์จากฝรั่ง 

เศสได้ไป 18 คะแนน และจูเลียส                                               

แรนเดิล 16 คะแนน นับเป็นชัย                                                   

ชนะของนิกส์เหนือซิกเซอร์สเป็นคร้ัง

แรกนับจากเดือนเมษายน ปี 2017 

“น่ีเป็นช่วงเวลาท่ีผมรอคอย” 

วอล์กเกอร์กล่าว “เป็นช่วงเวลา

ที่ผมฝันถึงมาตั้งแต่เด็ก การกลับ

มาเล่นให้นิกส์และได้เห็นแฟนๆ 

บ้าคล่ังกับชัยชนะ น่ันเป็นช่วงเวลา

ที่ยอดเยี่ยมที่สุด”.

กรุงเทพฯ • พลเอกประวิตร 

วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมน 

ตรี เป็นประธานในการประชุม

คณะกรรมการการกีฬาแห่ง

ประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ครั้ง

ที่ 9/2564 โดยมี นายพิพัฒน์ 

รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและ

กีฬา, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้

ว่าการ กกท. และคณะกรรม 

การ ร่วมประชุมผ่านระบบวิดี

โอคอนเฟอเรนซ์ เมื่อวันที่ 27 

ตุลาคม  2564

ท่ีประชุมรับทราบการ

ดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขพระ

ราชบัญญัติควบคุมการใช้สาร                                                 

ต้องห้ามทางการกีฬาให้สอด 

คล้องกับประมวลกฎการต่อ

ต้านการใช้สารต้องห้ามโลก  

(World Anti-Doping Code หรือ 

WADA) เนื่องจากการประกาศ

ของ WADA ทำาให้ประเทศไทย

ได้รับผลกระทบ ดังนี้ 1.สำานัก

งานควบคุมการใช้สารต้องห้าม

ทางการกีฬาจะถูกตัดสิทธิ์ของ                               

องค์กรต่อต้านการใช้สารต้อง

ห้ามโลกจนกว่าจะมีการคืนสถานะ                                      

2. ผู้แทนของสำานักงานควบ    

คุมการใช้สารต้องห้ามทางการ

กีฬา จะไม่สามารถดำารงตำาแหน่ง                     

กรรมการบอร์ด หรือกรรมการ

ชุดต่างๆ หรือดำารงตำาแหน่งใน

องค์กรอื่นๆ จนกว่าสำานักงาน

ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทาง 

การกีฬาจะได้รับคืนสถานะ 3.ประ                                                              

เทศไทยอาจไม่ได้รับสิทธ์ิเป็น

เจ้าภาพจัดกีฬาแชมป์ระดับภูมิ 

ภาค ระดับทวีป หรือระดับโลก 

หรือกิจกรรมท่ีจัดโดยองค์กรผู้

จัดมหกรรมกีฬาสำาคัญ ตลอด                                 

ระยะเวลาท่ีไม่ปฏิบัติตามกฎ  

4.ธงชาติไทยจะไม่ได้รับการ 

โบกในการแข่งขันชิงแชมป์ระดับ

ภูมิภาค ระดับทวีป, ระดับโลก 

หรือกิจกรรมท่ีจัดโดยองค์กรผู้

จัดมหกรรมกีฬาสำาคัญ นอก

เหนือจากกีฬาโอลิมปิกเกมส์

และพาราลิมปิกเกมส์ในคร้ังต่อ

ไปหรือจนกว่าจะได้รับการคืน

สถานะ 

ท้ังน้ี ท่ีประชุมมีมติเห็น

ชอบให้กระทรวงการท่องเท่ียว

และกีฬา, สำานักงานคณะกรรม                                               

การกฤษฎีกา, การกีฬาแห่ง

ประเทศไทย และคณะกรรม 

การโอลิมปิกแห่งประเทศไทย 

ร่วมกันพิจารณาปรับปรุงแก้ไข

พระราชบัญญัติควบคุมการใช้

สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ.

2555 ให้สอดคล้องกับประมวล

กฎการต่อต้านการใช้สารต้อง

ห้ามโลก แล้วนำาเสนอต่อคณะ

รัฐมนตรีเพื่อพิจารณาโดยเร็ว.

มองโกเลีย • “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำาซำา ผู้จัดการทีมทัพช้าง

ศึก U23 ใส่เกียร์เดินหน้าประกาศอัดฉีด หากชนะ สปป.ลาวรับ 1 ล้าน 

ยอมรับเครียดท่ีประเดิมผลงานไม่ดี พร้อมยืนยันจะดูแลรักษาจนวันชาติ 

ชูสงค์ หายแน่นอน ส่วน “โค้ชโย่ง” กุนซือช้างศึก U23 แสดงความ

เชื่อมั่นว่าลูกทีมจะเก็บชัยชนะเหนือ สปป.ลาว กำาชับผู้เล่นแนวรับต้องดู

ทรงเกมรับให้ดี ส่วนเกมรุกเราก็ต้องรัดกุม

ความคืบหน้าศึกฟุตบอลชิง

แชมป์เอเชีย U23 รอบคัดเลือก 

กลุ่ม J นัดที่ 2 “ช้างศึก U23” 

ทีมชาติไทย ที่นัดแรก เสมอ “เจ้า

ภาพ” มองโกเลีย 1-1 ประตู จะ

พบกับทีมชาติ สปป.ลาว ที่นัดแรก

แพ้มาเลเซียมา 0-1 ประตู โดย

นัดท่ี 2 จะแข่งขันวันพฤหัสบดีท่ี 28 

ตุลาคมน้ี เวลา 14.00 น. (เวลาไทย) 

ท่ีสนามฟุตบอลเอ็มเอฟเอฟ ฟุตบอล 

เซ็นเตอร์ ประเทศมองโกเลีย

ล่าสุดเมื่อวันพุธที่ 27 ตุลา 

คม 2564 เวลา 14.30 น. ตาม

เวลาท้องถ่ิน (เร็วกว่าประเทศไทย 1 

ชั่วโมง) “โค้ชโย่ง” วรวุธ ศรีมะฆะ 

หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย รุ่น

อายุไม่เกิน 23 ปี นำาทัพช้างศึกลง

ฝึกซ้อมครั้งสุดท้าย ทีมชาติ สปป.

ลาว ซึ่งการฝึกซ้อมในวันนี้ทีมงาน

สตาฟฟ์โค้ชมีการลงรายละเอียด

วิธีการเล่นที่จะดวลกับ สปป.ลาว 

รวมถึงการลงแท็กติกเกมรุกแบบ

เข้มข้น ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที 

จึงแล้วเสร็จ

“โค้ชโย่ง” วรวุธ ศรีมะฆะ 

กุนซือทัพช้างศึก U23 กล่าวก่อน

การฝึกซ้อมว่า “ทีมเราพร้อมร้อย

เปอร์เซ็นต์ แต่ที่จะไม่มีแน่ๆ คือ 

วันชาติ ชูสงค์ ส่วน เบนจามิน 

เจมส์ เดวิส ไม่พร้อมแน่นอน นอก

นั้นพร้อมลงเล่นทั้งหมด”

เมื่อถูกถามถึงการปรับตัว

กับเวลาฝึกซ้อมและเวลาแข่งขัน

ที่ต่างจากเกมแรก โค้ชโย่งตอบว่า 

“ไม่มีผลนะครับ จริงๆ ช่วงบ่าย

ของที่นี่อากาศจะอุ่นขึ้น แต่ครึ่ง

หลังอากาศจะเย็นขึ้นมาเล็กน้อย”

“ผมได้กำาชับผู้เล่นท่ีเล่นแนว

รับว่าถ้ามีโอกาสลงเล่นต้องดูทรง

เกมรับให้ดี ซึ่งนัดที่แล้วทีมเรามี

ข้อบกพร่องเยอะพอสมควร ส่วน

เกมรุกเราก็ต้องเล่นแบบรัดกุม แต่

ว่าเราคงต้องเพิ่มสิ่งที่ขาดหายไป 

ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเป็นกลุ่มหรือ

การเติมเกมรุกข้ึนไป นัดน้ีผมว่าเรา

จะทำาได้ดีขึ้น”

“ฟุตบอล 3 เกม ผมว่ากดดัน

ทุกเกม แต่เกมแรกเราเปิดหัวไม่สวย                                                      

ทำาให้แรงกดดันมาอยู่ท่ี 2 เกมสุด 

ท้าย หากเกมท่ีจะเจอกับ สปป.ลาว 

เราคว้า 3 แต้มได้ นัดสุดท้ายผมเชื่อ

ว่าเราผ่านเข้ารอบต่อไปได้”

ทางด้าน “มาดามแป้ง” นวล

พรรณ ล่ำาซำา ผู้จัดการทีมทัพช้าง

ศึก U23 เปิดเผยระหว่างดูการฝึก

ซ้อมว่า “ด้วยสภาพของสนามหญ้า

ทำาให้เกิดเร่ืองไม่คาดคิดจนนักกีฬา

บาดเจ็บ 2 รายคือ เบน เดวิส ที่

ขอเวลาอีก 2 วันอาจจะลงเล่นกับ

มาเลเซียได้ สำาหรับ วันชาติ ชูสงค์ 

บาดเจ็บข้อเท้า โดยจะพากลับไป

ผ่าตัดท่ีกรุงเทพฯ ซ่ึงจะดูแลค่าใช้

จ่ายในการรักษาร่วมกันระหว่างสมา                                                   

คมกีฬาฟุตบอลฯ และแป้งในฐานะ

ผู้จัดการทีม เพื่อให้น้องม่ันใจว่าจะ

ได้รับการดูแลอย่างดีจนหาย ต้อง

ขอโทษท่านประธานอุทัยธานีด้วย 

เป็นเหตุท่ีไม่มีใครอยากให้เกิดข้ึน

จริงๆ”

“เวลาเก็บตัวท่ีน้อยส่งผล                                                                

ต่อทีมอย่างมากได้ รวมตัวกันเพียง 

6 วันก่อนเกมแรก ได้ขนาดน้ีก็ถือว่า

นับถือน้องๆ ทุกคน ทำาให้มองไปถึง

ทีมชาติชุดใหญ่ด้วย ก็ได้หารือกับท่าน

นายกสมาคมว่าต้องให้เวลากับทีม

ชาติมากข้ึน ซ่ึงคงจะได้หารือกับส่วน

ท่ีเก่ียวข้องอีกคร้ัง”

“ยอมรับว่าเครียดและต้อง

ขอโทษแฟนบอลไทยทุกคนกับผล

งานในนัดแรก พรุ่งนี้ ไม่มีทางอื่น 

เราต้องสู้แลกเลือดเพื่อชัยชนะ ซึ่ง

แป้งมีอัดฉีด 1 ล้านบาทให้น้องๆ 

เชื่อว่าทุกคนอยากได้ชัยชนะและ

จะทำาให้ดีกว่าเดิม”. 

อั้นกันมานาน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 

เพราะเริ่มผ่อนคลายโปรแกรมการแข่งขันกอล์ฟอาชีพจึงมา 

กระจุกกันช่วงปลายปี ช่วงนี้เป็นคิวของ ออลไทยแลนด์กอล์ฟ

ทัวร์ ส่วน ไทยแลนด์พีจีเอทัวร์ ของ สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพ

แห่งประเทศไทย เหลือ 4 แมตช์สุดท้ายของปีช่วงปลายเดือน

พฤศจิกายนยันสวัสดีปีใหม่กันเลยทีเดียว..••..เดินสายหนัก    

“บิ๊กรัง” รังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ นายกสมาคมกีฬากอล์ฟฯ และ

ผู้บริหารใหญ่ค่ายสิงห์ สัปดาห์ก่อน วันจันทร์ไปเป็นประธาน

แถลงข่าวกอล์ฟไทยแลนด์ โอเพ่น วันอังคารวิ่งเข้าไปให้กำาลังใจ

สนามกอล์ฟกรังด์ปรีซ์ บ่อพลอย กาญจนบุรี ที่เกิดน้ำาท่วม วัน

พุธเข้าพื้นที่กบินทร์บุรี พาสิงห์อาสาเข้าไปช่วยน้ำาท่วมตลาดเก่า

กบินทร์บุรี วันพฤหัสฯ-ศุกร์เข้าไปแมตช์กอล์ฟ ร.7 ส่วนสัปดาห์

นี้มีคิว ไทยแลนด์ โอเพ่น แข่งขันจริงที่ ริเวอร์เดล งานชุกทุกวัน

ขยันจริง .ๆ.••..แมตช์อาชีพรายการใหญ่ “ไทยแลนด์ โอเพ่น คร้ังท่ี 49”                    

ชิงถ้วยพระราชทาน รัชกาลที่ 9 พร้อมชิงเงินรางวัลรวม 10 

ล้านบาท ระหว่างวันที่ 28-31 ตุลาคมนี้ รายการนี้นับเป็นกอล์ฟ

รายการระดับเนชั่นแนลโอเพ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย รวม

แชมเปียนทัวร์ • ธรรมนูญ ศรี

โรจน์ เฉือนเอาชนะ อุดร ดวง

เดชา ในการดวลเพลย์ออฟ คว้า

แชมป์สิงห์ ไทยแลนด์ แชม

เปียนทัวร์ 2021 สนามที่ 4  ณ 

สนามรอยัลฮิลล์ส กอล์ฟ รีสอร์ท

แอนด์สปา จ.นครนายก หลังต้อง

ตัดสินแชมป์ด้วยผลคะแนน 2 

รอบ เนื่องจากฝนตกหนักจนไม่

สามารถแข่งรอบสุดท้ายได้

ถึงระดับเอเชีย เป็นหนึ่งในโปรแกรมของออล ไทยแลนด์ กอล์ฟ 

ทัวร์ สื่อมวลชนท่านไหนสนใจเข้าไปทำาข่าวติดต่อ “เสี่ยปอย” 

ธนารักษ์ ทองสะอาด พีอาร์สมาคมกีฬากอล์ฟฯ ได้เลย..••..ควัน

หลงแมตช์กอล์ฟสมัครเล่นชิงแชมป์ประเทศไทย “สิงห์ ไทยแลนด์ 

อเมเจอร์ โอเพ่น ครั้งที่ 87” ชิงถ้วย ร.7 ที่ สนามปัญญาอินทรา 

เมื่อสัปดาห์ก่อน พงศภัค เหล่าภักดี ครองถ้วย ร.7 สองสมัยติดต่อ

กัน ส่วน ณัฐกฤตา วงศ์ทวีลาภ คว้าแชมป์ประเภทหญิง 2 คนนี้

เป็นทีมชาติไทยชุดเตรียมซีเกมส์..••..วันสุดท้ายมีนักกอล์ฟชาย-

หญิงทำาโฮลอินวันได้ถึง 3 ราย “ซัน” วิศรุต ปริปุณณะ วัย 23 ปี 

จากกรุงเทพฯ ทำาได้ที่หลุม 13 ระยะ 155 หลาด้วยเหล็ก 9, “น้ำา

ผึ้ง” นวพร สุนทรียภาส วัย 16 ปี จากกรุงเทพฯ ทำาได้ที่หลุม 17 

ระยะ 162 หลาด้วยเหล็ก 7 และ “มะปราง” ปุญญาดา ตั้งศรีเสรี 

วัย 15 ปี จากขอนแก่น ทำาได้ที่หลุม 13 ระยะ 136 หลาด้วยเหล็ก 

7 สุดยอดกันทุกคน..••

พัตเตอร์หยก

utaphao1818@gmail.com

อลป.ไม่เห็นด้วย ‘ฟีฟ่า’ จัดบอลโลก 2 ปีครั้ง

กรุงเทพฯ • คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการ

โอลิมปิกสากล หรือไอโอซีเมมเบอร์ กล่าวว่า การประชุมสมัชชาใหญ่ 

ประจำาปีของสมาคมคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติ (แอนน็อก) ครั้ง

ที่ 25 ที่ประเทศกรีซ ได้เสร็จสิ้นลงไปแล้ว โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุม 

148 ชาติ และอีก 57 ชาติร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งการ

ประชุมครั้งนี้แอนน็อกได้มีการพิจารณาหาเจ้าภาพจัดกีฬาชายหาด

โลก หรือ เวิลด์ บีช เกมส์ ในปี 2023, 2025 และ 2027 ซึ่งล่าสุด

ในปี 2023 อินโดนีเซียได้เสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพแล้ว ส่วนในปี 2025 

และ 2027 ยังอยู่ระหว่างหาชาติเจ้าภาพ นอกจากนี้สมาชิกแอนน็อกทั้ง 

205 ชาติ ยังได้แสดงความเห็น แสดงความกังวลใจต่อแนวคิดเปลี่ยน

การจัดฟุตบอลโลก จากเดิม 4 ปีครั้ง เป็น 2 ปีครั้ง ของสหพันธ์ฟุตบอล

นานาชาติ (ฟีฟ่า) หากเป็นเช่นนั้นจริงจะเป็นการเปลี่ยนแปลงปฏิทิน

การจัดการแข่งขันกีฬาอื่นๆ ทั่วโลก โดยชาติสมาชิกระบุว่า แนวทาง

ดังกล่าวจะส่งผลในด้านลบต่อกีฬาอื่นๆ ที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง

หมายรวมถึงการจัดกีฬาระดับทวีปต่างๆ นอกจากนี้ยังจะส่งผลในแง่ลบ

ต่อสวัสดิภาพของนักฟุตบอลเองด้วย

มือวางชักแถวเข้ารอบ ‘แอลทีเอที-ไอทีเอฟ’

เมืองทอง • เทนนิสเยาวชนนานาชาติเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชน

โลก ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ จูเนียร์ เกรด 4 รายการ “แอลทีเอ

ที-ไอทีเอฟ จูเนียร์ เจโฟร์ 2021” ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ 

เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 27 ต.ค.2564 นักหวดมือวางของรายการต่าง

เข้ารอบกันถ้วนหน้า ในประเภทชายเดี่ยว รอบ 2 เดเมียน คาร์ดด๊อก 

นักหวดลูกครึ่งไทย-อังกฤษ วัย 17 ปี มือ 1,212 เยาวชนโลก และเป็น

มือวาง 8 ของรายการ ชนะ “เดฟ” ทัดพงษ์ กมลปัญญากร นักหวดดาว

รุ่ง เยาวชนทีมชาติไทย วัย 14 ปี 2-0 เซต 6-4 และ 7-6 (10-8) เดเมียน  

ผ่านเข้ารอบ 8 คนพบ ศิวณัฏฐ์ อุ้ยตยะกุล มือวาง 3 ของรายการ ท่ีชนะ 

ภูมิพัฒน์ สุขโข 2-0 เซต 6-0, 6-3 ส่วนประเภทหญิงเด่ียว รอบ 2 “หมิว” สลัก

ทิพย์ อุ่นเมือง เยาวชนทีมชาติไทย วัย 16 ปี มือ 329 เยาวชนโลก และ

เป็นมือวาง 2 ชนะ วิรินทร์ รื่นถวิล นักหวดวัย 14 ปี 2-0 เซต 6-1 และ 

6-0 สลักทิพย์เข้ารอบ 8 คน พบ “บัว” กมลวรรณ ยอดเพ็ชร เยาวชนทีม

ชาติไทย วัย 14 ปี มือ 889 เยาวชนโลก และมือวาง 6 ท่ีชนะ กัญจน์ชญา 

จูงวัฒนา เยาวชนทีมชาติไทย วัย 13 ปี 2-0 เซต 6-2, 6-1 

‘โฟน นครสวรรค์’ คว้าแชมป์สนุ้กเยาวชน

กรุงเทพฯ • การแข่งขันสนุกเกอร์เยาวชนอายุไม่เกิน 21 ปี ชิงแชมป์

ประเทศไทย ประจำาปี 2564 ที่ทีบีซี สนุกเกอร์ เซ็นเตอร์ ซอยรามคำาแหง 

89/1 รอบชิงชนะเลิศ แข่งระบบ 4 ใน 7 เฟรม ญาณวรุตม์ เผือกกล่อม 

หรือ “โฟน นครสวรรค์” นักสนุ้กเกอร์ดาวรุ่ง วัย 17 ปี พบกับ ทวีทรัพย์ 

คงกิจเชิดชู (โตโต้ ศิษย์ตุ้ม) โดยมี “บิ๊กฮง” นายสุนทร จารุมนต์ นายก

สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย เป็นประธาน ปรากฏว่า ญาณวรุตม์ 

เผือกกล่อม วันน้ีแทงได้ค่อนข้างดี ชนะไป 4-2 เฟรม (71-33, 82-25, 74-

4, 9-51-,  28-54 และ 75-65) คว้าแชมป์พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท, 

รองแชมป์ ทวีทรัพย์ คงกิจเชิดชู รับเงิน 15,000 บาท, ท่ี 3, ท่ี 4 “โฟล์ค 

รังสิต” และไบร์ท เอสวัน” รับคนละ 5,000 บาท ส่วนเบรกสูงสุด คือ กฤษ

ดา ชุ่มจิตต์ 123 แต้ม รับเงิน 5,000 บาท นอกจากน้ี นายสุนทร จารุมนต์ 

ยังมอบไม้คิว “นิช คิว” รุ่นอัลติเมต โปร เจมส์ วัฒนา พร้อมกล่องอุปกรณ์

ชุดใหญ่ มูลค่า 68,000 บาท และรางวัลพิเศษจาก “อ๊ีด ขอนแก่น” กับ เอก 

พังงา อีก 10,000 บาท ให้แชมป์อีกด้วย.

เมืองทองฯ เข้า 32 ทีม •                                    

ปรเมศย์ อาจวิไล ศูนย์หน้า

เมืองทอง ยูไนเต็ด พาบอล

หนี 2 ผู้เล่น เอ็มเอช นคร

ศรีฯ เอฟซี ในการแข่งขัน

ฟุตบอลถ้วย “ช้าง เอฟเอ 

คัพ” 2021/22 รอบ 64 ทีม                                      

สุดท้าย เมื่อวันที่ 27 ตุลา                                     

คม 2564 ที่สนามเทศบาล

ตำาบลบ้านส้อง จ.สุราษฎร์ธานี 

โดยเกมนี้ ปรเมศย์ อาจวิไล 

ช่วยทำา 2 ประตูให้เมืองทองฯ 

ชนะ เอ็มเอช นครศรีฯ 4-1 

ประตู เมืองทองฯ ผ่านเข้า

รอบ 32 ทีมต่อไป
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บิ๊กป้อม

(พปชร.) ได้ลงนามนัดประชุมคณะกรรมการ

บริหารพร้อมทั้งหัวหน้าภาคของพรรค ในวัน

พฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคมนี้ เวลา 12.30 น. ที่

ที่ทำาการพรรค อาคารรัชดาวัน

“หัวหน้าพรรคมีความเป็นห่วงในกระแส

ข่าวต่างๆ ที่คลาดเคลื่อนในขณะนี้ จึงเรียก

ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค พร้อม ทั้ง

หัวหน้าภาคด้วยในคราวเดียวกัน เพื่อทำาความ

เข้าใจที่ตรงกัน” แหล่งข่าวระบุ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำาหรับหนังสือนัด

ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคดังกล่าว 

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา 

เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ  

(พปชร.) ได้ทำาหนังสือถึง พล.อ. 

ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้า  

พปชร.ให้ลงนาม โดยมีใจความว่า 

“ด้วยมีพระราชกฤษฎีกา

เรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุม

สามัญประจำาปี ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 

ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2564  ประกอบ

กับฝ่ ายทะเบียนมี เรื่ องการจัด

ตั้งตัวแทนพรรคพรรคการเมือง

ประจำาจังหวัดจะรายงานให้คณะ

กรรมการบริหารทราบ ในการนี้

จึงเห็นควรให้มีการประชุมคณะ

กรรมการบริหารในวันพฤหัสบดี

ที่ 28 ต.ค.2564 เวลา 12.30 น. 

ณ ห้องประชุมชั้น 5 ที่ทำาการการ

พรรคพลังประชารัฐ เลขท่ี 547 

อาคารรัชดาวัน แขวงจันทรเกษม 

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ 

เพื่อให้หัวหน้าภาคได้รายงานความ

คืบหน้าในการขับเคลื่อนพรรคใน

พื้นท่ี จึงเห็นควรให้หัวหน้าภาคทุก

ภาคเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

บริหารพรรคในครั้งนี้ด้วย”

มีรายงานด้วยว่า หลังจาก

ช่วงบ่ายวันที่ 26 ต.ค. ร.อ.ธรรมนัส 

พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคพลัง

ประชารัฐ เข้าพบ พล.อ.ประวิตร 

วงษ์สุวรรณ ที่มูลนิธิป่ารอยต่อฯ 

เพื่อหารือเรื่องการประชุมพรรค

และการปรับโครงสร้างพรรควัน

ท่ี 28 ต.ค. จากน้ันช่วงเย็นวัน

เดียวกัน พล.อ.ประวิตร ได้ต่อสาย

หา กก.บห.ทุกคนเพื่อไม่ให้เซ็นใบลา

ออก จนกว่าจะประชุมวันที่ 28 ต.ค. 

ทำาให้มี ส.ส.ที่เซ็นใบลาออกรอไว้

แล้วแต่ยังไม่ได้ยื่น ประสานไปยัง 

6 รัฐมนตรีเพ่ือขอถอนใบลาออก 

ทำาให้เหลือคนที่เซ็นใบลาออกแล้ว

เพียง 6 คนนั้น 

ต่อมาปรากฏว่าล่าสุดเมื่อ

ช่วงเช้าวันพุธที่  27 ต.ค. ได้มี 

กก.บห.บางส่วน อาทิ นายชัยวุฒิ  

ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม, นายสรวุฒิ เนื่อง

จำานงค์ ส.ส.ชลบุรี, นายรงค์ บุญสวย

ขวัญ ส.ส.นครศรีธรรมราช ได้เดิน

ทางไปยังมูลนิธิป่ารอยต่อฯ เพื่อพบ

และร่วมรับประทานอาหารเช้า ซึ่ง

เป็นเมนูข้าวต้มหมู กับ พล.อ.ประวิตร

โดยช่วงหน่ึงได้มีการสอบ 

ถามความชัดเจนถึงเรื่องราวที่เกิด

ขึ้น โดยหน่ึงในแกนนำาพรรคได้

พูดกับ พล.อ.ประวิตร ถึงปัญหาท่ี

เกิดจาก ร.อ.ธรรมนัส พร้อมระบุ

ว่า รัฐบาลและพรรค พปชร.จำาเป็น

ต้องเป็นเนื้อเดียวกัน ถ้าเป็น ร.อ.ธร

รมนัส คงทำางานกันลำาบาก เพราะ

นายกฯ ไม่เอา ร.อ.ธรรมนัส จึงควร

ปรับโครงสร้างให้ทำางานได้ ทำาให้ 

พล.อ.ประวิตรกล่าวสวนไปว่า “พวก

คุณไปฟังความข้างเดียวกัน ถ้าไม่

เอาธรรมนัสแล้วจะเอาใคร เขา

ทำางานได้ ทำางานเพื่อพรรค แล้วใคร

จะทำางาน คนอื่นก็เป็นคู่กรณีของ

เขา ถ้ายังไม่เลิกทะเลาะกัน กูลา

ออก ใครอยากมาเป็นก็มาเป็นเลย”

จากนั้น แกนนำาพรรคพลัง

ประชารัฐ คนเดิมจึงระบุกลางวง

ข้าวต้มหมูร้อนๆ ว่า “แต่ถ้ายังเป็น 

ร.อ.ธรรมนัส ปัญหาจะไม่จบ เพราะ

นายกฯ อาจไปตั้งพรรคใหม่” ทำาให้ 

พล.อ.ประวิตรตอบอย่างมีอารมณ์

ว่า “ถ้านายกฯ ตั้งพรรคใหม่ ผมก็

เลิก ไม่เล่นแล้วการเมือง”

รายงานข่าวแจ้งอีกว่า ตอนหนึ่งยังมี

การพูดถึงข้อสรุปในวงหารือระหว่าง พล.อ. 

ประยุทธ์, พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.

มหาดไทย, พล.อ.ประวิตร กับ 6 รัฐมนตรี

เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างพรรค เมื่อวันที่ 25 

ต.ค.ที่ผ่านด้วย โดย พล.อ.ประวิตรระบุว่า วัน

ดังกล่าวไม่ได้มีข้อสรุปอะไร ตนเพียงนั่งรับฟัง

เฉยๆ “ก็วันนั้นพวกคุณรุมผม” 

วงถก “พปชร.” ร้อนฉ่า!

ต่อมาในช่วงบ่ายวันเดียวกัน บรรดา

แกนนำาและ ส.ส.หลายคนได้ทยอยเข้า

พบ พล.อ.ประวิตรอย่างพร้อมเพรียง อาทิ  

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรค,  นาย

สันติ พร้อมพัฒน์ รมช.การคลัง และนายชัย

วุฒิ รมว.ดีอีเอส เป็นต้น 

พึ่งได้ พร้อมช่วยทุกคน แต่เรื่องที่เกิดขึ้น มี

บางคนที่ไม่ชอบผมเอาไปพูดนอกพรรค ทำาให้

สับสน ขอให้มาพูดกัน” พร้อมกันนี้ ร.อ.ธรรมนัส 

ยังเสนอให้ ส.ส.กลุ่มต่างๆ มาที่นั่งฟังจะได้

รับทราบไปพร้อมกัน จะได้ไม่ต้องไปประชุม 

กก.บห.วันที่ 28 ต.ค.อีก ให้มันจบกันวันนี้

ทั้งนี้ เมื่อ ร.อ.ธรรมนัสพูดเสร็จบรรยา 

กาศได้ตึงเครียดขึ้นเมื่อนายชัยวุฒิ ได้พูดสวน

ไปว่า “ให้เอาความจริงมาพูดกัน เมื่อครั้งที่จะ

โหวตสวนผมและนายกฯ คืออะไร” ร.อ.ธรรม

นัสจึงตอบว่า “ที่ผ่านมาก็ขอโทษ ส่งข้อความ

และชี้แจงไปหมดแล้ว” ทำาให้นายชัยวุฒิย้ำาอีก

ครั้งว่า “ให้เอาความจริงมาพูดกันจะดีกว่า” 

นอกจากนี้ ในการหารือครั้งนี้ ได้มีการ

แจกกระดาษที่เป็นลักษณะแบบสอบถาม

โดย พล.อ.ประวิตรได้เปิดโอกาสให้

สมาชิกสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นว่า “ใครมีความ

ในใจอะไรก็พูดออกมาเลย คุยกันตรงๆ” ซึ่งมี 

ส.ส.ภาคใต้บางคนกล่าวว่า จริงๆ แล้วพวก

เราไม่มีอะไร เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ทะเลาะกันเอง 

ทำาให้ พล.อ.ประวิตรตอบกลับไปว่า “ที่เป็น

ปัญหาอาจมีบางคนทะเลาะ และมีเด็กไปบอก

นายกฯ จึงทำาให้เป็นปัญหา เอาเป็นว่าต่อไป

นี้ขอให้รักกัน พูดคุยกัน และให้จบตรงนี้ ไม่

เป็นไร ถ้าที่ผ่านมีอะไรที่ผิดพลาด หรือผมอาจ

จะดูแลทุกคนไม่ดีพอ ก็ขอโทษ แต่ยืนยันว่าผม

รักสมาชิกทุกคน”

จากนั้น ร.อ.ธรรมนัสได้ถือโอกาส

อธิบายว่า “ผมไม่มีอะไร ที่ผ่านมาทำางาน ใจถึง

ประมาณ 7-8 ข้อ เป็นใบละ 1 คำาถามให้

กับสมาชิกไปเขียนด้วยลายมือ ไม่ต้องระบุชื่อ 

เช่น สอบถามว่าต้องการให้ใครเป็นหัวหน้า

พรรค ต้องการให้ใครเป็นเลขาธิการพรรค และ

อนาคตอยากให้พรรคเป็นอย่างไร รวมถึงให้

แสดงความรู้สึกที่มีต่อรัฐมนตรีในสังกัดพรรค

จากนั้น พล.อ.ประวิตรได้อ่านผลการ 

กรอกแบบสอบถามด้วยตัวเอง โดยมีสีหน้ายิ้ม

แย้มตลอดเวลาว่า ทั้งหมดพร้อมใจกันยืนยัน

ให้ พล.อ.ประวิตรเป็นหัวหน้าพรรคต่อไป ส่วน

เลขาธิการพรรคประมาณ 80% ยังไว้วางใจ 

ร.อ.ธรรมนัส รองลงมาคือนายอนุชา น้อยที่สุด

คือชื่อของนายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน

“ขณะท่ีการแสดงความเห็นต่อรัฐมน 

ตรีของพรรค ส่วนใหญ่แสดงความเห็นไป

ในทิศทางเดียว คือไม่พอใจต่อการปฏิบัติ

ตัวของรัฐมนตรี 2 กระทรวงคือ กระทรวง

แรงงานและกระทรวงดีอีเอส ทั้งนี้ ผลการ

ตอบแบบสอบถามดังกล่าวจะมีการนำาไป

รายงานให้ที่ประชุม กก.บห.ในวันที่ 28 

ต.ค.ทราบ” แหล่งข่าวระบุผลการหารือกัน

อย่างเคร่งเครียดของแกนนำาพลังประชารัฐ

ดังกล่าว ก่อนที่จะมีการประชุมพรรควันรุ่ง

ขึ้น 28 ต.ค.

ด้านนายวิรัช รัตนเศรษฐ รองหัวหน้า

พรรคพลังประชารัฐ ให้สัมภาษณ์ก่อนหน้า

นั้นว่า สำาหรับกระแสข่าวกรรมการบริหาร

พรรค พปชร.บางส่วนเริ่มทยอยลาออกนั้น 

ในช่วงเช้าได้เช็กไปยังนายทะเบียนพรรคและ

เลขาธิการที่ทำาด้านธุรการ แจ้งมาว่ายังไม่ได้

รับหนังสือลาออกจากใครเลย อาจจะเก็บไว้กับ

ตัวก่อนหรือเปล่าก็ไม่ทราบ และการประชุม

กรรมการบริหารพรรค 28 ต.ค.นี้ จะมีการ

ประชุม กก.บห.พรรค เพื่อที่หากมีอะไรขัดข้อง

หมองใจกันก็ให้มาพูดคุยกันใน กก.บห.

เมื่อถามว่า แต่ดูแนวโน้มการให้สัม 

ภาษณ์ของ พล.อ.ประวิตรเมื่อวันที่ 26 ต.ค. เป็น

ในลักษณะปรับเปลี่ยนโครงสร้าง กก.บห. นาย

วิรัชกล่าวว่า ต้องรอฟัง พล.อ.ประวิตร ความ

ชัดเจนทุกอย่างคงจะอยู่ในวันพรุ่งนี้ แต่ได้คุย

กับทั้งหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคแล้ว

ผู้สื่อข่าวถามอีกว่า ทุกอย่างจบในวัน

พรุ่งนี้ หมายความว่า กก.บห.จะลาออกใช่หรือ

ไม่ นายวิรัชกล่าวว่า ยังไม่ทราบ ทุกอย่างจะ

จบวันพรุ่งนี้ แต่ไม่รู้จะจบแบบไหน ไม่มีแผน

เอ ไม่มีแผนบี ไม่มีแผนสำารอง อยู่ที่หน้างาน

จะเป็นลักษณะไหน

นายวิรัชยังกล่าวตอบกรณีถูกถามว่า 

ปัญหาของ พปชร.จะส่งผลกระทบการทำางาน

ในสภาหรือไม่ เพราะอาจทำาให้เกิดสภาล่ม

หรือการผ่านร่างกฎหมายสำาคัญ นายวิรัช

กล่าวว่า แยกสัดส่วนกัน การบริหารงานใน

สภา ในการที่เป็นรัฐบาล เราต้องพยายามทำา

ทุกอย่างให้ดีที่สุด ถ้าไหวก็โหวต ถ้าไม่ไหวก็

เลื่อน เหมือนอย่างที่เคยทำามา มันมีเทคนิค 

หรือแท็กติกมากมาย เราสามารถชะลอได้ ดึง

ได้ เดินหน้าได้ เอาญัตติอื่นข้ามมาได้ ฉะนั้น

ตรงนี้ ไม่ต้องเป็นห่วง เพราะก็ผ่านมาแล้วตั้ง 

2 ปีครึ่ง จากคะแนนเสียงที่ปริ่มๆ เราก็พากัน

มาจนถึงวันนี้

เมื่อถามต่อว่าจะไม่ถึงขั้นที่กฎหมายไม่

ผ่านแล้วนายกฯ สั่งยุบสภาใช่หรือไม่ นายวิรัช

กล่าวว่า ไม่มี ยืนยันว่าไม่มี เพราะไม่รู้ว่าจะมี

เหตุผลอะไร มันไม่มีเลย เราก็จะพยายามทำา

หน้าที่ในสัดส่วนที่เขากำาหนดให้ดูแลในด้านสภา

ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรี เมื่อถูกสื่อมวลชนถามถึงการ

ปรับโครงสร้างภายในพรรคพลังประชารัฐใน

วันที่ 28 ต.ค.นี้ และล่าสุดท่าทีของ ร.อ.ธรรม

นัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรค ยังคงท่ีจะนั่ง

ในตำาแหน่งเลขาธิการพรรคต่อไป โดย พล.อ. 

ประยุทธ์ได้แต่หันมามองกลุ่มผู้สื่อข่าว แต่ไม่

ตอบคำาถามแต่อย่างใด

“ชลน่าน” จ่อนั่ง หน.เพื่อไทย

ด้านความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อ

ไทย มีรายงานข่าวจากพรรคเพื่อไทยแจ้งว่า 

ในการประชุมใหญ่สามัญประจำาปีของพรรค

ในวันที่ 28 ต.ค.ที่ จ.ขอนแก่น มีวาระน่าจับตา

มองคือ การเปลี่ยนหัวหน้าพรรค โดยนายสม

พงษ์ อมรวิวัฒน์ ที่เตรียมประกาศลาออกจาก

ตำาแหน่ง เปิดโอกาสให้คนอื่นขึ้นมาทำาหน้าที่

แทน โดยก่อนหน้านี้มีชื่อนายสุทิน คลังแสง 

ประธานวิปฝ่ายค้านและ ส.ส.มหาสารคาม 

พรรคเพื่อไทย ท่ีได้รับแรงเชียร์จากกลุ่ม 

ส.ส.ภาคอีสานให้ก้าวขึ้นมาทำาหน้าที่แทน แต่

แกนนำาพรรคหลายคนมองว่านายประเสริฐ 

จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคและ ส.ส.นคร 

ราชสีมา ได้เข้ามามีตำาแหน่งสำาคัญในกรรม 

การบริหารพรรคแล้ว จึงเห็นว่า นพ.ชลน่าน 

ศรีแก้ว ส.ส.น่าน ที่ทำาหน้าที่ในสภาได้เป็น

อย่างดี ทันเกมการเมืองฝ่ายตรงข้าม ถือว่า

มีความเหมาะสม

นอกจากนี้ จะมีการดึงคนในพรรค

มาช่วยงานในตำาแหน่งรองหัวหน้าพรรค 

กรรมการบริหารพรรคที่ว่างลง 4 ตำาแหน่ง

ให้เข้ามาช่วยงาน ขณะเดียวกัน ในตำาแหน่ง

ผู้อำานวยการพรรค แม้จะไม่ใช่ตำาแหน่ง

กรรมการบริหารพรรค จะมีการปรับเปลี่ยน

เช่นเดียวกัน โดย นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี ที่

ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มแคร์ จะเข้ามา

ทำาหน้าที่ดังกล่าวแทนนายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย 

โดยมีการปรับเปลี่ยนตำาแหน่งใน

กรรมการบริหารพรรคเป็นหลัก แต่

จะยังไม่มีการเปิดตัวแคนดิเดตนา

ยกรัฐมนตรี ที่แกนนำาพรรคบาง

คนมองว่ายังไม่ใช่ช่วงเวลา เพราะ

เปิดตัวเร็ว ไม่ว่าจะเป็นใคร จะถูก

ฝ่ายตรงข้ามโจมตีแน่นอน รอให้

มีการยุบสภาเริ่มเข้าสู่ โหมดเลือก

ตั้งแล้วค่อยเปิดตัว มีความเหมาะ

สมมากกว่า เหมือนกับโมเดลที่เคย

ผลักดัน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็น 

นายกฯ ในเวลาเพียง 49 วัน

“การปรับโครงสร้างกรรม 

การบริหารพรรคในครั้งนี้นั้น เพื่อ

ทำาให้พรรคเข้ากับแคมเปญ “พรุ่ง

นี้ เ พ่ือไทย เ พ่ือ ชีวิตใหม่ของ

ประชาชน มีแนวโน้มว่านายสมพงษ์ 

อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย 

จะประกาศลาออกจากตำาแหน่ง

หลังดำาเนินการวางโครง สร้างภาย

ใต้ยุทธศาสตร์ ใหม่แล้วเสร็จ เพื่อ

ส่งไม้ต่อการนำาพรรคให้บุคคลที่

เหมาะสมมาขับเคลื่อนในช่วงก่อน

การเลือกตั้งครั้งต่อไป ผู้ที่จะมาทำา

หน้าที่ดังกล่าวนั้นคือ นพ.ชลน่าน 

แต่หัวหน้าพรรคจะไม่ใช่แคนดิเดต 

นายกฯ ในการเลือกตั้งครั้งต่อไป  

เพราะแคนดิเดตยังคงต้องมีการ

หารือกันอีกครั้งช่วงโค้งสุดท้ายก่อน

เลือกตั้ง ส่วนกรรมการบริหารพรรค

ก็จะหลีกเลี่ยงผู้มีบทบาทดูแลพื้นที่

ในการเลือกตั้งป้องกันการร้องเรียน

ยุบพรรค สำาหรับเลขาธิการพรรค 

ยังคงเป็นนายประเสริฐเช่นเดิม” 

แหล่งข่าวจากพรรคเพื่อไทยระบุ

นพ.ชลน่านได้ตอบคำาถาม

ในรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์

ไทยแลนด์ ท่ามกลางกระแสข่าว

ถูกวางตัวเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทย

คนใหม่ โดยผู้ดำาเนินรายการถาม

ว่า ถ้ามีการเสนอชื่อ นพ.ชลน่าน

เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทย จะปฏิเสธ

หรือไม่ นพ.ชลน่านตอบว่า เอาตรงๆ 

ถ้าได้รับโอกาสอย่างนั้น ก็พร้อมที่

จะทำาหน้าที่เพื่อพรรค เพื่อประเทศ

ชาติบ้านเมือง ถ้าได้รับโอกาส การ

เสนอชื่อเป็นกระบวนการ ถ้าพรรค

ให้ เกียรติ ให้ โอกาสก็ถือว่าเป็น

โอกาสที่จะได้ทำาหน้าที่ ได้ทำางาน

ให้พรรค ให้ประเทศชาติบ้านเมือง 

ตามเจตจำานงที่เราอาสามาทำาหน้าที่

เป็นผู้แทนของพี่น้องประชาชน

ผู้ดำาเนินรายการถามต่อว่า ถ้า

ได้เป็นหัวหน้าพรรค อย่างแรกที่จะ

ทำาคืออะไร นพ.ชลน่านกล่าวว่า เพื่อ

ไทยเป็นพรรค การเมืองขนาดใหญ่ 

เป็นสถาบันทางการเมือง ต้องเติม

เต็มเรื่องการมีส่วนร่วม เรื่องความ

เป็นเจ้าของพรรคจากประชาชน จาก

คนทุกกลุ่ม เป็นสิ่งที่เพื่อไทยควรจะ

ต้องทำา จะต้องมีจุดเชื่อมโยงประสาน

ระหว่างภาพในอดีต คนในปัจจุบัน 

และคนในอนาคตหมายถึงคนรุ่นใหม่ 

ให้ผสมผสานกลมกลืน

วันเดียวกัน นายอนุชา บูรพ

ชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ฝ่ายการเมือง ในฐานะกรรมการ

ประสานงานสภาผู้แทนราษฎร เปิด

เผยว่า ในการเปิดประชุมรัฐสภา

สมัยสามัญประจำาปีครั้งที่ 2 ที่จะเริ่ม

ขึ้นในวันที่ 1 พ.ย.นั้น ตนได้ประสาน

ไปยังผู้ ใหญ่พรรคร่วมรัฐบาล เพื่อ

ให้การทำางานฝ่ายบริหารและฝ่าย

นิติบัญญัติมีความใกล้ชิดมากย่ิงข้ึน 

และด้วยสถานที่ที่มีความสะดวก 

รวมถึงสถานการณ์ โควิด-19 เริ่ม

คลี่คลาย ได้แจ้งวันที่ 8 พ.ย.จะให้มีการประชุม

ที่ตึกสันติไมตรี ทำาเนียบรัฐบาล ส่วนวันที่  

1 พ.ย. ยังคงใช้ที่รัฐสภา และวันนั้นตนจะได้

แจ้งเป็นทางการอีกคร้ัง รวมถึงรายละเอียด

ต่างๆ และตนได้พูดคุยกับประธานวิปรัฐบาล

เรียบร้อยแล้ว  อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้

หลังจากนี้จะใช้ที่ทำาเนียบรัฐบาลเป็นที่ประชุม

วิปรัฐบาลที่เดียว โดยนายกฯ เห็นด้วย

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการ

ประชุมสภาสมัยนี้ มีกฎหมายสำาคัญที่เกี่ยวข้อง

กับรัฐบาลเข้าสู่การพิจารณาในสภาเป็น

จำานวนมาก อาทิ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิรูปประเทศ รวมถึงการพิจารณาร่างพระ

ราชกำาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรค

ติดต่อ พ.ศ.2558. 
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